



งานวรรณกรรมของ นาย สันต์ ท. โกลมบุตร

สันต์ ท. โกลมบุตร เป็นนักเขียนที่สร้างงานวรรณกรรมทั้งประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี และงานแปล ในบทนี้ผู้วิจัยจะไต่วิเคราะห์งานทั้ง 3 ประเภทของเขาคว่ากล่าวถึงลักษณะโดยทั่วไป ท่วงทำนองการเขียน รวมทั้งภูมิหลังของงานแต่ละประเภทที่เขาสร้างขึ้น โดยเริ่มที่นวนิยายและเรื่องสั้นเป็นอันดับแรก

นวนิยายและเรื่องสั้น

อี. เอ็ม. ฟอรัสเตอร์ ได้อธิบายถึงลักษณะของนวนิยายไว้ว่า นวนิยายบอกผู้อ่านให้ได้ทราบเรื่อง แต่เป็นการบอกหรือเล่าเรื่องที่ต่างกับการเล่านิทานธรรมดา นวนิยายมีท่วงทำนองการเขียนและเล่าเรื่องที่มี ีค่าความจริงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป หรืออาจจะกล่าวได้อีกประการหนึ่งว่า นวนิยายคือการพรรณนาถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามลำดับของกาลเวลา มีการดำเนินเรื่องที่เร้าความสนใจของผู้อ่านให้หยากรู้อย่างจะมีอะไรเกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่อไป นอกจากนี้ยังมีสาระหลายอย่างที่นำเรียนรู้ปรากฏอยู่ในนวนิยายด้วย¹

ผู้ที่ให้คำนิยามความหมายของนวนิยายเป็นคนแรกในประเทศไทยน่าจะได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังที่ทรงมีพระราชวิจารณ์เรื่อง "สนุคนึก" ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของกรมหลวงพิชิตปรีชากร ในลายพระราชหัตถเลขากราบทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ว่า

... กรมหลวงพิชิตทำหนังสือนี้ปรารถนาจะทำอย่างโน้นเวตุฝรั่งที่เขาแต่งกันนับพันนับหมื่นเรื่อง เป็นเรื่องคิดผูกขึ้นอ่านเล่นพอ

¹E.M. Forster. Aspects of the Novel. Penquin International Edition, 1970, p. 33-36.

สนุก... ผู้ที่จะแต่งหนังสือเช่นนั้นมักจะต้องมีที่หมายเทียบเคียง
กับคนในประจวบนั้นบ้าง แต่ไม่ใคร่หาตามความที่ประพฤติกิจจริงทุก
อย่าง เป็นแต่เก็บเอาบาง ยักเยื้องเสียบ้าง จึงจะชวนให้คิด...²

น.จ. อากาศ คำเกิง ได้ทรงกล่าวถึงนวนิยายไว้ใน "คำนำ" เรื่อง "นิวเหลือง
นิวขาว" ว่า "นวนิยายเป็นเรื่องเรียงร้อยที่แต่งขึ้นโดยความคิดฝันเท่านั้น หากแต่ข้าพเจ้า
ได้ทำให้ใกล้เคียงความจริงที่สุด"³

ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) มีความเห็นว่านวนิยายควรจะเป็นงานเขียนที่

...สะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่จริงแห่งยุคสมัย ส่วนที่จะทำหน้าที่
สะท้อนภาพชีวิตโลกก็เพียงไรนั้นที่สุดแต่ทรรศนะของผู้ประพันธ์ที่มีต่อ
ภาพชีวิตนั้น ๆ ประจวบกับความสันตจิตเจตนาในการใช้ศิลปะของเขา
เท่าที่จะแสวงหามันได้ในยุคสมัยของเขา⁴

ดร. วิภา เสนานานู กล่าวถึงนวนิยายว่า เป็นบันเทิงคดีร้อยแก้วซึ่งเป็นรูปแบบ
ของการประพันธ์ที่แตกต่างกับบทประพันธ์แบบแผนประเภทร้อยกรองของไทยที่มีมาก่อนร่วม
600 ปี และนวนิยายเป็นบทประพันธ์ที่ใช้วิธีการที่สมจริงในการเสนอ ประสบการณ์, จินต-
นาการ และความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ด้วยคำประพันธ์ร้อยแก้ว⁵

ส่วน สันต์ ท. โคมลบุตร มีความเห็นว่า นวนิยายเป็น... "บทประพันธ์ที่ผู้แต่ง
ประจักษ์คิดเขียนขึ้นเลียนแบบชีวิตจริง ตามความถนัดเจตนาของนักเขียนแต่ละคน ส่วนใคร
จะวาดลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพตามเรื่องของตนได้เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับความ
สามารถของนักเขียนแต่ละคน"⁶

² สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ประมวลพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระราชหัตถ์เลขา-ลายพระหัตถ์, (กรุงเทพฯ วนาคารศรีนคร, 2514), หน้า 5.

³ น.จ. อากาศ คำเกิง, นิวเหลืองนิวขาว, (พระนคร, แพร่พิทยา, 2518), หน้า 2.

⁴ ศรีบูรพา, "คำแถลงของผู้แต่ง" ลูกผู้ชาย, (พระนคร, แพร่พิทยา, 2497), หน้า 6.

⁵ Wibha Senanan, The Genesis of the Novel in Thailand, (Bangkok, Thai Watana Phanich, 1975), p. 1.

⁶ สันต์ เทวรักษ์, ธาตุแก่น, (พระนคร: แพร่พิทยา, 2507), หน้า ก.

จากการศึกษาลงานประเภทนวนิยายและเรื่องสั้นของ สันต์ ท. โกมลบุตร ด้วยความพิถีพิถันตามหลักวิชาการศึกษางานวรรณกรรมแล้ว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า คำนิยามของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจงานวรรณกรรมประเภทนวนิยาย รวมทั้งความคิดเห็นของ สันต์ ท. โกมลบุตร ที่โดยมากอาจอ้างไว้แล้วนั้น สามารถนำมาพิสูจน์ผลงานนวนิยายและเรื่องสั้นของ สันต์ ท. โกมลบุตร ว่ามีลักษณะเป็นวรรณกรรมที่มีค่าควรแก่การศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นงานเขียนที่ประเทืองปัญญาผู้อ่าน ทางด้านประพันธศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นอกเหนือไปจากความเพลิดเพลินทางอารมณ์ ตามคำนิยามหรือทัศนะของผู้ที่ต่างวุฒิ ต่างวัย และต่างสมัยกัน

ดังจะได้นำผลการวิเคราะห์นวนิยายและเรื่องสั้นของ สันต์ ท. โกมลบุตร ตามหัวข้อต่อไปนี้

1. จุดมุ่งหมายในการสร้างงานนวนิยายและเรื่องสั้น

ในการเขียนนวนิยายและเรื่องสั้น สันต์ ท. โกมลบุตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองความบันเทิงของผู้อ่านเป็นประการแรก ดังที่เขาได้เขียนไว้ในคำนำเรื่อง "บันไดแห่งความรัก" เมื่อรวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2481 ว่า

ในการเขียนเรื่องทุกเรื่อง ข้าพเจ้าได้ถือเป็นที่ว่า จะเสนอประโยชน์แก่ผู้อ่านในทางบันเทิง เรียงร้อยให้หนักยิ่งกว่าประโยชน์ทางอื่นใด พยายามให้บทประพันธ์ของข้าพเจ้าเป็นเสมือนยาหอมกลมกล่อมใจ เป็นเครื่องเล่นหยออารมณ์ในยามว่างงาน เป็นทุกอย่างที่มีลักษณะอันเปรียบได้กับเพลง ประกอบดนตรีอันไพเราะแก่โสตของผู้นั่งและผู้นั่งอยู่ ไม่มีสิ่งแสดง ไม่ทำให้ของวิทกวิจารณ์เป็นการใหญ่ ด้วยเหตุว่างานประจำวันของเรานั้นก็เป็นเครื่องหนักสมองเป็นอันมากอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเพิ่มความหนักขึ้นอีก ด้วยกฎวาทะบทประพันธ์ เรียงร้อยชนิดที่ไกลไปทางตำรา มาถูกกว่าให้ความรื่นรมย์จริง ๆ จึงมุ่งให้บทประพันธ์ของข้าพเจ้าหนักไปทาง

บำรุงให้เกิดความสุขแก่ดวงใจ ยิ่งกว่าทางบำรุงให้เกิดสติ
ปัญญาแท้⁷

แต่นอกเหนือไปจากจุดมุ่งหมายดังกล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ผู้อ่านนวนิยายของ
สันต์ ท. โกมลบุตร จะได้พบความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคม การเมือง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ร่วมสมัยสอดแทรกอยู่ในบทประพันธ์เกือบทุกเรื่องของเขา ทั้ง ๆ ที่มีได้มีจุดมุ่งหมายโดย
ตรงที่จะสร้างนวนิยายประเภทสะท้อนสังคม แนวแนวความคิดเห็น หรือวิจารณ์เหตุการณ์
จริง ๆ ที่เกิดขึ้นร่วมสมัยกับการเขียนนวนิยายเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า
สันต์ ท. โกมลบุตร เป็นนักเขียนผู้สนใจและศึกษาความเคลื่อนไหวของสังคมและเหตุการณ์
บ้านเมืองอยู่เสมอ กังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ในการดำเนินโครงเรื่องที่ปรากฏใน
นวนิยายหลายเรื่องของเขา นับตั้งแต่เรื่อง "บันไดแห่งความรัก" ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2475 มาจนถึงเรื่อง "ทางมาลา" ซึ่งเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2499 เรื่อง "ธาตุ
แก่น" ซึ่งเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2507 และเรื่อง "แก้วสารพัดนึก" ซึ่งเขียนขึ้นในปี พ.ศ.
2512

มีนวนิยายหลายเรื่องของเขา สันต์ ท. โกมลบุตร ที่บอกจุดมุ่งหมายในการเขียน
เรื่องนั้น ๆ ไว้ใน "คำนำ" ซึ่งเขาเป็นผู้เขียนเอง ดังเช่นในเรื่อง "อันเป็นที่รักแห่ง
หมันต์" ซึ่งเป็นนวนิยายขนาดสั้น (Novelette) เขาได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการ
เขียนนวนิยายเรื่องนี้ไว้ใน "คำนำ" ว่า "ต้องการเขียนเป็นจินตนิยายอิงประวัติศาสตร์
เพื่อคัดแปลงเป็นบทละครที่จะนำออกแสดงบนเวที"⁸

⁷สันต์ เทวรักษ์, "คำนำ" บันไดแห่งความรัก (พระนคร: โสภณพานิช,
2481), หน้า ก-ข.

⁸สันต์ เทวรักษ์, "คำนำ" อันเป็นที่รักแห่งหมันต์ (พระนคร: เสริมวิทย์-
บรรณาการ, 2510), หน้า 275.

ใน "คำนำ" เรื่อง "ธาตุแก่น" ซึ่งพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2507 สันต์ ท.โกมลบุตร ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการเขียนนวนิยายด้วยการอ้างถึงคำกล่าวของ "น้อย อินทนนท์" หรือ "มาลัย ชูพินิจ" นักประพันธ์อาวุโสผู้ล่วงลับไปแล้วว่า

นวนิยายแบบซินเคอร์เรลล่า มีผู้ชอบมากกว่านวนิยายประเภทสมจริง แมกระนั้นมนุษย์เราคงจะอยู่ด้วยความฝันตลอดไปไม่ได้ มนุษย์ควรจะได้เริ่มรู้จักโลกและชีวิตที่ตนอยู่ รู้จักคอสตินรูน รู้จักเสียสละ รู้จักรัก รู้จักอุภัย และให้ความเมตตาปรานีแก่กันที่สิ่งๆ ซึ่งเราอยู่รวมกันอยู่ในข้างหน้ จะให้หมดจดงดงามขึ้น นานอยู่ด้วยความรื่นรมย์ยิ่งขึ้น และแน่นอนจะไต่จากนวนิยายประเภทหลัง⁹

ในเรื่อง "ทางมาลัย" ผู้ศึกษางานของ สันต์ ท.โกมลบุตร จะได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายในการเขียนนวนิยายเรื่องนี้ว่า เพื่อแนะแนวทางให้ผู้อ่านได้ดำเนินไปบนวิถีทางที่ปลอดภัย เช่นเดียวกับการข้ามถนนเส้น "ทางมาลัย" ดังที่เขาเขียนไว้ใน "คำนำ" ของเรื่องว่า

มนุษย์เรามักจะได้ประสบกับทางข้ามแห่งชีวิตในระยะหนึ่ง ๆ อยู่เป็นนิตย อันจำต้องไขว้จรดงาญโดยรอบคอบสุขุมสติหนอยแถมมนุษย์ผู้ฉลาดคอยระมัดพรน และรู้เลือกทำเลอันควรข้ามไคอยู่ ซึ่งนอกจากอริยมรรคอันเป็นทางดำเนินของพระอริยเจ้าเพื่อข้ามพุนโอสสูงสาร อันเราท่านผู้ยังมีกิเลสหนายากที่จะเขาถึงแล้วไซร้ ก็ยังมีทางหนึ่งซึ่งเราอาจก้าวข้ามไปสู่สวรรค์แห่งชีวิตในโลกนี้ไคอยางสง่างามเษ โดยปลอดภัยสุจริตและปลอดภัยป้วันครายไค ๆ คือบนเส้นทางมาลัย¹⁰

⁹ สันต์ เทวรักษ์, "คำนำ" ธาตุแก่น, เรื่องเดิม, หน้า ข.

¹⁰ สันต์ เทวรักษ์, "คำนำ" ทางมาลัย (พระนคร: บรรณาการ, 2500),

นอกจากนี้ สันต์ ท.โกมลบุตร ยังได้กล่าวถึงนวนิยายเรื่อง "แก้วสารพัดนึก" ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายที่รวมพิมพ์เป็นเล่มไว้ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะ "อาจินต์ ปัญพรรค์" บรรณาธิการนิตยสาร "ฟ้าเมืองไทย" ต้องการเรื่องยาวประจำฉบับลงพิมพ์ในนิตยสารเล่มนั้นซึ่งออกเป็นประจำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เขากล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการเขียนนวนิยายเรื่องนี้ไว้ว่า... "ข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจจะให้ แก้วสารพัดนึก เป็นยอดวรรณคดีศรีวิกรมกรรมอะไรเลย เป็นเรื่องโกหกปกคลุมทั้งเพ เขียนขึ้นเพื่อให้อ่านกันเล่นสนุก ๆ เท่านั้นเอง"¹¹

ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นจุดมุ่งหมายในการเขียนนวนิยายประเภทพาดฝัน (Romantic) และประเภทสมจริง (Realistic) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันไปแต่ละเรื่อง สันต์ ท.โกมลบุตร ยังได้สร้างนวนิยายประเภทสืบสวน (Detective) และนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ (Science Fiction) อีกด้วย ในการหันมาสร้างงานเขียนประเภทสืบสวนและประเภทแนววิทยาศาสตร์เขามีจุดมุ่งหมายว่า "เพื่อให้งานเขียนแปลกออกไปจากแนวเดิม ไม่ซ้ำซากกับงานที่เคยเขียนมาแล้ว ทั้งที่เขาเคยกล่าวว่า "ผมไม่ชอบเขียนอะไรที่ซ้ำกับของตัวเอง"¹² นอกจากนี้เขายังมีความเห็นว่า โครงเรื่องที่ซ้ำซากจำเจจะทำให้งานเขียนหยุดนิ่งอยู่กับที่ และจะกลายเป็นน่าเบื่อไปในที่สุดเพราะไม่มีทางระบายออก¹³

จุดมุ่งหมายอีกประการหนึ่งในการเขียนนวนิยายแนวนี้ก็คือ ต้องการทดสอบความสามารถของตนเองในการเขียนนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ เพราะต้องค้นคว้าวิชาการทางคานวิทยาศาสตร์มาประกอบเค้าโครงเรื่องและรายละเอียดในการดำเนินเรื่องด้วย

¹¹ สันต์ เทวรักษ์, "คำนำ" แก้วสารพัดนึก (พระนคร: คลังวิทยา, 2514), หน้า จ.

¹² เรื่องเดียวกัน, หน้า ค.

¹³ อ้างแล้วในบทที่ 2, หน้า 43.

ดังเช่นในนวนิยายเรื่อง "สุโลกพระอังคาร" และ "จากโลกมหัศจรรย์" อีกประการหนึ่งในการเขียนนวนิยายสืบสวนนั้น ผู้เขียนย่อมต้องมีความรู้ในเรื่องการสืบสวนคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การนำสืบของนายความ การสืบพยาน ตลอดจนอำนาจของผู้พิพากษา ในการตัดสินคดีความตามตัวบทกฎหมาย ความรู้ทางวิชาการดังกล่าว เพื่อประกอบงานเขียนเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของเขา¹⁴

ดังนั้นจึงพอจะสรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายในการสร้างงานนวนิยายและเรื่องสั้นของ สันต์ ท. โกลมบุตร คือการแต่งเรื่องให้อ่านได้ด้วยความเพลิดเพลินบันเทิงใจเป็นอันดับแรก เพื่อสอดแทรกความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสังคมและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเป็นอันดับรองลงมา ส่วนการสร้างนวนิยายแนวสืบสวนและแนววิทยาศาสตร์นั้น ก็เพื่อเสนอผลงานที่มีลักษณะต่างออกไป เพื่อให้ไม่ซ้ำกับแนวเดิมที่เคยเขียนมาแล้ว

2. การสร้างโครงเรื่อง

ข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาบทประพันธ์ของ สันต์ ท. โกลมบุตร อีกประการหนึ่งก็คือ เขาเริ่มมีชื่อเสียงในช่วงที่ 4 ของวิวัฒนาการของการประพันธ์นวนิยายไทย ดังที่ "สุพรรณดี วราทร" ได้แบ่งวิวัฒนาการนวนิยายไทยในยุคแรกออกเป็น 4 ระยะ คือ

1. ระยะแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2444 - พ.ศ. 2453
2. ระยะที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2454 - พ.ศ. 2464
3. ระยะที่ 3 ตั้งแต่ พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2469
4. ระยะที่ 4 ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 - พ.ศ. 2475¹⁵

¹⁴สัมภาษณ์ นายสันต์ ท. โกลมบุตร วันที่ 20 เมษายน 2519.

¹⁵สุพรรณดี วราทร, "ประวัตินวนิยายไทยตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 5 ถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต แผนกบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516) (อักษำเนา).

ในช่วงระยะที่ 4 ซึ่งเป็นเวลาที่นวนิยายของเขาเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่นักอ่านยุคนั้น เป็นเวลาเดียวกับที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ อันเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกระเทือนไปถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบสังคมไทยในสมัยนั้นด้วย การเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและการเมืองในระยะนี้มีส่วนกำหนดรูปแบบโครงเรื่องในนวนิยายของ สันต์ ท. โกมลบุตร ด้วย

โครงเรื่อง คือเหตุการณ์ทั้งหลายที่นักเขียนคิดขึ้นหรือจับจากเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นจริง ๆ นำมาวางเป็นเค้าโครงเรื่อง โครงเรื่องอาจมีหลาย ๆ โครงทั้งที่เป็นโครงเรื่องใหญ่และโครงเรื่องย่อย นวนิยายที่ดีจะต้องมีโครงเรื่องแต่ละโครงคำนึงคิดต่อกันไปอย่างแนบเนียน

ลักษณะโครงเรื่องของนวนิยายนั้นมีอยู่หลายแบบด้วยกัน ศาสตราจารย์เจือ สตะเวทิน ได้กล่าวว่า ลักษณะของโครงเรื่อง (Plot) มีหลายแบบ เช่น

1. โครงเรื่องที่มีเหตุการณ์เบ็ดเตล็ด ไม่มีเอกภาพ มีเพียงการสืบสาวราวเรื่องสืบเนื่องกันไป นับเป็นโครงเรื่องแบบหลวม ๆ
2. โครงเรื่องที่เป็นแบบของเหตุการณ์ เหตุการณ์แต่ละครั้งก่อความกระทบกระเทือนให้เหตุการณ์อย่างน้อยอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา
3. โครงเรื่องแบบผสม นวนิยายบางเรื่องใช้โครงเรื่องทั้งสองแบบผสมกัน¹⁶

นักเขียนส่วนใหญ่นิยมใช้โครงเรื่องแบบที่ 3 สิ่งที่น่าสนใจในการวิเคราะห์โครงเรื่องของนวนิยายก็คือ การสำรวจว่าผู้แต่งแทรกหรือผสมโครงเรื่องใหญ่ (Main Plot) กับโครงเรื่องย่อย (Sub Plot) ให้เข้ากันได้ต่อเนื่องแนบเนียนเพียงไร

¹⁶ เจือ สตะเวทิน, วรรณคดีวิจารณ์. (พระนคร: สุทธิสารการพิมพ์, 2518), หน้า 79-80.

จากการศึกษาโครงเรื่องในนวนิยายของ สันต์ ท.โกมลบุตร จะพบว่าเขานิยมใช้โครงเรื่องแบบผสมเป็นส่วนใหญ่ คือมีทั้งโครงเรื่องที่เป็นเหตุการณ์สำคัญ (Main Plot) และโครงเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ย่อย (Sub Plot) ใช้วิธีเขียนให้แต่ละโครงเรื่องดำเนินประสานกันไปตั้งแต่ต้นจนจบ ควบการเรียงลำดับการเขียนให้ต่อเนื่องกัน ดังนี้

1. การเปิดเรื่อง
2. การผูกปม
3. การทวนเรื่อง
4. จุดสุดยอด
5. การคลายปม
6. การปิดเรื่อง¹⁷

สันต์ ท.โกมลบุตร ใช้วิธีการวางโครงเรื่องเรียงตามลำดับดังกล่าวนวนิยายเรื่อง "บันไดแห่งความรัก" ดังจะได้วิเคราะห์ให้เห็นเป็นตัวอย่างต่อไปนี้

1. การเปิดเรื่อง นวนิยายเรื่องนี้เปิดเรื่องด้วยการแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกับ "จวงจันทน์" กุลสตรีผู้งดงามด้วยคุณสมบัติและรูปสมบัติ และอยู่ในวัยที่กำลังเลือกหาคู่ครอง

2. การผูกปม ผู้แต่งสร้างปมหรือข้อขัดแย้งขึ้นด้วยการให้เธอปฏิเสธการสู่ขอจาก "ธาดา บุญโยปกรณ" ในระยะเวลาใกล้เคียงกับที่เธอเก็บกระเป๋าใส่ธนบัตรของผู้ที่ทราบแต่เพียงนามย่อว่า "ว.ว.ว." ได้ จวงจันทน์ได้จัดการมอบไว้ยังสถานีตำรวจ แล้วยืนยันว่ามีผู้เป็นเจ้าของมารับไป เธอได้รับนามบัตรตอบขอบใจจากบุรุษผู้มีชื่อในนามบัตรแผ่นนั้นว่า "วรา วรวิทย์" ต่อมาเธอได้รับชอกุหลาบแดงพร้อมด้วยจดหมายจากเขา ทำให้จวงจันทน์เพิ่มความสนใจในตัวชายหนุ่มผู้นี้ยิ่งขึ้น

¹⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 80.

3. การหน่วงเรื่อง ผู้เขียนให้จงจันทน์บันทึกอุทธินของเธอไปตามเหตุการณ์ที่น่าสนใจของหญิงสาว พร้อมกับแสดงจดหมายโต้ตอบระหว่างจงจันทน์กับวราห์ ควญ จดหมายที่เขียนขึ้นด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานประกอบด้วยเนื้อหาที่ให้ความรู้ และเป็นประโยชน์จากวราห์ วรวิทย์ ทำให้จงจันทน์เกิดความสนใจในบุรุษที่ใคร่รู้จักแต่เพียงชื่อและจดหมายของเขาเท่านั้น โครงเรื่องดำเนินต่อไป โดยเขาและเธอมีจดหมายถึงกันหลายฉบับ

4. จุดสุดยอด จงจันทน์สารภาพกับตนเองว่าสนใจในบุรุษที่เธอรู้จักแต่เพียงนามและจดหมายผู้นี้เป็นยิ่งนัก ในจดหมายฉบับสุดท้ายที่เขียนถึงเขา เธอเขียนลงไปว่า... "ไม่น่าจะมีขอเคลือบแคลงระแวงไปต่าง ๆ นานาเลยเหียวนะคะ - วราห์ หล่อนรักคุณ- -" ในที่สุดความจริงก็เปิดเผยขึ้นว่า เจ้าของซองธนบัตรผู้ใช้นามย่อว่า "ว.ว.ว." คือ นายสิบลี ไว ว่องวิทย์ ทำให้จงจันทน์ผิดหวังและสงสัยว่าใครคือวราห์ วรวิทย์ ผู้ที่เขียนจดหมายติดต่อกับเธอ

5. การคลายปม จงจันทน์ได้ทราบความจริงทั้งหมดจากพี่ชายของเธอว่า เขาพร้อมด้วยเพื่อนนักประพันธ์ซึ่งต่างก็เป็นเพื่อนของ "ธาดา บุญโยปกรณ" ได้ถือโอกาสเขียนจดหมายมาถึงเธอโดยสวมรอยใช้นามวราห์ วรวิทย์ ลักษณะและคุณสมบัติที่บรรยายไว้ในจดหมายที่เขียนถึงเธอ คือลักษณะนิสัยและคุณสมบัติของธาดา บุญโยปกรณ นั่นเอง จดหมายแต่ละฉบับทั้งของเขาและของเธอเป็นเสมือนการจูงเธอให้ก้าวขึ้นสู่ "บันไดแห่งความรัก" ไปทีละขั้นเพื่อขึ้นไปพบกับชายที่มีความรักในตัวเธออย่างแท้จริง

6. การปิดเรื่อง สันต์ ท. โกมลบุตร ปิดเรื่องนี้เช่นเดียวกับนวนิยายแบบพาฝันทั่ว ๆ ไป ด้วยการให้จงจันทน์ได้แต่งงานกับชายที่เธอรักและเริ่มชีวิตคู่ที่มีความสุขต่อไป

นวนิยายเรื่องอื่น ๆ ที่มีการวางโครงเรื่องแบบเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ เรื่อง "ทางมาลา" "เศรษฐีอนาถา" "ธาดุเคน" และ "แก้วสารพัดนึก" เป็นต้น สำหรับเรื่องสั้น ชุดที่น่าสนใจคือเรื่องสั้นชุด "มาเหมียวกับตุ๊กตุ๊ก" ซึ่งแต่ละตอนในชุดเป็นเรื่องสั้นที่ใช้โครงเรื่อง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกำลัง เป็นปัญหาของสังคม

ร่วมสมัยขณะที่ สันต์ ท. โกมลบุตร กำลังเขียนเรื่องตอนนั้น ๆ

ส่วนเหตุการณ์ที่ สันต์ ท. โกมลบุตร นำมาใช้ในโครงเรื่องของเขาในฐานะผู้อ่านจะพบว่า มีเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมตามช่วงระยะเวลาที่เขาเขียนเรื่องนั้น ๆ แทรกปนอยู่ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นนวนิยายประเภทพาฝัน ประเภทสมจริง หรือประเภทสืบสวน และแนววิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ฉากหรือสถานที่ตามที่กล่าวถึงในเนื้อเรื่อง (Setting) ก็เป็นฉากที่มีอยู่จริง ดังตัวอย่างในนวนิยายบางเรื่องที่จะยกมาแสดงต่อไปนี้

เรื่อง "กาหลงรัง" เป็นนวนิยายพาฝันที่ผู้แต่งวางโครงเรื่องให้หญิง-ชายเข้าสู่พิธีสมรสโดยบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายเป็นผู้จัดการให้ ซึ่งเป็นธรรมเนียมนิยมในสมัย พ.ศ. 2470-2475 โครงเรื่องที่มาเกิดจากผลของโครงเรื่องแรก คือมีเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นอีกหลายเรื่อง เนื่องมาจากการที่ทั้งสองฝ่ายมิได้รู้จักและศึกษากันและกันเสียก่อน ฉากที่ใช้ในเรื่องนี้เป็นกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2470 เช่นกล่าวถึงสโมสรสถานที่มีชื่อว่า ไฮด์เคิลพญาไท ซึ่งเป็นสถานที่ที่หรูหรามากในสมัยดังกล่าว

ในเรื่อง "บันไดแห่งความรัก" มีบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันที่ 24 มิถุนายน 2475

นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่อง "สู่โลกพระอังคาร" มีโครงเรื่องที่ว่าด้วยการค้นคว้าวิธีการเดินทางไปสู่ดาวพระเคราะห์ดวงอื่น ๆ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และจิตศาสตร์ร่วมกัน ผู้เขียนได้กล่าวถึงการค้นคว้าด้านจิตศาสตร์และวิญญาณศาสตร์ที่กำลังเป็นที่สนใจของคนกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2500 เช่น มีการกล่าวถึงปราชญ์เรื่องการเข้าฌานและความมหัศจรรย์ทางจิต ซึ่งนายแพทย์มาลา ศีตะจิต เป็นผู้แสดงที่แพทยสมาคม อันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและเป็นที่สนใจของคนทั่วไป ในกรุงเทพฯ สมัยนั้น

ในเรื่อง "แถวสารพัดนึก" ผู้แต่งได้แทรกขบวนการประจวบคณาภิรมย์ที่เป็นธรรมเนียมนิยมในสังคมในระหว่างปี พ.ศ. 2500-2513 สันต์ ท. โกมลบุตร ได้บรรยายถึงกรรมวิธีในการประจวบคณาภิรมย์ไว้อย่างละเอียดลออตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงพิธีสวมมงกุฎให้กับผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนางงาม จากประสบการณ์ที่เขาได้รับโดยเป็นกรรมกรกำกับเวทีนางงามในงานวชิราวุธานุสรณ์อยู่หลายสมัย

สรุปได้ว่า การวางโครงเรื่องของ สันต์ ท.โกมลบุตร ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักประพันธ์ศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บทประพันธ์ของเขามีการดำเนินเรื่องที่สอดคล้อง คอเนื่องและกลมกลืนกันไปตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวได้อย่างง่าย ๆ และเพลิดเพลินเพราะโครงเรื่องแต่ละโครงดำเนินเกี่ยวพันกันไปตลอดเรื่อง ไม่สับสน พร้อมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในสมัยเดียวหรือใกล้เคียงกับที่นวนิยายเรื่องนั้น ๆ แต่งขึ้น ดังจะได้วิเคราะห์นวนิยายบางเรื่องของ สันต์ ท.โกมลบุตร อย่างละเอียดในบทต่อไป

3. ลักษณะงานเขียนที่เป็นแบบเฉพาะของ สันต์ ท.โกมลบุตร

ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงลักษณะเฉพาะแบบในงานเขียนของ สันต์ ท.โกมลบุตร ตามลำดับต่อไปนี้

1. การเขียนคำนำและความนำ
2. การใช้ภาษาสำนวนไทย
3. อารมณ์ขัน

3.1 การเขียนคำนำและความนำ

ลักษณะเฉพาะในนวนิยายของ สันต์ ท.โกมลบุตร ที่ไม่เหมือนกับงานของนักเขียนผู้อื่น และที่เห็นได้ชัดคือ การเขียนคำนำหรือความนำเรื่อง ก่อนที่จะเริ่มค้นพบที่ 1 คำนำ หรือความนำดังกล่าวปรากฏอยู่ในตอนต้นของนวนิยายแทบทุกเรื่องของเขา

คำนำ (Preface) หมายถึง ขอบความที่ผู้เขียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เขียนคำนำนั้น เขียนอธิบายให้ผู้อ่านทราบว่า เหตุไรจึงเขียนเรื่องนั้นขึ้นมา ในหนังสือเล่มนั้นมีสาระสำคัญอะไรบ้าง และผู้อ่านจะได้รับอะไรจากหนังสือนี้ ที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นลักษณะคำนำของหนังสือประเภทสารคดี สำหรับนวนิยายนั้นยังมีผู้มีความเห็นว่า

ไม่จำเป็นต้องมีคำนำ เพราะจะทำให้เรื่องราวทั้งหมดเสียรสไป¹⁸

แต่ สันต์ ท. โกลมบุตร มีความเห็นในเรื่องการเขียนคำนำสำหรับนวนิยายว่า "เป็นเสมือนการปูทางเข้าสู่เนื้อเรื่อง และเป็นการแนะนำให้ผู้อ่านได้ทราบจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเนื้อเรื่อง"¹⁹ ดังที่เขาได้กล่าวถึงสาเหตุของการที่ต้องเขียนคำนำให้กับนวนิยายไว้ในคำนำเรื่อง "บันไดแห่งความรัก" เมื่อพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก (พ.ศ. 2481) ว่า

ท่านผู้จัดการสำนักพิมพ์ได้แจ้งให้ขุพเจิวทราบภายหลังที่
ได้รับต้นฉบับแล้ววๆ บทประพันธ์ของขุพเจิวยังหาไม่คว่นำ
ไม่ เปรียบเหมือนที่ระโหรานแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีหลังคว ญ่นุง
กววยในคงอิคคักใจมาก เมอฝนตกหรือแดดออก แล้วเรง
ให้ขุพเจิวรับจัดการมุงหลังคาเสียโดยเร็ว²⁰

จากการศึกษาและพินิจนวนิยายต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะมีคำนำเขียนไว้ก่อนเริ่มเรื่อง โดยอาจารย์ผู้สอนวิชาวรรณกรรมตามมหาวิทยาลัย นักวิจารณ์หนังสือมีชื่อ หรือมีคำนำของผูประพันธ์เอง คำนำเหล่านี้เขียนขึ้นเพื่อนำผู้อ่านเข้าสู่เนื้อเรื่อง นอกจากนี้แผนหมูปกทั้งกานในและกานนอก มักจะมีปริทัศน์สั้น ๆ ของนักวิจารณ์มีชื่อกล่าวถึงคุณค่าของนวนิยายเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งประวัติย่อ ประสบการณ์ ภูมิหลัง และรูปถ่ายเล็ก ๆ ของผูประพันธ์ควย

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ทั้งคำนำ ความนำ คำวิจารณ์ หรือปริทัศน์ต่าง ๆ เป็นส่วนสำคัญของนวนิยาย เพราะเป็นเสมือนการนำเรื่องให้ผู้อ่านได้ทราบเค้าโครง

¹⁸ รัฎจวน อินทรกำแหง, การเลือกหนังสือและโสภททัศนวิสก (พระนคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2511), หน้า 39.

¹⁹ สัมภาษณ์ สันต์ ท. โกลมบุตร วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519.

²⁰ สันต์ เทวรักษ์, "คำนำ" บันไดแห่งความรัก, เรื่องเดิม, หน้า ก.

และสาระของนวนิยายเล่มนั้นอย่างย่อ ๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยเลือกหนังสือสำหรับผู้ที่กำลังเลือกหานวนิยายที่มีคุณค่าขึ้นมาอ่านสัก เล่มหนึ่ง

"คำนำ" ในนวนิยายของ สันต์ ท. โกมลบุตร ส่วนใหญ่เขียนเป็นความนำเรื่องไว้ก่อนเริ่มต้นบทที่ 1 และลงพิมพ์ตั้งแต่เริ่มพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร หรือนิตยสาร เช่นเรื่อง "ทางมาลา" และ "ธาตุแคน" มีนวนิยายหลายเรื่องที่เขาเขียนคำนำขึ้นภายหลังเมื่อมีการรวมพิมพ์เป็นเล่ม เช่นเรื่อง "แก้วสารพัดนึก" ซึ่งเป็นนวนิยายเรื่องสุดท้ายของเขาที่รวมพิมพ์เป็นเล่มเมื่อ พ.ศ. 2514

เรื่อง "ธาตุแคน" มีทั้งคำนำที่เขียนขึ้นเมื่อรวมพิมพ์เป็นเล่ม และความนำเรื่องที่เขาเขียนเมื่อลงพิมพ์ครั้งแรกเป็นตอน ๆ ในนิตยสาร "เคลิเมล์วันจันทร์" บางเรื่องสำนักพิมพ์หรือนักประพันธ์ที่รู้จักคุ้นเคยกับเขาเป็นผู้เขียนคำนำ เช่นเรื่อง "แหวนประดับก้อย" ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2512) โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สำนักพิมพ์เป็นผู้ให้คำนำเอง ซึ่งนอกจากจะบอกประวัติการพิมพ์และค่านิยมที่แปลประพันธ์เรื่องนี้ไว้ครบในอดีตกแล้ว ยังบอกไว้ด้วยอีกว่า เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของ สันต์ ท. โกมลบุตรเองว่า

บทประพันธ์ที่เขียนขึ้นในสมัยใด ย่อมจะบรรจุไว้ซึ่งภาษาหนังสือที่ไซกัน เหตุการณ์ วัฒนธรรม ตลอดจนสถานที่ วัตถุเคยเป็นและมีอยู่อย่างไรในสมัยนั้น และกาลเวลาต่อมาใครวิวัฒนาการไปเป็นสถานที่ กับทั้งยังเป็นมาตุราวิต ความสูงค่าแห่งจิตใจของประชาชนคนอ่านในแต่ละสมัยไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย

ส่วนเรื่องที่มีนักประพันธ์ผู้อื่นเขียนคำนำให้ก็มี เช่นเรื่อง "นามนั้นสำคัญไฉน" ยศ วัชรเสถียร เป็นผู้เขียนคำนำ ซึ่งประกอบด้วยค่านิยมที่มีค่องานเขียนของ สันต์ ท. โกมลบุตร และให้ความเห็นว่า "แต่ละเรื่องของเขา (สันต์ ท. โกมลบุตร) ที่

เสนอให้นักอ่าน บรรรเจ็ดควยเค้าโครงเรื่อง และเพริศพริ้งควยสำนวนโวหาร²²

นอกจากนี้ สันต์ ท.โกมลบุตร ยังกล่าวว่า เขานิยมเขียน "คำนำ" ให้กับนวนิยายทุกเรื่องของเขาที่รวมพิมพ์เป็นเล่ม หนังสือบางเล่มของเขาไม่มี "คำนำ" เป็นเพราะสำนักพิมพ์คัดออก เนื่องจากมีความเห็นว่า "คำนำ" ไม่ใช่เนื้อเรื่องที่จำเป็น ต้องพิมพ์ผนวกเข้าไปกับเนื้อเรื่อง และ "คำนำ" ที่บอกประวัติการพิมพ์นั้น สำนักพิมพ์กลับมีความเห็นว่าจะทำให้ผู้อ่านทราบว่า เป็นนวนิยายรุ่นเก่าที่นำมาพิมพ์ขึ้นใหม่ ซึ่งจะทำให้จำหน่ายไม่ได้จำนวนสูงดังที่ต้องการ ทั้งนี้เป็นเพราะสำนักพิมพ์เล็งถึงผลประโยชน์ทางค่านจำหน่ายมากกว่าเล็งเห็นคุณค่าทางวรรณกรรมของงานเขียนชิ้นหนึ่ง ๆ ว่าสมควรจะประกอบขึ้นด้วยปัจจัยสิ่งใดบ้าง

ในกรณีเช่นนี้ สันต์ ท.โกมลบุตร ได้ยกตัวอย่างว่า เขารู้สึกเสียดายที่ในการพิมพ์เรื่อง "บันไดแห่งความรัก" ครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2504 โดยองค์การค้ำของคุรุสถานัน ไค้คัก "คำนำ" ซึ่งเขาเขียนไว้ในกาพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2481 ออก ทำให้ผู้อ่านรุ่นหลังขาดข้อมูลบางประการเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังของเรื่องไป อย่างน่าเสียดาย²³

นับตั้งแต่มีการให้รางวัลหนังสือประเภทต่าง ๆ ประจำปี ซึ่งมีทั้งรางวัลขององค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การ ส.ป.อ. และองค์การยูเนสโก หรือรางวัลขององค์การ สมาคม และสถาบันภายในประเทศ เช่น สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพฯ และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายแห่งประเทศไทย เป็นต้น²⁴

²²ยศ วัชรเสถียร, "คำนำ", นามนั้นสำคัญไฉน, โดย สันต์ เทวรักษ์ (พระนคร: แพรพิทยา, 2512), หน้า

²³สัมภาษณ์ สันต์ ท.โกมลบุตร วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519.

²⁴สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, "รายชื่อหนังสือที่ชนะการประกวดระหว่าง พ.ศ. 2511-2517," วารสารห้องสมุด, ปีที่ 9, ฉ.1 (มกราคม-กุมภาพันธ์, 2518), หน้า 108-111.

ผู้วิจัยได้พบว่าการเขียน "คำนำ" ในนวนิยายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนวนิยายที่ผู้ทรงความรู้ทางคานวรรณกรรม เช่น รัญจวน อินทรกำแหง ส. ศิวรักษ์ แนะนำและวิจารณ์ว่าเป็นนวนิยายที่มีคุณค่าควรอ่าน เช่น

นวนิยายเรื่อง "คร. ลูกทุ่ง" ของ "บุญเหลือ" พิมพ์เป็นเล่มเมื่อ พ.ศ. 2516 "สุนอมร" เป็นผู้เขียนคำนำ

นวนิยายเรื่อง "บ่วงกรรม" ของ "ดวงใจ" พิมพ์เป็นเล่มเมื่อ พ.ศ. 2517 "รัญจวน อินทรกำแหง" เป็นผู้เขียนคำนำ

นวนิยายเรื่อง "ทำไม" ของ "สีฟ้า" พิมพ์เป็นเล่มเมื่อ พ.ศ. 2518 ผู้แต่งเขียนคำนำเอง

นวนิยายที่พิมพ์เป็นเล่มก่อนที่มีการให้รางวัลหนังสือดี คือก่อนปี พ.ศ. 2510 นอกจากนวนิยายของ สันต์ ท. โกมลบุตร แล้ว ก็เกือบจะกล่าวได้ว่าไม่มีนวนิยายของนักเขียนผู้ใดเลยที่เขียน "คำนำ" ไว้ด้วย

การเขียน "คำนำ" ในนวนิยายของ สันต์ ท. โกมลบุตร เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาค้นคว้างานเขียนของเขาทั้งทางคานวรรณกรรมและคานสังคม เพราะ "คำนำ" ในงานเขียนของเขาส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการเขียน สารที่เขาต้องการให้ผู้อ่านได้รับ ตลอดจนเค้าโครง (plot) หรือแกน (Theme) ของนวนิยายแต่ละเรื่องที่เขาเขียนขึ้นด้วย "คำนำ" ดังกล่าวจึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้การค้นคว้าวิจัยใกล้เคียงความถูกต้องยิ่งขึ้น เพราะเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ดีกว่าการวิจัยหรือตีความเอาเอง

3.2 การใช้ภาษาสำนวนไทย

ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งในนวนิยายของสันต์ ท. โกมลบุตร คือการใช้ภาษาและสำนวนไทย อาจจะสามารถกล่าวได้ว่า เขาเป็นนักเขียนที่มีความสามารถในการใช้สำนวนภาษาไทยได้อย่างผู้ที่เข้าใจในความหมายของถ้อยคำและเหมาะสมกับเหตุการณ์ตามท้องเรื่อง และเข้ากับบุคลิกลักษณะของตัวละครในเรื่อง

ดังจะได้ยกตัวอย่างจากเรื่อง "แก้วสารพัดนึก" เล่มที่ 1 ตั้งแต่หน้า 1-5 ที่ผู้อ่านจะได้พบสำนวนไทยแทรกอยู่ทั่วไป ทั้งในคำพูดของตัวละคร และใน

คำบรรยายความของคู่แข่ง

-1-

"นั่งแก้ว"

เสียงแปรนอยู่ที่นอกชาน แสดงว่าพื้นของตู้เรียกไมสูงจะกินก
สังเกิดไคจากอารมณ์พาสที่ปรากฏต่อมา

"นี่แจวกาน พี่สาวของเรามันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนหือ ? จวน
จะมีคค่าเขาปานนี้แล้วยังไม่โผล่มาให้เห็นหน้าคาตาบางเลย"

"ฉันจะไปรู้เขาเหอะ-แม่" เด็กชายที่นั่งหมอบซีกเขียน
งานของตนอยู่เบหน้าชั้นตอม "ไคไปเผ่าพี่แก้วเขาอยู่เสีย
เมื่อไหร่เล่า"

"เออ-ให้มันไคยังงั้นหือหะ หอ ๆ ก็นั่นแหละทั้งที่ทั้งน้อง
มีมันข้างเจาะปากมาใหญ่คแต่ ๆ เทียว"

"พวกผีที่ปั้นลูกนั้นเหอะ-แม่ ?"

"มันยังไม่ทันไคปั้นเสียควยซ้ำ พ่อเขาเคราะห์ไปถูกพวก
แกกชิงกันมาเกิดไคหน้าสลอนไปแล้วละ... เสียใจไคกิน
ข้าวสุกก็เสียข้าวสาร"

"ก็ฉันกินไคไคแม่ ลูกชายเถียงเอา "ถ้ากินไคก็กิน
หรงก จะไคไม่เปลืองข้าวสุกของแม่"

พ่อไคยินค้ายอนรอยเข้าให้คั้งนั้น นางถมยา เสมาทอง
ก็เคื่อนเป็นพื้นเป็นไฟขึ้นมาทันที

"ไอ้ลูกเนรคุณ" นางเกรี้ยวกราดออกไปไคยไม่ทันยังคิด
"เถียงควไม่คตูกพาด เถียวแม่ไคแพนไคหลังแอนไปหรงก...
ไปเสียไคพนพนตา-ไป"

"แม่จะไล่ให้ฉันไปข้างไหนละ ?"

"แกไปตามนั่งพี่สาวของแกไคหือจับมาบ้านมาของเสียที่
นะซี มันจะเข้าไคเขาไฟอยู่แล้ว นำหากยังไมคคัก จะไค
อาศัยลุมเนอลุมคักบวง... นีมไปมีวปลุกคนมะพูกอยู่ที่บ้าน
นั่งสาหร่ายลูกพิคแคลวนนหรงก เหอะ"

"ฉันจะไปรู้ของเขาได้ยังไง"

"ก็เมื่อแกไม่ไปคุยที่นั่น ทำไมมันถึงจะรู้ได้เล่าหรือ"

"ก็เขากำลังทำเลขการบ้านอยู่แม่ไม่เห็นหรือแล้ว" เด็กชายกานทำเสียงบน ๆ "อาทิวไม่เสร็จ ก็ยิวพรงนี้ไป - โรงเรียน ครูทับแกกแจงกนโทเทานั่นเอง"

"กนของแคะมะมันหน่าเป็นหนึ่งไอหุยอยู่แล้วหรือ... ว่าแตะจะไปหรือไม่ไปหรือนี"

"เวลาตักครุคี่นะมันกนนั้น ไชกนแม่เสียเมื่อไหร่"

"เอ ไอลูกคนนี่"

เมื่อเห็นมารดาเช่นเขี้ยว เขี้ยวในท่าทำจะเอาจริงเอาจัง กังนั้น ดูเป็นบุตรคนเล็กกุดความแข่งถูกระดางของตนเองลง... แมก่าล้งโมโหเตา-กานคิด ขึ้นทอลอดตอเถียงนานไป เขี้ยวเราก็จะเจบตัวเทานั่นเอง กวนสอดดูโมบรุตักกับ - คินสอดำคูนเลมสมคคองที่กำล้งเขียนคางอยู่ ลูกขึ้นเอาไปเก็บเขาที่แลวกก็เคินสะบักกนผานนอกชานลงมันโคยหนาเวือนไป... นางถุมยาคลายความโมโหลงไปโคตนัก รุสีกเสียใจอยู่เหมือนกันที่โครูนแรงกับลูกเกินไป และเป็นกาวรูนแรงที่คองชางจะชากเหตุผลลยอยู่ควย นางจึงกาวไปที่ประตูเวือนชะโงกมองตามหลังลูกชายซึ่งเกียเหฺยาะเหฺยไปตามคันดินที่ยกขึ้นเป็นเชือกกันคดลึงทอนนั้นไวเพื่อมิให้หน้าเขาะพังเขามา... มีสุนัขนเกเรียนสีค่านามกรว่า "ไอคูป" หางควนตามคิกไปควยอีกตัว

ตะวันกำล้งจะชิงพอบ เสียงลมพัดคูลาวอยู่ในทุ่งหลังหมูบานออกไป นำในลำนนำทัวจันกำล้งเปี่ยมฝั่ง ชาวปลา - อาหารมีอนีกก็เตรียมทำไว่เสร็จสุรพุดแลดู เป็นยามที่สมมุจิกของครอบครัวทุกคนถูวจะโคอยู่กับบานของโคยพอมหนาพุดอมตักัน... แคนพอกอนไปนงโขกหมากรุกเพลินอยเสี่ยที่บานไหนกโมรู นังแกวลูกสาวคูนโคกพุดอยหายหนาหายทากไปเสี่ยอีกคน มันเอาเรือลำเล็กที่หน้าทากไปควย คงเหลือแต่เจากาบลูกชวยคนเลกคนเคียว กัฟังพาอาศัยอะไรไมโคมากนักในคานที่คองไซเรียวแรง... ตัวเองหรือผละจาก

หน้าเตาไฟเหนือใหญ่โคอยู่ยอกออกมาจากในครัว หมายถึง
โคลูบเนื้อลูบตัวสักหนอยให้ชื่นมัน มาปุ้บปุ้บในคุ่มแห่งซอก
มีแต่ตะกอนนอนกัน กระทบจะไซเป็นน้ำล้างชามก็ไม่ว่า
จึงบังเกิดอารมณ์คุณเดียวขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วน เมื่อไม่
มีตัวลูกสาวอยู่ให้ชญาเอา นางจึงพาลสัตว์ขาวกับลูก-
ชายอายุ 10 ขวบ และขับให้ไปตามเอาตัวพี่สาวกลับมา
เดี๋ยวนี้

คุณลูกชายลงเรือนไปเสียอีกคน ก็เหมือนกับว่าวิ่งไป
ทั้งบ้าน เหลืออยู่เดียวกาย นางอุ้มชู เสมาทอง รุสีก
เปลวเปลี่ยวเคียวโคคอยู่ในโลกกว้างขึ้นมาคราครน
ยิ่งคิดไปถึงนั่งแก้ว ก็ยิ่งเสียใจและระทกทกหนัก...

จากข้อความที่ยากมาข้างบนนั้น จะพบว่ามีสำนวนไทยแทรกอยู่ในคำสนทนา
ของตัวละคร และในสำนวนบรรยาย ดังต่อไปนี้

- เห็นหน้าคาคา
- ผีซางเจาะปากมาใส่พูด
- เลี้ยงไว้ให้กินข้าวสุกกี่เสียข้าวสาร
- เคียดเป็นพื้นเป็นไฟ
- เตียงคำไม่ตกปาก
- ไปเสียให้พินพุนตา
- กลับมาบ้านมาของ
- มันจะเข้าไตเข้าไฟอยู่แล้ว
- ลูบเนื้อลูบตัว
- ปลุกตนมะพูด
- เขนเขี้ยวเคี้ยวฟัน
- โมโหเค่า
- ทอดคอเตียง

- อยู่กับบ้านช่อง
- พรอมหน้าพรอมตา
- หายหน้าหายตา
- เหงื่อไหลไคลย้อย
- พาลลีพาลขวาง

เกี่ยวกับเรื่องของสำนวนไทยที่มีลักษณะ เป็นความเปรียบ หรือ เล่นคำควย การเสริมสร้อยคำ²⁵ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า สันต์ ท. โกมลบุตร เป็นนักเขียนผู้หนึ่งที่ไต่บันทึกสำนวนเหล่านี้ไว้ในนวนิยายของเขาทุกเรื่องจนมีจำนวนมาก เพียงพอที่จะแสดงถึงลักษณะภาษาและคำพูดของบุคคลในสังคมตามระยะเวลาที่เขาเขียนนวนิยายเรื่องนั้น ๆ และทำให้บทประพันธ์ของเขาเป็นแหล่งค้นคว้าคำศัพท์และสำนวนไทยสำหรับผู้สนใจทางคานภาษาศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งควย

3.3 อารมณ์ขัน

ลักษณะ เฉพาะอีกประการหนึ่งในนวนิยายของ สันต์ ท. โกมลบุตร คือ อารมณ์ขันที่ผู้แต่งสอดแทรกไว้ในบทสนทนาของตัวละคร เป็นที่น่าสังเกตว่า อารมณ์ขันของสันต์ ท. โกมลบุตร นั้นใช้ภาษาเรียบ ๆ เข้าใจง่าย และเข้ากับบรรยากาศในโครงเรื่อง และมัก เป็นภาษาหรือคำพูดที่อิงเหตุการณ์เรื่องราวที่เป็นที่รู้จักกันดีในสังคมขณะที่เขาเขียนเรื่องนั้น ๆ

ตัวอย่างอารมณ์ขันจากนวนิยายบางเรื่องของ สันต์ ท. โกมลบุตร

1. จากเรื่อง "ระเมียรเรียนโลก"

"แสดงว่าคุณจะอายุยืน"

²⁵กาญจนาภรณ์, สำนวนไทย, ชุด 1,2. (พระนคร: รวมสาส์น, 2510), หน้า 1-20.

"อย่าให้ยี่นนานนักเลยคะ อายุจะเมื่อย"²⁶

2. จากเรื่อง "ทางม้าลาย"

"ฉันว่าชื่อย่อยน่ะยังดีนา" เด็กชายโตก๊กชี้แพะไล่ "คนที่
เป็นแมนเมฆานะ ถ้าช้อหยอนหรือยานละก็แยที่เดียวเดียว"²⁷

3. จากเรื่อง "ทางม้าลาย"

"...ทำไมฉันจึงจะไกรู้จักชื่อเธอบ้างเล่า?"

"ก็คุณยังไม่ไกรถามฉันนี่คะ... แต่ว่าคุณอยากรู้ฉันก็จะ
บอกให้ ฉันชื่อ ทองหยอก ค่ะ"

"แหมชื่อยังกะจะกินได้"

"คุณชอบหรือคะ"

"ชอบมากที่เดียวแหละ แต่ฉันชอบทองหยิบมากกว่า"

"นั่นแม่ของฉันคะ" เด็กหญิงตอบ²⁸

4. จากเรื่อง "มานบังตา"

"แต่เจ้าตัวหรือคุณเตี้ย มักส่งคอนมาโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมเสมอ มันไม่สลับคกัยนั้"

"จะแปลกอะไร เมื่อกันไม่ไรพ้อคาชายตะปู้"²⁹

²⁶ สันต์ เทวรักษ์, ระเมียรเรียนโลก (พระนคร: คลังวิทยา, 2502),
หน้า 409.

²⁷ สันต์ เทวรักษ์, ทางม้าลาย. เล่ม 1. เรื่องเดิม, หน้า 6-7.

²⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้า 467-468.

²⁹ สันต์ เทวรักษ์, มานบังตา (พระนคร: อุดม ชาติบุตร, 2481), หน้า 6.

5. จากเรื่อง "นามนั้นสำคัญไฉน"

"เพลงที่คุณเล่นอยู่เมื่อตะกี้หรือครับ-เขมรไทรโยค ?"
นายเที่ยงอ้าปากหวิว "ตายแล้ว-ผมนี่ถือว่าเป็นเขมรโล
กระบะเบยเสียอีก"³⁰

6. จากเรื่อง "แก้วสารพัดนึก"

"เราไม่อธิษฐานอะไรทั้งนั้นแหละ" มณีเอ่ยขึ้นคัง ๆ
"ขอเกาะชายผานุ่งแก้ว เขาขึ้นสวรรค์ไปกวยคนก็แล้วกัน
เพราะเขาเป็นคนออกอัฐนี่"

"ไม่เอา-เกี่ยวผานุ่งหลุค" เจ้ามือใหญ่ทึง "ไค่ฮาย
เทวคาทานแยไป เป็นไรเล่า"³¹

7. จากเรื่อง "มาเหมียวกับตุ๊กตุ๊ก"

เขา "มือฉันนี้แล้ว เคยเทศน์ไปรดสัตว์ใหม่บรรลุนิชาตมา
เสียหนักแล้ว"

หลอน "ใส่คาหรือคะ"

เขา "นั่นแหละ ขณะที่บวชอยู่จะบรรลุนิชาตได้เพียงชั้นนิชา
ทานั้นเป็นอย่างมาก คอเมื่อสลักแล้วจึงจะบรรลุนิชา
ตชั้นแมโขงโค"³²

8. จากเรื่อง "ชาตุแค้น"

"...เอ๊ะ ปุ้มันกินอะไรหว่า... เเซอทราบไหม-ราครี"
"ปุ้มามันกินมา ปุ้ทะเลมันกินน้ำทะเลเขาไปนะซีเล่า"

³⁰ สันต์ เทวรักษ์, นามนั้นสำคัญไฉน ?, เรื่องเดิม, หน้า 7.

³¹ สันต์ เทวรักษ์, แก้วสารพัดนึก, เรื่องเดิม, หน้า 133.

³² สันต์ เทวรักษ์, "หยดหมึก" ชุด มาเหมียวกับตุ๊กตุ๊ก (พระนคร: ประพันธ์-
สาส์น, 2513), หน้า 564.

ฝ่ายหญิงทอขให้เป็นท่านองครักษ์ครั้นไปควย "ปุลมมันก็กินลม
ไมนาจะถามเลย"

"แล้วปุลมมันก็คงกินคุณแสมเข้าไปสินะ"³³

4. พัฒนาการในงานเขียนของ สันต์ ท.โกมลบุตร

นวนิยายเรื่องแรกของ "สันต์ ท.โกมลบุตร" คือเรื่อง "เจ้าแห่งความรัก" ซึ่งพิมพ์เป็นเล่มเมื่อปี พ.ศ. 2468 โดยใช้นามจริงว่า บ. โกมลบุตร แต่เรื่องยาวเรื่องแรกที่ให้นามปากกา "สันต์ เทวรักษ์" เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักอ่านร่วมสมัยคือ "กาหลงรัง" ซึ่งลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน "ไทยใหม่" เมื่อปี พ.ศ. 2473 ส่วนเรื่องที่ทำให้เขากลายเป็นนักประพันธ์มีชื่อเสียงในระยะปี พ.ศ. 2475-2485 คือเรื่อง "บันไดแห่งความรัก"³⁴

นามปากกา "สันต์ เทวรักษ์" เป็นที่นิยมอย่างสูงในหมู่นักอ่านอีกครั้งหนึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2489-2500 ซึ่งเป็นระยะที่เขาเขียนเรื่องยาวลงในนิตยสารรายสัปดาห์ "เคลิเมลวันจันทร์" นวนิยายที่มีเค้าโครงและถ่าารดำเนินเรื่องเป็นที่ชื่นชอบของผู้อ่านในยุคนั้นได้แก่เรื่อง "เศรษฐีอนาถา" "ทางมาลา" "สายสัมพันธ์" และ "ธาตุแค่น"³⁵

เรื่องยาวเรื่องสุดท้ายที่พิมพ์เป็นเล่มเมื่อปี พ.ศ. 2514 คือ "แก้วสารพัดนึก" ส่วนเรื่อง "แก้วเสมาทอง" ซึ่งใช้ตัวละครชุดเดียวกันยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่ม ปรากฏว่า ทั้ง 2 เรื่องมีผู้ติดตามอ่านพอสมควร แม้จะไม่เป็นที่นิยมเหมือนเรื่องที่กำลังกล่าวมาแล้วแต่คน

นับตั้งแต่เรื่องแรกในปี พ.ศ. 2468 จนถึงเรื่องสุดท้ายในปี พ.ศ. 2514 เป็นระยะเวลาถึง 46 ปี ที่ สันต์ ท.โกมลบุตร ได้สร้างนวนิยายและเรื่องสั้นทั้งที่พิมพ์

³³ สันต์ เทวรักษ์, ธาตุแค่น, เรื่องเดิม, หน้า 337.

³⁴ สัมภาษณ์ สันต์ ท.โกมลบุตร วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2518.

³⁵ คุบที่ 2 หน้า 41.

เป็นเล่มและยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่มถึง 45 เรื่องด้วยกัน³⁶ หัวข้อที่จะทำการวิจัยต่อไปนี้ คือ พัฒนาการในการเขียนนวนิยายของ สันต์ ท.โกมลบุตร ตลอดระยะเวลา 46 ปีนั้น

ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้กล่าวถึงพัฒนาการในการเขียนนวนิยายไว้ว่า

พัฒนาการ คือการเปลี่ยนแปลง แต่เป็นความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นโดยสิ่งที่คาบเกี่ยวไปคามาธรรมชาติ ผู้แต่งหรือผู้เกือบ ไม่วิวหรือผู้ใดผู้ใด ซึ่งนักเขียนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ - รับรองว่าเป็นเช่นนั้น ทั้งที่นักประพันธ์ในปัจจุบันยอมรับว่า งานเขียนบางเรื่องที่มีผู้อ่านนิยม เมื่อผนวกรวมเขียนเรื่องชนิด นั้นอีกไม่ได้³⁷

ส่วน สันต์ ท.โกมลบุตร มีความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเขียนว่า

แนวการเขียนของเราวิวัฒนาการไปตามวัย ความความรู้แจ้ง อันได้รับจากการเผชิญชีวิต ทั้งด้านทุกข์และความสุข... บรรดาประพันธ์กรที่ท่านใดเอื้อเฟื้อยกย่องให้อยู่ในชั้นอาวุโส หรือนักประพันธ์ใหญ่ที่สุดแต่ละจะเรียกกันนั้น เมื่อก่อนล้วนเป็นคนฝันหวานสร้างโลกอันวิจิตรของหนุ่มสาว ไหลลลไปควย กลีบกุหลาบ และคำเกี่ยวอันไพเราะ ซึ่งเมื่อกาลเวลาล่วง ไปพร้อมกับเหตุการณ์ และนาครธรรมแผนใหม่จู่โจมเข้ามา เสรีภาพในการเขียนของเราถูกลิดรอนไปความอำเภोजิต ของผู้ทรงอำนาจานุภาพมีแต่ละคน ทำให้เราเริ่มรู้สึกว่ามีฝันหวานของเราแต่ไกลก่อนนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไรสาระไปเสีย แล้ว ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ก็เกิดขึ้น ยิ่งวันยิ่ง มากมุล... จากฝันอันวิจิตร บทประพันธ์ของเราจึงมี

³⁶"บรรณานุกรมงานนวนิยายและเรื่องสั้น" ของ สันต์ ท.โกมลบุตร หน้า 94-114.

³⁷ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วิเคราะห์วรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมนศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2517), หน้า 132.

ลักษณะ เป็นบทความเข้าไปทุกที มีตัวละครโคกโลกเด่น
ละม้ายแมนกับบุคคลทั่วไปมองเห็นอยู่ยิ่งขึ้นทุกขณะ³⁸

ตามความหมายและความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการในงานเขียนที่ได้ยกมาข้าง
ต้นแล้วนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับงานเขียนประเภทนวนิยายของ สันต์ ท. โกลมบุตร ผู้วิจัย
จะได้พิจารณาถึงพัฒนาการในงานเขียนของเขาตามหัวข้อต่อไปนี้

1. พัฒนาการด้านโครงเรื่อง
2. พัฒนาการด้านสำนวนภาษา
3. พัฒนาการด้านกลวิธีในการเขียน

4.1 พัฒนาการด้านโครงเรื่อง

นวนิยายในสมัยแรก ๆ ของสันต์ ท. โกลมบุตร เป็นนวนิยายประเภท
พาฝัน (Romantic) เคาะโครงเรื่องและการดำเนินเรื่องส่วนใหญ่เป็นไปตามรูปแบบ
ที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ว่าด้วย "การวางโครงเรื่อง" นวนิยายที่มีโครงเรื่องแบบพาฝัน
ได้แก่เรื่อง "กาหลงรัง" "ม่านบังตา" "บันไดแห่งความรัก" "แหวนประดับก้อย"
"รักกรรมบุญ" และ "เศรษฐีอนาถา" เป็นต้น

โครงเรื่องนวนิยายแบบพาฝันของสันต์ ท. โกลมบุตร เป็นโครงเรื่องที่
เข้าใจได้ง่ายไม่สลับซับซ้อน กับเป็นที่น่าสังเกตว่า เขานิยมรูปแบบหรือ Theme ของ
เรื่องที่จัดวางให้ตัวเอกของเรื่องปลอมตัวหรือพรางตัวจริงไว้ก่อน เพื่อเป็นการ "หน่วง"
หรือ "ปิด" เรื่องไว้แต่คน แล้วค่อย ๆ ดำเนินเรื่องไปสู่จุดคลายปมตอนใกล้จบ³⁹

ดังจะยกตัวอย่างโครงเรื่อง แหวนประดับก้อย ซึ่งเป็นนวนิยายแบบ
พาฝันที่เขาเขียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479 มาพิจารณาาก่อน

³⁸ สันต์ เทวรักษ์, "ความหลังในโลกหนังสือพิมพ์" เคล็ดเมล์รายเดือน

3 (1 สิงหาคม, 2495), 52.

³⁹ สัมภาษณ์ สันต์ ท. โกลมบุตร วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519.

"แหวนประดับก้อย" เป็นนวนิยายแบบพาฝันที่ใช้ความฉีกหวังและความสมหวังในเรื่องรักของหนุ่มสาว เป็นโครงเรื่อง ผู้แต่งวางโครงเรื่องให้ตัวละครในเรื่องได้พบ ใคสมรัก แล้วก็จากกัน โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ใคร่รู้จักภูมิหลังของกันและกันมาก่อนเลย เนื้อเรื่องดำเนินต่อไปถึงเหตุการณ์ที่ชักนำให้คู่รักได้กลับมาพบกันอีก ผู้แต่งได้สร้างโครงเรื่องที่ดีก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีก ด้วยการสร้างเรื่องใหม่บรรพบุรุษของทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน ผสมกับความเข้าใจผิดในพฤติกรรมบางอย่างของกันและกัน ทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นระหว่างคู่รักทั้งสอง ในตอนจบของเรื่องผู้เขียนได้คลายปมให้คู่รักทั้งสองได้เข้าใจและคืนดีกัน เป็นการปิดเรื่องด้วยความสุขสมหวัง

ตามโครงเรื่องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สันต์ ท. โกมลบุตร ใช้โครงเรื่องที่ว่าด้วยความรักเป็นแกนนำ และจบเรื่องด้วยความสุข แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2499-2507 เขาได้พัฒนาโครงเรื่องในงานเขียนนวนิยายมาสู่โครงเรื่องแบบสมจริง (Realistic) ดังที่เขาได้เคยกล่าวมาแล้วว่า โครงเรื่องจะเปลี่ยนไปไปตามประสบการณ์ที่เติบโตขึ้นตามวัยของนักเขียน นวนิยายแบบสมจริงที่มีชื่อเสียงของเขาเริ่มด้วยเรื่อง "ทางมา-ลาย" "ระเมียรเรียนโลก" และ "ซาตุแคน" เป็นต้น

รูปแบบของโครงเรื่องของ สันต์ ท. โกมลบุตร ที่พัฒนาจากแบบพาฝันสู่แบบสมจริงนั้น ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างโครงเรื่องของนวนิยายเรื่อง "ซาตุแคน"

"ซาตุแคน" เป็นนวนิยายที่เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2505 อันเป็นระยะที่กำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงในค่านิยมทางสังคมของไทยอย่างรุนแรง โดยเฉพาะค่านิยมที่หญิงสาวนำ "รูป" เขาแลกกับความมั่งคั่งสุขสบายด้วยทรัพย์ของบุรุษ สันต์ ท. โกมลบุตร ได้นำค่านิยมดังกล่าวมาสร้างเป็นโครงเรื่องตามที่เขากล่าวไว้ใน "ความนำ" ระบุว่า

หลอนเปรียบดังดอกไม้แรกแย้ม บริสุทธิ์ผุดผาดขึ้นคอนรับแสงอรุณแห่งชีวิต มีความใฝ่ฝัน ความปรารถนา และความทะเยอทะยานที่จะเป็นควาประดุจฟ้าเซนต์หญิงสวทวิไลในวัยรุ่นวัยนิยาย ครั้นแล้วหนุ่มเน้อหอมประ เกทจึงจอกสังคุมคนหนึ่งก็ก้าว เขามาในชีวิตของหลอนอย่างทะนองออาจ ไซ

สิ้นลมคมกายดวงเอาความบริสุทธิ์ผุดผ่องของหลอน แลวก
 ภูเกินออกจากชีวิตของหลอนไปภายหลังจากที่ไคประทับตราบาป
 ทิ้งไว้ให้ เมื่อยามรักหลอนรักไคอย่างสุดจิต ครั้นความรัก
 กลายเป็นพิษ หลอนรักไคสุดใจ... ครั้นเขาเวียนกลับมา
 อีกคราเพื่อทำคุณของสาวรวมอุทรของหลอนเสียอีกคน
 ความแค้นจึงแค้นขึ้นถึงจุดยอดถึงแกยอมเอาชีวิตเขาแลก
 เพื่อป้องกันไว้ และธาตุแก่นกแฉฉลุของมันออกไปตามกระแส
 ธารแห่งชีวิตอันดำเนินไปตามกฎแห่งกรรม⁴⁰

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เรื่อง "ระเมียรเรียนโลก" เป็นนวนิยายสมจริงที่มีโครงเรื่องพัฒนาไปไกลกว่าเรื่องอื่น คือใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวมาตั้งเป็นโครงเรื่อง คอยการวาทภาพชีวิตของหญิงสาวผู้หนึ่งที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับความฉิบหายในชีวิตทางเพศ เนื่องด้วยขาดความอบอุ่นในครอบครัวและการสมาคมกับเพื่อนหญิงที่มีความวิปริตทางเพศ อาจจะกล่าวได้ว่า เรื่อง "ระเมียรเรียนโลก" เป็นนวนิยายไทยเรื่องแรกที่มีโครงเรื่องเกี่ยวกับความรักร่วมเพศของผู้หญิง

ส่วนนวนิยายเรื่องสุดท้าย "แกวสารพัดนึก" ซึ่งตามด้วย "แกวเสมอทอง" สันต์ ท. โกมลบุตร ใ้ยอนมาใช้โครงเรื่องแบบพาดังอีก คอยการให้ตัวเอกของเรื่อง เป็นหญิงชาวนาที่รักชีวิตที่กลายร่างเป็นหญิงงามคอยอ่านาปาฏิหาริย์ของดวงแก้ววิเศษ แต่เหตุการณ์ที่ใช้ในการดำเนินเรื่อง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสมัยนั้น เช่น การประกวดเทพีสงกรานต์ และการประกวดนางงามประจำจังหวัด ซึ่งผู้เขียนได้บรรยายความเป็นไปของงานดังกล่าวคอยการให้ฉากที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในการประกวดนางงามในยุคที่สังคมไทยนิยมประกวดความงามของสตรีกันอย่างแพร่หลาย

สำหรับพัฒนาการทางด้านเรื่องสั้น จะเห็นได้ว่าในสมัยแรก ๆ สันต์ ท. โกมลบุตร ใช้โครงเรื่องแบบ "หรรษา" ทำให้อ่านสนุกและชวนขัน เช่น เรื่อง "เพื่อนชาย" โครงเรื่องสั้นที่ได้พัฒนามาเต็มรูปแบบ และเห็นได้ชัดว่าต่างกับโครงเรื่อง

⁴⁰ สันต์ เทวรักษ์, ธาตุแก่น, เรื่องเกิม, หน้า

ที่ใช้เขียนมาแต่เดิมโดยสิ้นเชิงก็คือ เรื่องสั้นชุด "มาเหมียวกับตุ๊กตุ๋" ซึ่งใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมร่วมสมัยมาสร้างเป็นโครงเรื่องแต่ละตอน

4.2 พัฒนาการคำำนวนภาษา

พัฒนาการในการใช้สำนวนภาษาของ สันต์ ท. โกมลบุตร เห็นได้จากการใช้ "คำ" และ "สำนวนภาษา" ตามความนิยมที่ใช้กันอยู่ในภาษาพูดและภาษาเขียนในสังคมสมัยที่เขาเขียนนวนิยายเรื่องนั้น ดังจะได้ยกตัวอย่างให้เห็นพัฒนาการในการใช้สำนวนภาษา และคำบางคำจากนวนิยายที่เขาเขียนขึ้นต่างสมัยกัน ดังต่อไปนี้

จากเรื่อง "กาหลงวัง" "ม่านบังตา" และ "บันไดแห่งความรัก" ซึ่งเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2473-2475 สันต์ ท. โกมลบุตร ใช้คำบางคำซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่มีที่ใช้ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนอีกต่อไปแล้ว ในเรื่อง "กาหลงวัง" เขาเรียกตัวละครที่เป็นหญิงตามบรรดาศักดิ์ของสามีและตามชื่อสกุลของบิดา เช่น "คุณนายเศรษฐกำจร" "คุณนายนิติศาสตร์บัณฑิต" และ "นางสาวกัณฑ์โกวิท" การเรียกชื่อตัวละครแบบนี้เป็นธรรมเนียมที่ใช้กันในสมัยดังกล่าว ดังจะพบในนวนิยายของนักเขียนมีชื่อร่วมสมัย เช่น "ศรีบุรพา" และ "ดอกไม้มสก" เป็นต้น

นวนิยายที่เขาเขียนขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2470-2476 จะพบว่า เขาใช้คำ "พ่อรัก" "พ่องาม" ในความหมายที่หญิงสาวกล่าวถึงชายที่เป็น "คู่รัก" และใช้คำว่า "แม่รัก" "แม่งาม" ในความหมายที่ชายหนุ่มกล่าวถึงหญิงคนรัก แต่ปรากฏว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 เป็นต้นมา อย่างเช่นในเรื่อง "เศรษฐีอนาถา" ผู้อ่านจะไม่พบว่าเขาใช้คำดังกล่าวเลย เขาใช้คำตามสมัยนิยมว่า "คู่รัก" หรือ "แฟน"

ในคำานที่เกี่ยวกับการใช้สำนวนภาษา สันต์ ท. โกมลบุตร ได้แสดงพัฒนาการไว้ในนวนิยายของเขาอย่างเห็นได้ชัด ดังจะได้ยกตัวอย่างสำนวนพรรณนาที่ชายหนุ่มคร่ำครวญที่หญิงคนรักในเรื่อง "ม่านบังตา" ด้วยสำนวนภาษาที่ยืดยาวแลดูล้าสมัยในปัจจุบัน

โอ้ ลดาบยาใจของฉันทน์เอ๋ย ชะรอยจะมีเคยทำบุญตักบาตร
รวมกันมาแต่ปางก่อนนะแมนะ ซากินจึงมีแต่เหตุพวกราชและ

ผลระทม เพราะบุญนุกุญญ์แต่ง แม่ขึ้นชีวิตจิตใจของฉันทน์
ไกรจะอาจฝัน รัก ขึ้นตนควยตัว ร แถกรันรอลแล้วซิไลน
จึงไม่สมรัก⁴¹

ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นส่วนภาษาที่ สันต์ ท. โกมลบุตร เขียนไว้เมื่อปี
พ.ศ. 2470 ในปี พ.ศ. 2479 ส่วนภาษาที่ชายหนุ่มรำพึงถึงหญิงคนรักกระซิบและ
กระซึกซิบกัน ดังตัวอย่างในเรื่อง "แหวนประดับก้อย" ดังต่อไปนี้

... แถกกระนั้นก็เถอะ ไม่มีวันที่เขาจะต้องขอแต่งงานกับ
พยอม เขาสักวันหนึ่งคอกหรือ - ฉญาเจาประคุณความรักรู้มัน
ทวมหัวใจขึ้นมา จำเป็นที่เขาจะกอดกำหนดแผนการผลดวง
หนาไว แลวกทวนมาสงสัยตัวเองว่า ทำไมหนอเขาจึงรัก
พยอม-พยอมซึ่ง เมื่อ 3 วันก่อนยังเป็นบุคคลคนละโลกกับ
เขา ไม่ทราบเสียควยรู้ว่าพยอมซึ่งกลืนก็สิ่งามคนหนึ่ง
อยู่ในโลกนี้ แลวมายันนี้-เคียวนี้ พยอมคนนั้นกลับมาเป็น
สิ่งจำเป็นแก่ชีวิตของเขาเท่ากับลมหายใจนั้นเดียว⁴²

ในนวนิยายเรื่อง "แก้วสารพัดนึก" ซึ่งเขาเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2512
สันต์ ท. โกมลบุตร ให้ตัวละครฝ่ายชายรำลึกถึงหญิงที่เขาพึงพอใจ ด้วยการใช้ส่วน
ภาษาที่สั้น ๆ เป็นประโยคที่ง่าย ๆ กระซึกซิบ ไม่ใช่ส่วนรำพันคร่ำครวญจนเป็นการ
เพื่อเจ้อเหมือนกับในเรื่อง "มานบังคทา" ดังตัวอย่างต่อไปนี้

พ่อกุญญ์ของเราแกล้งหาให้มารดาเห็นไป เช่นนั้นเอง
เพื่อหาของเลี้ยงหลบไปเสียไหน ในขณะทีจิตประทัด
ไปถึงคนงามผู้มีควมรูเพียง ๗ คนหนึ่งอยู่ -- นางสาว
แก้ว เสมาทอง แม่นองนางบานนาคันนั้น⁴³

⁴¹ สันต์ เทวรักษ์, มานบังคทา, เรื่องเดิม, หน้า 256.

⁴² สันต์ เทวรักษ์, แหวนประดับก้อย เล่ม 1 (พระนคร: ประพันธ์สารสันต์,
2512), หน้า 225.

⁴³ สันต์ เทวรักษ์, แก้วสารพัดนึก เล่ม 3, เรื่องเดิม, หน้า 27.

และตัวอย่างอีกตอนหนึ่งที่ว่า

ข้าพเจ้าช่วยหนูเขียนพลาญครุฑพลาญอย่างครึกครื้นว่า
แม่คนนี้ช่างเยาหย่อยเหมือนูกัน หนูเป็นคนมีอารมณ์รรรษา
อย่างประหลาด ถ้าใต้อยู่ไกลซึกกันตลอดไปแล้วก็คงจะไม่มี
วันเหงาเป็นแน⁴⁴

เพื่อสนับสนุนให้เห็นว่า สันต์ ท. โทมสมบูรณ์ มีพัฒนาการทางด้านภาษา
สำนวนเปลี่ยนไปตามพัฒนาการด้านโครงเรื่องและกาลเวลา ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างสำนวน
ที่หญิงสาวรำพึงรำพันถึงชายคนรัก เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของเขาในการใช้สำนวนดังกล่าว
จากเรื่อง "บันไดแห่งความรัก" ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2475 และเรื่อง "ธาตุแคน"
ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499

จากเรื่อง "บันไดแห่งความรัก"

มันให้อุบายจะรุ่งไห้เสียเป็นสุกที่แล้ว เสียงิดฉันไม่แหลม
เย็นอย่างนาฏลัวเช่นเสียงเรไรกูจริงอย-วราหษา แตะจะกู
เพรียกรเรียกรองอย่างไรจึงจะไคยีนไปถึงหูกคุณเูลา เรา
สองๆเคยรวมใจกันเชือสายสัมพันธ์อันเรนลบ แล้วทำไมเรา
จะชวยกันจงความเชื่อนั้นไปสู่ความเรนลับที่นาอัสจรรยกว่า
สักเล็กน้อยไมไ้ดู กิดันไคพร่าเรียกชวัญของคุณอยแลวกาย-
ในควงใจ ขอุไคจิตคานุกาพจุง เป็นลือนำเสียงในหัวใจของ
กิดันนี้ตรงไปสู้ใจอีกควงหนึ่งซึ่งคอยรับอยแลวนั้นเด็ก⁴⁵

จากเรื่อง "ธาตุแคน"

ความปริศนาปราโมทย์นั้นล้นนอกแทบว่าจะเก็บไว้เป็นความ
ลับไม่ไหวแล้ว มันจะทนออกมาเสียงไห้ไค อยูกจะตะโกน
รองไคองโลกวา ฉันมีคนรักแลว คนรักที่นาภาคภูมิใจ

⁴⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 63.

⁴⁵ สันต์ เทวรักษ์, บันไดแห่งความรัก เล่ม 1, เรื่องเดิม, หน้า 176.

เสียเป็นที่สุด รูปหล่อ รุ่มรวย และโก้่างไม่มีใครเสมอ
เหมือน⁴⁶

ดังนั้นจึงพอจะสรุปให้เห็นได้ว่า สันต์ ท.โกมลบุตร มีพัฒนาการด้านภาษา
สำนวน จากการใช้ประโยคที่ยาวที่ประกอบด้วยคำหุรหยาพุ่มเพื่อย่าง ๆ ในนวนิยาย
เรื่องแรก ๆ มาเป็นการใช้สำนวนที่เขียนด้วยประโยคสั้น ๆ เรียบกะทัดรัด และใช้ภาษา
ที่เหมาะสมกับกาลสมัย.

4.3 พัฒนาการด้านกลวิธีในการเขียน

กลวิธีในการเขียนนวนิยาย หมายถึง "การทำอย่างไรจึงจะให้เนื้อเรื่อง
ดำเนินไปตามโครงเรื่องที่ผูกไว้ และให้บรรลุความมุ่งหมาย"⁴⁷ จากนวนิยายและเรื่อง
สั้นที่ สันต์ ท.โกมลบุตร ได้เขียนขึ้นนั้น พอจะวิเคราะห์ถึงกลวิธีในการเขียนของเขา
พร้อมทั้งชี้ให้เห็นพัฒนาการด้านกลวิธีด้วย

นวนิยายในสมัยแรก สันต์ ท.โกมลบุตร ใช้กลวิธีในการเขียนแบบเล่า
เรื่อง เปิดเรื่องด้วยประโยคเพียงประโยคเดียว เช่น "หลวงนิติศาสตร์บัณฑิตจะแต่ง-
งาน" ในเรื่อง "กาหลงรัง" ส่วนภาษาที่ใช้ในเรื่องนี้เป็นภาษาสำนวนและคำพูด
ของคนกรุงเทพฯ ในสมัย พ.ศ. 2470 ใช้นอกจากสถานที่หุรหยาในกรุงเทพฯ สมัยนั้น
เช่น โสเค็ดพญาไท แทรกปรัชญาชีวิตเกี่ยวกับความรักและการสมรสไว้ในคำสนทนาของ
ตัวละคร และในการเล่าเรื่องโดยผู้เขียน

ในเรื่อง "บันไดแห่งความรัก" สันต์ ท.โกมลบุตร เปลี่ยนกลวิธีมา
เสนอนวนิยายในรูปของบันทึกอนุทิน ซึ่งปรากฏว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงในการ

⁴⁶ สันต์ เทวรักษ์, ธาตุแก่น เล่ม 1, เรื่องเดิม, หน้า 748.

⁴⁷ ม.ด. บุญเหลือ เทพสุวรรณ, วิเคราะห์วรรณคดีไทย, เรื่องเดิม,
หน้า 115.

ใช้กลวิธีแบบนี้⁴⁸ ในนวนิยายเรื่องนี้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวส่วนตัวของหญิงสาวผู้หนึ่งเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อย ด้วยการอ่านบันทึกประจำวันของเธอซึ่งมีเรื่องราวต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านมาไปแต่ละวันแต่ละเดือนที่มีเหตุการณ์น่าสนใจและประทับใจสำหรับเธอผู้นั้น นอกจากนี้ยังใช้กลวิธีเสนอเรื่องราวในรูปของจดหมายที่ตัวเอกของเรื่องเขียนโต้ตอบกัน ในจดหมายแต่ละฉบับผู้แต่งได้แทรกปรัชญาชีวิต ทศนคติที่มีต่อสังคม มิตรภาพ และความรักไว้ด้วยอย่างแนบเนียน

ในเรื่อง "ทางมัลลาย" และ "สายสัมพันธ์" ซึ่งเป็นนวนิยาย 2 เรื่องที่ใช้ตัวละครชุดเดียวกันและเรื่องต่อเนื่องกัน ผู้เขียนได้พัฒนากลวิธีจากการเล่าเรื่องมาสู่วิธีการดำเนินเรื่องด้วยการสร้างเหตุการณ์แวดล้อมที่จิตใจเนืองถึงพฤติกรรมของบรรดาตัวละครวัยรุ่น อาจจะกล่าวได้ว่า สันต์ ท. โกมลบุตร เขียนเรื่องนี้เพื่อผู้อ่านที่เป็นเยาวชน ส่วนกลวิธีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้นนั้น คือ การกำหนดระยะเวลาในท้องเรื่องให้อยู่ในระยะ เชื่อมต่อระหว่างยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กับยุคปัจจุบันซึ่งเขาเขียนเรื่อง "ทางมัลลาย" จนในปี พ.ศ. 2499⁴⁹

ส่วนเรื่องที่มีผู้วิจยมีความเห็นว่า สันต์ ท. โกมลบุตร ได้พัฒนากลวิธีในการเขียนไปไกลคือเรื่อง "ระเมียรเรียนโลก" ในนวนิยายเรื่องนี้เขาเปลี่ยนกลวิธีในการเขียนมาเป็นแบบเขียนรายงาน "การศึกษาเฉพาะกรณี" (Case Study) คือ ใช้กลวิธีในการดำเนินเรื่องด้วยการปูทางให้ผู้อ่านได้รู้จักและเข้าใจบุคคลิกและเรื่องราวของตัวละครไปทีละเล็กละน้อย จนถึงจุดสุดท้ายแห่งประพฤติกรรมของตัวละครแต่ละตัวด้วยวิธีสร้างสิ่งแวดล้อมที่กำหนดประพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง สันต์ ท. โกมลบุตร

⁴⁸ สันต์ เทวรักษ์, "ความหลังในโลกหนังสือพิมพ์," เคลลีเมลร้ายเดือน

1 (กรกฎาคม, 2495), 53.

⁴⁹ สัมภาษณ์ สันต์ ท. โกมลบุตร วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519.

จบเรื่องนี้ด้วยการตั้งปัญหาทิ้งค้างไว้ว่า "ที่ท่านผู้อ่านจะโต้แย้งต่อเอาตามใจชอบ"⁵⁰

เรื่องสั้นชุด "มาเหมือนกับคูกู" ผู้เขียนพัฒนากลวิธีในการเขียนจาก
สูตรเรื่องสั้นแบบทั่วไปที่ว่า "เรื่องสั้นต้องเกินเรื่องไปสู่จุดหมายอย่างรวดเร็ว มีตัวละคร
ไม่มาก และใช้ภาษาสำนวนในการเขียนอย่างรวบรัด"⁵¹ มาสู่วิธีดำเนินเรื่องด้วยการใช้
บทสนทนาของตัวละครเพียงสองตัว และช่วยผู้อ่านให้เข้าใจเรื่องแต่ละตอนด้วยการบอก
วันที่ เดือน ปี ที่เขาเขียนเรื่องตอนนั้น ๆ ไว้อย่าง

นอกจากนี้ สันต์ ท.โกมลบุตร ยังได้สร้างนวนิยายสืบสวนและนวนิยาย
แนววิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องใช้กลวิธีที่ต่างกับการเขียนนวนิยายแบบพาดฝันหรือแบบสมจริง
กล่าวคือ ผู้เขียนต้องใช้ความรู้ทางกฎหมาย วิทยาศาสตร์ จิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ มา
ประกอบในการสร้างเหตุการณ์ให้ดำเนินไปตามโครงเรื่อง จะเห็นได้ว่า สันต์ ท.โกมล-
บุตร มีความสามารถในการใช้กลวิธีสร้างปมของเรื่องและคลี่คลายปมให้สมจริง ดังเช่น
ในนวนิยายแนวสืบสวนเรื่อง "ใครฆ่า" เป็นต้น

จากการศึกษาถึงพัฒนาการในงานเขียนนวนิยายของ สันต์ ท.โกมลบุตร
จะเห็นได้ว่า เขาเป็นนักประพันธ์ที่มีผลงานพัฒนาไปทั้งโครงเรื่อง ภาษาสำนวน และกล
วิธี เหมือนกับที่ ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กล่าวไว้ว่า "นักประพันธ์นั้นไม่อยู่กับที่
ย่อมจะพัฒนาไปทั้งในทางเนื้อหาและกลวิธี"⁵²

⁵⁰ สันต์ เทวรักษ์, ระเมียรเรียนโลก, เรื่องเดิม, หน้า 712.

⁵¹ เจื้อ สตะเวทิน, วรรณคดีวิจารณ์, เรื่องเดิม, หน้า 147.

⁵² ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วิเคราะห์วรรณคดีไทย, เรื่องเดิม,
หน้า 156.

5. บรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์ นวนิยายและ เรื่องสั้น

บรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์นวนิยาย

บรรณานุกรมงานนวนิยายของ สันต์ ท.โกมลบุตร ที่ผู้วิจัยนำมาเสนอไว้ในหัวข้อนี้ ได้มาจากรายชื่องานนวนิยายที่ สันต์ ท.โกมลบุตร ได้บันทึกไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัว ผู้วิจัยจะเสนอบรรณนิทัศน์เฉพาะงานที่รวมพิมพ์เป็นเล่มแล้วเท่านั้น ส่วนงานที่ยังไม่ได้ออกพิมพ์เป็นเล่มจะบอกไว้แต่เพียงแหล่งที่เคยนำลงพิมพ์และปี พ.ศ. ตามที่มีปรากฏในสมุดบันทึกการทำงานของผู้แต่ง

แกน สันธยา (นามแฝง). "ขุมทรัพย์มฤตยู" เคลิเมนต์วันจันทร์, 2503. (ยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่ม)

บ. โกมลบุตร (นามแฝง). เจ้าแห่งความรัก. พระนคร: รัตนโกสินทร์, 2468. เป็นเรื่องยาว เรื่องแรกที่พิมพ์เป็นเล่ม ปัจจุบันหาต้นฉบับไม่พบแล้ว

_____ . "ลูกรัก-ลูกชัง" สุริยา. 2473. (หาต้นฉบับไม่พบ)

วราห์ วรวิทย์ (นามแฝง). "ราตรีมรณะ" เคลิเมนต์วันจันทร์, 2499. (ยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่ม)

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). กาหลงวัง. พระนคร: อุกม, 2481.

เป็นเรื่องรักของชายหญิง 2 คู่ คือ หลวงนิติศาสตร์บัณฑิต กับนางสาวสุภาทิพย์เสถียร และนายมานิต สุขนันท์ กับนางลดา เศรษฐกำรา หลวงนิติศาสตร์ฯ แต่งงานกับสุภาทั้ง ๆ ที่เคยมีความสัมพันธ์กับลดามาก่อน มานิตแต่งงานกับลดาแต่เขาก็แอบไต่สุภาเป็นภรรยา ซึ่งทำให้สุภาเสียใจในวาทะพดกิตของตนเอง เนื่องจากเธอเป็นภรรยาของหลวงนิติศาสตร์ฯ แต่เพียงในนามเท่านั้น เมื่อเธอได้ข่าวว่ามานิตถึงแก่ความตาย เธอก็กัศลินใจกินยาตาย

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). แควสารพัตติก. พระนคร: คลังวิทยา, 2514.

แคว เสมาทอง เป็นหญิงสาวชาพิการและรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ เธอได้รับ
ดวงแก้ววิเศษจากนางไม้ประจำคนไทร แควสารพัตติกดวงนี้มีมหิทธานุภาพ
มากมาย สามารถคลั่งไคล้ให้แควหายจาก เป็นคนพิการกลับมีเรือนร่างที่สวยงาม
จนถึงขนาดชนะการประกวดเทพีหรือสาวงามประจำอำเภอ ครอบครัวของเธอ
เธอได้ประสบความสำเร็จและมีความสุขจากอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของแควสารพัตติกดวงนั้น

_____ . "แคว เสมาทอง" บางกอก, 2514. (ยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่ม)
เป็นเรื่องต่อจาก "แควสารพัตติก"

_____ . "กงเกวียน" สกุลไทย, 2505. (ยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่ม)

_____ . "กำเกวียน" สกุลไทย, 2505. (ยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่ม)
เป็นเรื่องต่อจาก "กงเกวียน"

_____ . ไครฆ่า. พระนคร: มงคลศึกษา, 2500.

วิษณุ รัชชาลัย นักเขียนมีชื่อถูกฆาตกรรมในงานเลี้ยงวันเกิดตนเองที่บ้าน
ของเขาเอง ตำรวจได้สอบสวนทุกคนที่เคยมีความสัมพันธ์กับเขา ทั้งด้านส่วนตัว
และหน้าที่การงาน เรื่องราวของแต่ละคนมีปมที่น่าสงสัยว่าจะ เป็นฆาตกรไป
เสียทุกคน ในที่สุดความจริงก็เปิดเผยออกมาว่า เขาตายเพราะยาพิษในแก้ว
เหล้าที่ภรรยาของเขาตั้งใจจะให้ "ธานี" เพื่อนผู้ไม่ซื่อคือวิษณุเป็นผู้ดื่ม แต่
วิษณุหยิบแก้วผิดเขาจึงต้องตาย

_____ . "คนย่าง" เพลินจิต, 2501. (ยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่ม)

_____ . จากโลกมหัศจรรย์. พระนคร: คลังวิทยา, 2504.

เป็นเรื่องต่อจาก "สู่โลกพระอังคาร" เกียรติศักดิ์ วรพงศ์ ได้เดินทางกลับ
มายังโลกหลังจากได้ขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารในตอน "สู่โลกพระอังคาร" แล้ว

เขาได้เล่าถึงการผจญภัยในโลกพระอังคารให้มิตรสหายและจันทร์จิราคนรัก
ว่าเขาได้พบกับสิ่งใดบ้างบนดาวอังคาร เขาเดินทางกลับมาสู่โลกด้วยแรง
เหวี่ยงอันทรงพลังมหาศาลที่ส่งเขามากับลูกอุกกาบาตที่มีลักษณะ เป็นก้อนหินเผา

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). ซาร์ลอตต์. พระนคร: อุกม, 2482.

"ฟิลิซรุ" เป็นชายหนุ่มรูปงาม จบการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส และมีบิคา
มารดาเป็นผู้มีเกียรติและฐานะมั่งคั่ง เขาเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมด้วย
"ซาร์ลอตต์" ภรรยาชาวฝรั่งเศสโดยไม่ทราบว่าบิคามารดาได้หมั้น "ละเอียค"
หญิงสาวผู้มีทั้งความงามและฐานะคู่ควรกับเขาไว้ให้แล้วที่เมืองไทย ซาร์ลอตต์
พยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เข้ากับสังคมไทย แต่ก็ไม่เป็นที่ถูกใจของมารดาสามี
ส่วนฟิลิซรุทั้ง ๆ ที่รักและเห็นใจภรรยาต่างชาติของเขา ก็ยังอดเสียใจและ
เสียคายนละเอียคผู้เป็นคู่หมั้นไม่ได้ เมื่อซาร์ลอตต์ทราบเรื่องคู่หมั้นของสามี
เธอก็ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศส ฟิลิซรุก็ออกเดินทางติดตามภรรยา
ไปด้วยโดยมีพียงคำท้าทายของมารดา

_____ . "ดาวดับ" สกุลไชย, 2501. (ยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่ม)

_____ . ทางมาลา. พระนคร: บรรณาการ, 2500.

เป็นเรื่องชีวิตของ "แมน ธนทอง" ผู้ถือกำเนิดจาก "มณฑล" หญิงรับใช้
ของคุณหญิงมยุรรมรชากา โดยที่ "เทพ มยุรรม" ผู้เป็นบิดาไม่ได้ล่วงรู้ว่ามี
"แมน" เป็นลูกชายด้วยอีกคนหนึ่ง เนื่องจากเทพได้แต่งงานกับฉวีวรรณแล้ว
เดินทางไปศึกษาคอยังประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับภรรยา ส่วนแมนอยู่ในอุปการะ
ของคุณหญิงมยุรรมรชากา ผู้แตงว่าบุคลิกลักษณะของแมนให้เป็นวัยรุ่นที่มีความ
อูทสาหวิริยะ มีความกตัญญู และระวังประพฤติตนให้อยู่ในแนวทางอันถูกต้องเสมอ
ด้วยกาาร เค้นขำถนบนนทางมาลาเพื่อไปปลดปล่อยจากการถูกรอดชนนั้นเอง แม
ว่าเขาจะสงสัยในกำเนิดของตนและมีปมค้อยที่อยู่ในบ้านมยุรรมเช่นเดียวกับ
เด็กรับใช้คนหนึ่ง ทั้งที่ไคระมักระวังตนให้เกิดขึ้นในเส้นทางมาลาแล้ว แมน



ก็ยังคงประสบกับเคราะห์กรรม เนื่องจากที่พวกรณบุตรสาวของเทพได้มีสัมพันธ์กับศุภชัยจนเธอตั้งครรภ์ขึ้นมาและหาทางออกด้วยการผูกคอตาย แต่แม่ไปช่วยไว้ได้ทัน ซึ่งทำให้ผู้ใหญ่พากันคิดว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันฉันท์ชู้สาว และแม่เป็นตัวการในเรื่องไม่งามที่เกิดขึ้นกับพิพวรณ์ แม่เสียใจมาก เขาคัดสินใจออกจากบ้านมนุธรรมและไปถูกรถชนขณะที่กำลังเดินข้ามถนนอยู่ในทางม้าลาย

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). ธาตุแก่น. พระนคร, แพร่พิทยา, 2507.

"วาณี มหาจักร" เป็นหญิงสาวสวยผู้คอยหัดความรู้ การศึกษา และฐานะ เธอมีความทะเยอทะยานที่จะยกฐานะตนเองด้วยการสมรสกับชายที่มั่งคั่งร่ำรวย ภาสกร เป็นทายาทของเศรษฐีพ่อค้าได้ก้าวเข้ามาในชีวิตของเธอ ใช้เสน่ห์หลอหลอมผสมกับความใฝ่ฝันของตัวเอง ทำให้เธอต้องตกเป็นของเขา แล้วเขาก็ทิ้งไปอย่างไม่มีเยื่อใย ทำให้เธอต้องเผชิญกับความอับอายขายหน้าพร้อมด้วยลูกในท้อง ภาสกรได้หวนกลับคืนมาสู่เส้นทางชีวิตของวาณีอีกครั้งหนึ่งด้วยการเข้ามาสัมพันธ์กับวีณา น้องสาวของเธอเอง โดยที่วีณาไม่ทราบเรื่องราวระหว่างพี่สาวกับภาสกรมาก่อน วาณีป้องกันน้องสาวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของภาสกรด้วยการแทงตัวเองด้วยกริชอาบยาพิษ และทิ้งให้ภาสกรต้องตกเป็นผู้ต้องหา ภาสกรสำนึกผิดเขาจึงตัดสินใจใช้กริชคามเกี่ยวกันนั้นแทงตัวตายตามไปด้วย

_____ . "นางในจอ," เพลินจิต, 2501. (ยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่ม)

_____ . นางผีเสื้อ. พระนคร: อุกม, 2481.

เทพ คุริยางค์ เป็นนักดนตรีผู้มีชื่อเสียงของกรุงเทพฯ ในสมัยปี พ.ศ. 2475 เมื่อครั้งยังเป็นนักดนตรีไทยที่มีฐานะยากจนอยู่นั้น เขามีภรรยาชื่อ วัน เธอเป็นหญิงที่มีความสวยงามเป็นรูปสมบัติและไม่สามารถหนีชีวิตอยู่กับความลำบากยากจนได้ เธอทิ้งเทพและลูกสาวที่มีอายุได้เพียง 7 เดือนไปใช้ชีวิตอย่างสำเริงสำราญจนนางผีเสื้อ คอยอาชีพรีบจ้างบำเรอชาย 18 ปีผ่านไปเธอมีความเป็นอยู่หรูหราขึ้นและทวนคิดถึงลูกน้อย เธอได้อาศัยยงพวงศ์ เจ้าชายแห่ง

นครจำปาศักดิ์เป็นสะพานทอดเข้าไปค้นหาตัวลูกสาวที่บ้านของเพท และได้ชักชวนกรองลูกสาวของเธอออกมาพบกับความสนุกสนานของกรุงเทพฯ ในยามค่ำคืน เพทจับได้และโกรธแค้นมาก เขาขับไลegrองออกจากบ้าน วันผู้เปลี่ยนชื่อเป็นเพ็ญพิมพ์ได้รับอุปการะกรอง และคิดจะปลุกฝังให้เขามีเกียรติยศในสังคมด้วยการจัดให้แต่งงานกับเจ้าคุณสูงอายุนูหนึ่ง แกรองไม่ยินยอมเพราะเธอมีสัมพันธ์ทางใจกับนพวงศ์เสียแล้ว ส่วนนพวงศ์เมื่อได้มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือและทรายกว่าเนิกของกรองแล้วก็เกิดความรักในตัวกรองอย่างลึกซึ้ง จนกระทั่งเขาไม่ยอมกลับไปนครจำปาศักดิ์เพื่อแต่งงานกับเจ้าพองสมุทรรุญเป็นคู่หมั้น ในที่สุดเพทยอมให้อภัยลูกสาว นพวงศ์และกรองก็ตกลงใจที่จะแต่งงานกัน

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). นามนั้นสำคัญไฉน. พระนคร: แพร่พิทยา, 2512.

เป็นเรื่องที่ผู้แต่งบอกไว้ตอนท้ายว่า ไคอาศัยเค้าโครงเรื่องมาจากละครพูดชวนหัวในภาษาฝรั่งเศสชื่อ *Il importe d'être Constant* ของ Oscar Wild Wild

ชลิต ภาวสุทธิ เป็นทนายความหนุ่มผู้ไม่ทราบว่าตนเป็นบุตรของผู้ใด เพราะผู้ที่ไคอุปการะมาตั้งแต่ยังเล็กบอกไว้แต่เพียงว่าเก็บเขาได้ในถังขยะที่สวนลุมพินี จันทรจิราเป็นหญิงสาวผู้หนึ่งที่มีความคิดฝังใจว่าชายคนรักของเธอจะต้องมีชื่อว่า "ชาลี" ชลิต ภาวสุทธิ จึงไขข้อซาดี้ในการคิดคบสัมพันธ์กันเธอ ทั้งสองตกลงใจที่จะหมั้นและแต่งงานกัน แต่มารดาของจันทรจิราบังเกียจประวัติของเขา เรื่องไคเปิดเผยขึ้นในตอนท้ายว่าชลิตเป็นญาติกับจันทรจิราเอง เขาถูกหญิงพี่เลี้ยงนำไปทิ้งไว้ที่สวนลุมพินี ขณะที่กำลังมีภัยทางอากาศในสมัยสงครามครั้งที่แล้วนั่นเอง

_____ . บันไดแห่งความรัก. พระนคร: คุรุสภา, 2504. (พิมพ์ครั้งที่ 4)

จวงจันหนันบันทึก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองและสังคมไว้ในสมุดบันทึกเริ่มตั้งแต่เมื่อเธอมีอายุได้ 19 ปีบริบูรณ์ ระยะเวลาที่ลงไว้ในสมุดบันทึกคือ

ระหว่างปี พ.ศ. 2475 ถึงปี พ.ศ. 2476 ในบันทึกเล่มนี้มีเรื่องรักของเธอ กับชายที่เธอรู้จักในนามของ วราห์ วรวิทย์ ผู้เขียนได้เสนอพรรณณะใหม่ ๆ คานสังคม การเมือง มิตรภาพ และความรักไว้ในจดหมายที่เขียนโต้ตอบกัน ระหว่างจวงจันท์และวราห์ ในที่สุดเธอก็ได้ทราบว่าวราห์ไม่ได้มีตัวตนจริง ผู้เขียนจดหมายถึงเธอคือเพื่อน ๆ ของธาดา บุณโยปกรณ์ ชายหนุ่มผู้หลงรัก และใกล้ชิดขอเธอเพื่อแต่งงานแต่เธอได้ตอบปฏิเสธ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะชักจูง ให้ก้าวขึ้นสู่บันไดแห่งความรักไปที่ละขั้นเพื่อไปพบกับธาดาผู้ยื่นคอยเธออยู่บน บันไดขั้นสุดท้าย

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). "บนเส้นทางโลกีย์" เคลิเมลวันจันทร์, 2511.
(ยังไม่ตีพิมพ์เป็นเล่ม)

ประลัยกัลป์. พระนคร: แพรวพิทยา, 2491.

เป็นนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงโลกในปี พ.ศ. 5000 ซึ่งผู้เขียนได้จินตนาการว่าพลังงานไฟฟ้าได้หมดไปจากโลกนี้แล้ว ฉากของเรื่องคือประเทศไทยในปีดังกล่าว แต่ให้ชื่อเสียใหม่ว่า ศยามนคร ผู้แต่งวาดภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 5000 ค่ายจินตนาการที่สูงมาก เช่น กล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวศยามนครในยามที่ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ขึ้นถึงขีดสูงสุด และการต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตให้คงอยู่หลังจากที่พลังงานได้สูญหายไปหมดจากโลกนี้แล้ว

มโนธรรม. พระนคร: อุกม, 2485. (พิมพ์ครั้งที่ 2)

พรรณเรื่องแต่งงานกับจินดา เสวตรักษ์ ผู้เป็นคู่หมั้นมาตั้งแต่วัยเยาว์ เธอมีความรู้สึกว่าชีวิตแต่งงานของเธอจืดชืดและหงอยเหงา เนื่องมาจากเขาและเธอคุ้นเคยกันมาแต่วัยเด็กจนไม่มีสิ่งใดเป็นที่น่าค้นหาสนใจในกันและกันอีกต่อไป และจินดาก็เป็นชายที่ซมกัซมมอยู่กัซมมงานในหน้าที่ของเขาจนละเลยความสนใจกรรยาไปบ้าง พรรณเรื่องได้พบกับสันต์ชายหนุ่มผู้มีบุคลิกลักษณะ

เป็นที่น่าสนใจ เธอเกือบล้มตัวลงรักชายหนุ่มผู้นี้ แต่มนธธรรมได้ช่วยเธอไว้
ไพนจากการทำผิด

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). แมยอศรร้อย. พระนคร: ฅกุงศึกษา, 2504.

ยอศรร้อยเป็นนามของหญิงสาวผู้กำพร้าทั้งบิดาและมารดา เธออาศัยอยู่กับ
มารดาเลี้ยงในฐานะคนรับใช้ ยอศรร้อยบังเอิญได้พบกับ ม.ร.ว. ไวยพจน์
พรหมพงศ์ นายตำรวจปลอมตัวไปเพื่อสืบจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและค้ายาเสพติด
ที่ตำบลชายทะเลแห่งหนึ่งที่ยอศรร้อยพักอยู่กับมารดาเลี้ยง ม.ร.ว. ไวยพจน์
ได้พยายายอศรร้อยเข้ามากรุงเทพฯ คอยเพราะต้องการให้เธอพ้นจากอันตราย
จากพวกผู้ร้ายซึ่งอาจจะจำได้ว่าเธอเป็นผู้ร่วมมือกับตำรวจ และเขาสงสัยว่า
เธอจะเป็นญาติของเขาเมื่อใดเห็นลอคเกิดตราตระกูลของมารดาเขาเองที่
ยอศรร้อยสวมติดคออยู่ ยอศรร้อยได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ ในอุปการะของ
ป้าซึ่งเป็นมารดาของ ม.ร.ว. ไวยพจน์ และนางสาวอีกผู้หนึ่ง เธอกลายเป็น
สาวงามของสังคมเมืองหลวง และได้มีส่วนช่วยญาติของเธอในการจับกุมและ
ปราบปรามผู้ก่อการร้ายชุดนั้นจนได้ตัวหมดทุกคน

_____ . "แมยอศรสาว" เคลิเมลวันจันทร์, 2509. (ยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่ม)

_____ . "แมยอศรเสน่ห์" เคลิเมลวันจันทร์, 2510. (ยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่ม)

_____ . มานบังตา. พระนคร: อุกม, 248.

เป็นเรื่องต่อกับเรื่อง "กาหลงวัง" หลังจากทีสุคาได้เสียชีวิตไปแล้ว
หลวงนิติศาสตร์บัณฑิตได้แต่งงานใหม่กับสาหรี่ ธิดาของเศรษฐีนายธนาคาร
ชาวจีน ซึ่งเป็นผู้ที่เขาเหยียดหยามว่านำลูกสาวมาขายให้เพราะต้องการ
เกียรติยศจากเขาไปหนุนทรัพย์ที่ตนมีอยู่ โดยที่เขาไม่ทราบว่าสาหรี่มีไคลงรู้
ถึงแผนการณ์ของบิดา หลวงนิติศาสตร์บัณฑิตยังคงติดต่อกับลาคาผู้รักเคิมซึ่ง
กลายมาเป็นแม่มายอีกครั้งหนึ่ง ลาคาถูกลอบยิงในงานเลี้ยงที่บ้านหลวงนิติศาสตร์

เอง เพราะผู้ยิ่งเข้าใจผิดว่าเธอคือสามี ทำให้สามีระลึกว่าลดาเป็นผู้รับเคราะห์แทนเธอ และเห็นใจในความรักที่ลดาที่มีต่อสามีของเธอด้วย ทั้งสองหญิงได้ปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมสามีเดียวกัน

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). มิตรในเรือน. พระนคร: มกุฏศึกษา, 2482.

(พิมพ์ครั้งที่ 2)

เป็นนวนิยายที่มีตัวละครชุดเดียวกับเรื่อง "รักกรรมบุญ" เป็นเรื่องของไมตรี สัตว์ประภาส นักหนังสือพิมพ์หนุ่มผู้มีส่วนรู้เห็นในงานจารกรรมของชาวต่างชาติที่มุ่งจะสืบความลับทางการทหารของประเทศไทย ไมตรีได้มีส่วนช่วยทางราชการในการจับกุมศัตรูของชาติ แล้วเขาก็ได้พบกับความรักสมดังใจปรารถนาที่มุ่งหาสตรีที่จะมาเป็นมิตรในเรือนอีกผู้หนึ่งนอกเหนือไปจากผู้เป็นมารดา

ระเมียรเวียนโลก. พระนคร: คลังวิทยา, 2502.

เป็นเรื่องชีวิตและความรักของระเมียรและประวิตรผู้เข้ามาใช้ชีวิตเกี่ยวพันกัน โดยระเมียรเป็นลูกที่ติคมากับคำแพง คำแพงได้มาแต่งงานกับประวิตรผู้มีลูกชายอยู่แล้วคือ ประวิตร ทั้งระเมียรและประวิตรเข้าใจว่าคนเป็นพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน ทั้งคู่ได้มาคุ้นเคยสนิทสนมกันเมื่อกำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาวแล้ว เพราะว่าประวิตรแยกไปอยู่โรงเรียนประจำเสียตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเมื่อได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งความใกล้ชิดและวัยหนุ่มสาวทำให้ทั้งคู่เกิดความรักในกันและกันเยี่ยมหนุ่มสาว ระเมียรก็ตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปกับเพื่อนหญิงที่สนิทกันมากคนหนึ่งด้วย เห็นว่าความรักของเธอที่มีต่อพี่ชายเป็นรักของตามในเวลาเดียวกันประวิตรก็หลงรักระเมียรผู้เป็นลูกเลี้ยงและตัวแทนความรักที่เขาเคยมีต่อคำแพง ประวิตรได้บอกความจริงกับประวิตรว่าทั้งสองมิได้มีสายโลหิตเกี่ยวข้องกันดังที่เข้าใจ แต่ระเมียรรักจากไปเสียก่อนที่จะได้รับทราบความจริง

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). รักธรรมณู. พระนคร: เขมบรรณกิจ, 2499.

(พิมพ์ครั้งที่ 2)

เรื่องนี้พิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2477 เป็นเรื่องที่ไขข้อลัทธิ-
ธรรมณูกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศซึ่งเป็นของใหม่สำหรับสังคม
ไทยในสมัยนั้น นวนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องรักของหญิงชายหลายคู่ที่มีสถานะ
ความคิดเห็น และอุดมคติในการดำเนินชีวิตต่าง ๆ กันไป มีทั้งคู่ที่สมปรารถนา
และคู่ที่พลาดหวังในชีวิตรัก โครงเรื่องรักของแต่ละคู่สอดแทรกปรัชญาเกี่ยวกับ
ชีวิตและความรัก ตามที่ผู้เขียนให้ตัวละครอภิปรายกันถึงหลักการที่ควรกำหนด
ขึ้นเป็นมาตรฐานใช้บังคับใน "รักธรรมณู"

..... "วิมานที่เราเคยฝัน" (ยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่ม)

..... เศรษฐีอนาถา. พระนคร: รวมสาส์น, 2518. (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ผู้เขียนเสนอข้อคิดเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าเงินสามารถบันดาลความสุขสมหวังให้
แก่คนเราได้เสมอไปหรือไม่ ประพนธ์ ธนพิทักษ์ เศรษฐีหนุ่มโสดว่างงาน
จน บางคอแหลม ให้ใช้เงินจำนวน 10 ล้านบาทให้หมดภายในหนึ่งปี เนื่องจาก
จากแกมีความคิดเห็นว่าคนเราไม่ควรจะมีความทุกข์ถ้าเป็นเศรษฐีมีทรัพย์เช่น
ประพนธ์ นายจนรับคำจ้างและคำทำนนั้นและดำเนินชีวิตเป็นเศรษฐีจนครบ
หนึ่งปีตามสัญญา อารมณ์ขันและการมองโลกในแง่ดีทำให้นายจนประสบความสำเร็จ
สุขมากกว่าความทุกข์ ตลอดเวลาที่แกใช้ชีวิตเป็นเศรษฐีอนาถาอยู่หนึ่งปีเต็ม
ภายหลังนายจนได้คนพบว่าคนที่ว่าจ้างและทำพินันแก่นั้นคือชายหนึ่งที่ประสบ
ความทุกข์เพราะกัณฑ์บุตรสาวของแกปฏิเสธความรัก ควยเธอเห็นว่าเขามี
ฐานะและความเป็นอยู่สูงกว่าเธอมากจนไม่สมควรที่จะร่วมครองรักครองเรือน
ควย นายจนตัดสินใจขอเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาเพื่อให้บุตรสาว
หมดห่วงในตัวของเธอ และจะได้ยอมตกลงใจแต่งงานกับประพนธ์

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). สวัสดีลุงจอห์น. พระนคร: คลังวิทยา, 2502.

เป็นเรื่องราวของนายจอห์น บางคอแหลม กันทิมา บุตรสาว และประพนธ์ บุตรชาย ซึ่งเป็นตัวละครในเรื่อง "เศรษฐีอนาถา" ประพนธ์กับเพื่อนได้ออกไปล่าสัตว์ที่ป่าจังหวัดกาญจนบุรีแล้วหายสาบสูญไป นายจอห์นได้ออกป่าล่าสัตว์เช่นเดียวกันและได้ไปพบสัตว์ประหลาดเขาคัวหนึ่งซึ่งแกตั้งชื่อว่า พูฟ้า เพราะมันส่งเสียงคังว่า พูฟ้าทุกครั้งที่เกิดเหตุก็ตายกับมัน ปรากฏว่าพูฟ้าเป็นที่สนใจของนักชีววิทยาทั้งไทยและต่างประเทศ เมื่อนายจอห์นพามันมากรุงเทพฯ คุย จนกระทั่งแกต้องนำมันไปซ่อนไว้เพราะเกรงว่าจะถูกลักพาตัว โดยเหตุที่พูฟ้ามีแหวนทองคำของประพนธ์ติดมากับตัวมันด้วย กันทิมาและประไพพรรณ ผู้เป็นน้องสาวของประพนธ์ จึงสันนิษฐานว่ามันคงจะได้เคยพบกับประพนธ์มาก่อน จึงชักชวนนายจอห์นพร้อมกับพรรคพวกออกไปยังป่าเมืองกาญจนบุรี ในที่สุดพูฟ้าก็นำทั้งคณะไปพบกับประพนธ์ในป่าลึกที่กาญจนบุรีนั่นเอง

..... สายสัมพันธ์. พระนคร: คลังวิทยา, 2502.

เป็นเรื่องตลกจาก "ทางมาลา" และมีตัวละครชุดเดียวกัน ทิพวรรณได้เร่รอนออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กับฉนวนหญิงผู้มีอาชีพทำงานในบาร์ อยู่จนตลอดบุตร ส่วนแมนได้เข้าไปอยู่ในอุปการะของนายรัตนเจ้าของค้ายมวยแห่งหนึ่ง เขาจึงหาเลี้ยงชีพด้วยการขึ้นชกมวยตามเวทีต่าง ๆ ทางบ้านมนุธรรมได้ออกสืบหาทั้งทิพวรรณและแมนด้วยความเข้าใจว่าทั้งสองคงจะหนีไปด้วยกัน ในที่สุด มนธามารคาของแมนก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะของภรรยาพ่อค้าผู้มั่งคั่งคนหนึ่ง และมนธาก็มาแสดงตัวต่อคุณหญิงมนุธรรมราคา เรื่องราวทั้งหมดก็เปิดเผยขึ้นทั้งแมนและทิพวรรณได้คืนมาสู่อ้อมอกของบิดามารดาพร้อมทั้งความรักและความเข้าใจ

..... เสฉวน. พระนคร: อุกม, 2489. (พิมพ์ครั้งที่ 2)

เสฉวน เป็นเรื่องที่ไม่ต่างจากการสะท้อนภาพของความรักที่แฝงอยู่ในเรือนร่างของมนุษย์ เช่นเดียวกับตัวปูเสฉวนที่อาศัยอยู่ในเปลือกหอย

อรชุน เป็นทายาทของพ่อค้าเศรษฐีคนหนึ่ง หลังจากที่ใช้ชีวิตหนุ่มโสดอย่างไม่เคยคิดจะจริงจังกับหญิงคนใดมาจนอายุได้ 30 ปี เขาได้ตกลงใจเลือกนายแพทย์หญิงองุ่นผู้มีทั้งรูปสมบัติ และคุณสมบัติ ตลอดจนมีวิชาความรู้ แต่บิดาของเขาไม่เห็นด้วยเพราะท่านต้องการให้เขาแต่งงานกับบุตรสาวของเศรษฐีพ่อค้าเช่นเดียวกัน เมื่อไม่สามารถจะตกลงกับบิดาได้ อรชุนได้ออกจากบ้านไป ในระยะต่อมาเขาได้ไปมีความสัมพันธ์กับสุกสงวนนัก เทนนิสสาวผู้มีทั้งความงามและชื่อเสียง ความสัมพันธ์ของทั้งสองเกินเลยไปถึงขั้นที่สุกสงวนเกิดตั้งครรภ์ขึ้น ฝ่ายบิดาของอรชุนเมื่อได้พบกับแพทย์หญิงองุ่นก็เกิดความชอปปอในอัธยาศัยและจริยวัตรของเธอถึงกับตกลงยินยอมให้บุตรชายจัดการหมั้นและแต่งงานกับเธอ แต่องุ่นได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างอรชุนกับสุกสงวนเสียก่อน เธอจึงขอร้องให้อรชุนรับผิดชอบต่อสุกสงวนและบุตรในครรภ์ของเธอ และล้มเลิกการหมั้นและการแต่งงานที่กำหนดไว้เสีย

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). สู่โลกพระอังคาร. พระนคร: คลังวิทยา, 2502.

เป็นเรื่องของ เกียรติศักดิ์ วรพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ไทยแขนงวิชาดาราศาสตร์ เขาร่วมทำงานกับ "สวามีเทพนาถ โยคะปรี" โยคีผู้เชี่ยวชาญทางจิตศาสตร์จากประเทศอินเดีย เพื่อค้นคว้าวิธีเดินทางจากโลกไปสู่ดาวอังคาร เกียรติศักดิ์ได้เดินทางออกจากโลกไปสู่ดาวอังคารด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผสมกับวิธีการทางจิตศาสตร์ ที่ดาวอังคาร เขาได้เผชิญกับพลังที่เกิดขึ้นจากการทางฟิสิกส์ระดับสูง นับเป็นการเสนอแนวความคิดในนวนิยายที่แตกต่างกับเรื่องอื่น ๆ ของผู้เขียนคนเดียวกัน

_____ . "สำคัญที่ใจเย็น" (ยังไม่ได้ลงพิมพ์)

_____ . หนามจ้าว. พระนคร: อุกม, 2482.

ปรุง เป็นภรรยาของจรรยา นิตินุพัทธ์ ทั้งสองแต่งงานกันเงียบ ๆ โดยไม่ได้บอกกล่าวหรือเชิญเพื่อน ๆ ไปร่วมในงานสมรส ขณะที่จรรยาเดินทางไปว่าความที่

ต่างจังหวัด ปรุ่งไค้ไป เป็นนางแบบให้เชษฐ ศิลปิน วาภาพ "กาเม -
 หนามจิว" ในช่วงระยะเวลาที่ปรุ่งมา เป็นแบบให้เชษฐอยู่นั้นทั้งสองก็เกิด
 ความรักใคร่ผูกพันกันฉันทุสาว "เคล้าพันช" คู่หมั้นของเชษฐไค้มาพบกับปรุ่ง
 ที่ห้องเขียนภาพของเชษฐ ทั้งสองบังเกิดความรักหวงซึ่งกันและกันจนเกือบ
 จะแหงกันไค้กายไปข้างหนึ่ง ทำให้เชษฐตกใจและเสียใจมาก พอถึงที่จรรยา
 กลับจากว่าความเขาไค้เชิญเชษฐไปพักที่บ้าน เชษฐจึงไค้ทราบว่าปรุ่ง เป็น
 ภรรยาของจรรยา เขาสำนึกผิดแก่เหตุการณั้สายเกินกว่าจะแก้ไขไค้แล้ว
 เพราะปรุ่งไค้บอกกับเขาว่าเธอรักเขาอย่างแท้จริง เธอหาทางออกด้วยการ
 ไปฆ่าตัวตายด้วยกริชเงินของเชษฐในห้องเขียนภาพของเชษฐเอง ซึ่งเป็นเหตุ
 ให้เขาคงเป็นผู้ทองสงสัยว่าเป็นฆาตกร ภายหลังจรรยาไค้สารภาพคอศาลว่า
 เขาเป็นผู้พบภรรยาแห่งตัวตายในห้องทำงานของเชษฐและทำหลักฐานให้เห็น
 ว่าเชษฐ เป็นผู้ฆ่าเธอ เชษฐจึงพ้นผิด

เรื่องนี้ผู้เขียนใช้พรรณนาโวหารที่ไพเราะและมีความหมายลึกซึ้งกินใจ ใน
 ตอนที่บรรยายถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในหัวใจของตัวละครที่เขาสร้างขึ้น

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). แหวนประดับก้อย. พระนคร: ประพันธ์สาสน์, 2512.
 (พิมพ์ครั้งที่ 3)

วรา วรวิทย์ ชายหนุ่มรูปงามผู้มีการศึกษาและฐานะทางสังคมดี ไค้พบและ
 รักกับพยอมหญิงสาวที่ไม่ปรากฏว่าบิดามารคาคือผู้ใด แต่ความรักของทั้งสองมี
 อุปสรรคเพราะจอมใจหญิงฐานะคิผู้หลงรักวราห์ไค้ทำอุบายขับไล้พยอมไค้ออกไป
 ไปเสียจากชีวิตของเขา ขณะที่วราห์ทองทนทุกข์เพราะไม่ทราบว่าภรรยาหาย
 ไปไหน พยอมก็กลายเป็นทายาทของเศรษฐีซึ่งเป็นเจ้านี่ของบิดาวราห์เอง
 ผู้เขียนจบเรื่องด้วยการคลายปมให้ตัวละครสำคัญทุกตัวไค้เปิดเผยตัวเองว่า
 ตนเป็นผู้ใด และคุ้รักหรือสามั้ภรรยาหังคุ้ก็เข้าใจและคืนดีกันในที่สุค

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). อันเป็นที่รักแห่งเหมันต์. พระนคร: คุรุสภา, 2504.

เป็นนวนิยายขนาดสั้นที่แท้จริงจากจินตนาการในธรรมชาติของคนที่แท้จริงที่
 ขึ้นอยู่กับละอิมฝั่งแม่น้ำแควนั้นจะโน้มนำเข้าหากันในคืนเดือนหงายของฤดูหนาว
 หรือในเดือนสิบสองของทุกปี เป็นนิยายรักที่ไม่สมหวังระหว่างหลุยส์ และ
 เชียววู หลุยส์ เป็นนักรบแห่งเมืองหยุนลาว ได้มาพบและรักกับนาง เชียววู
 ทั้งสองสัญญากันว่า จะแต่งงานกันตามประเพณีและคาดว่าคงจะไม่มีอุปสรรค
 อันใดเพราะบิดาของทั้งสอง เป็นเพื่อนกัน ต่อมาข้าหลวงใหญ่แห่งเมืองหลวงจำ
 ปรารภในตำนานและจัดการซื้อขอบิดา และจัดส่งคนออกไปหาหลุยส์ถึงแก่
 ความตาย ศพของเขาถูกฝังไว้ที่โคนต้นเขงชิวริมฝั่งแม่น้ำ นาง เชียววู เมื่อ
 ทราบเรื่องก็เสียใจและไม่ยอมเข้าพิธีแต่งงานกับข้าหลวงเมืองหลวง นาง
 คัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงมาจาก เรือนเก๋งชั้นสูง นางได้เขียนบอก
 บิดาไว้ว่าให้นำร่างของนางไปฝังไว้ที่โคนต้นเขงชิวอีกต้นหนึ่งที่ขึ้นอยู่ตรงข้าม
 กับต้นที่ฝังร่างหลุยส์ไว้ที่โคนต้น

บรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์เรื่องสั้น

บรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์เรื่องสั้นของ สันต์ ท. โกมลบุตร ที่จะเสนอใน
 หัวข้อนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมมาจากรวมเรื่องสั้นที่จัดพิมพ์เป็นเล่มแล้ว 3 เล่ม และจากที่
 รวมพิมพ์อยู่กับนวนิยายบางเรื่องอีก 2 เล่ม ดังนี้คือ

1. จดหมายรักในช่องสี่ฟ้า
2. นางฟ้า
3. มโนธรรม รวมกับเรื่องสั้น 7 เรื่อง
4. มาเหมียวกับคุดคู
5. อันเป็นที่รักแห่งเหมันต์ รวมกับเรื่องสั้น 3 เรื่อง

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). กาเม-เวรมณี. พระนคร: อุกม, 2485. (รวมพิมพ์อยู่ในเล่มเดียวกับ "มโนธรรม")

จิตต์ เป็นกำพร้าบิดา เขาและน้องอยู่ในปกครองและอุปการะของมารดา แต่เพียงผู้เดียว จิตต์หลงรักกิมฮวยภรรยาของช่างตัดเสื้อชาวจีน จิตต์ได้แอบขโมยเงินของมารดาเพื่อนำไปซื้อของขวัญให้กิมฮวย แต่บังเอิญศิระระของเขาไปกระแทกเข้ากับปุ่มล่างของหิ้งพระทำให้เขาได้สำนึกในบาปที่กำลังก่อขึ้นคือลัทธิพัยของมารดา และผิดศีลข้อ กาเม-เวรมณี ถวยกการคิดเป็นคู่กับภรรยาของชายอื่น

เกาะแก้วพิสดาร. พระนคร: อุกม, 2486. (รวมอยู่ในเล่มเดียวกับ "นางฟ้า")

เป็นเรื่องที่บรรยายถึงกับข้าวของกินสำหรับมนุษย์ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และผลไม้ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนจินตนาการว่ามีอยู่อย่างบริบูรณ์บน "เกาะแก้วพิสดาร" และลงท้ายด้วยการสรุปว่ามนุษย์ควรรู้จักประมาณในการบริโภคเพื่อให้มีชีวิตอยู่เท่านั้น

ก้างปลาทุ. พระนคร: อุกม, 2485. (รวมพิมพ์อยู่ในเล่มเดียวกับ "มโนธรรม")

ยอด สัจจุล เป็นผู้จัดการบริษัทไทยปลาทุกระป๋อง ซึ่งพระยาธรรมวินิจัยลุงของเขาเป็นเจ้าของ ยอดและลุงของเขากำลังค้นหาวิธีทำก้างปลาทุให้ออนลง พอได้ไ้รับคำแนะนำจากนวลจันทร์ ธิดาของพระสุวพจน์ผู้เป็นเพื่อนกับพระยาธรรมวินิจัย ยอดและนวลจันทร์ไ้รู้จัก รัก และแต่งงานกับเพราะปัญหาที่เกิดจากก้างปลาทุ

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). คนที่ตายทั้งเป็น. พระนคร: อุดม, 2486. (รวมพิมพ์อยู่ในเล่มเดียวกับ "นางฟ้า")

ลินจง เป็นหญิงงามทั้งคุณสมบัติและรูปร่าง เธอภูมิใจในความเฉลียวฉลาดของตนเองและใช้เวลาสำหรับเลือกชายที่ถูกใจจนกระทั่งมีอายุได้ 21 ปี แต่ลินจงต้องเสียที่ให้กับประสิทธิ์ญาติชายผู้อยู่รวมบานเดียวกัน เขาแอบให้เธอกินยาขนานหนึ่งเข้าไปโดยที่เธอไม่รู้ตัว ลินจงจึงตกอยู่ในความเศร้าโศกเหมือนกับตายทั้งเป็น

_____ . จารสत्री. พระนคร: อุดม, 2486. (พิมพ์อยู่ในเล่มเดียวกับ "นางฟ้า")

อุสาดีศจะแย่งคู่รักของลดา คือหลวงนิคิศาสตร์บัณฑิต กวญการกล่าวหาว่าลดาเป็นจารสत्री หลวงนิคิศาสตร์ฯ เกือบหลงเชื่อเพราะสงสัยประพฤติกรรมบางอย่างของลดา แต่ในที่สุดเขาก็ได้ทราบความจริงและปรับความเข้าใจกับลดาได้

_____ . จดหมายรักในของสีฟ้า. พระนคร: ประพันธ์สาส์น, 2512.

เป็นรวมเรื่องสั้น 12 เรื่อง ที่เขียนเป็นจดหมายทุกเรื่อง แต่ละเรื่องเป็นจดหมายเล่าเรื่องที่ เป็นปัญหาของผู้เขียนส่งไปยังผู้รับที่เป็นสามี คู่รัก เพื่อน หรือผู้รับไขปัญหาชีวิต จดหมายทั้ง 12 ฉบับมีชื่อดังนี้คือ

1. ไฟไหม้เรือน
2. จอมใจไซขอของใจ
3. ไปรคส์ตัว
4. วิธีครองตัว
5. คำแนะนำของคุณา
6. รอยกานพลูบนชายผ้า
7. แมลงวันหัวเขียว
8. โรคตามอย่าง

9. Love me, love my dog.
10. นำพริกถวายเป็น
11. เมียต่างชาติ
12. ยอดความเลี้ยสละ

สั้นต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). ชาคริต นิทรา. พระนคร: คุรุสภา, 2504. (รวมอยู่ในเล่มเดียวกับ "อันเป็นที่รักแห่งหมั้นต์")

เชษฐุแต่งงานกับจรงค์มีบุตรด้วยกัน 2 คน มารดาของเชษฐุไม่ชอบจรงค์และคอยยุบทรชายให้เกลียดภรรยาของตน เชษฐุได้มีความสัมพันธ์กับหญิงอีกคนหนึ่ง จรงค์ได้คิดตอกกับจิตรกรผู้หนึ่งซึ่งเขาคอยปลอบโยนเธอให้คลายทุกข์ เชษฐุทราบเรื่องก็ไม่พอใจ เขาถึงกับนอนหลับฝันไปว่าจรงค์ทอดทิ้งเขาไปอยู่กับชายอื่นที่มองเห็นความดีของเธอ เขาค้นชิ้นสำนึกผิดรีบมาสารภาพผิดที่ทิ้งเธอให้ตกอยู่ในอำนาจของมารดา

_____ . เดือนกษม. พระนคร: คุคม, 2485. (รวมอยู่ในเล่มเดียวกับ "มโนธรรม")

เป็นเรื่องสั้นที่ใช้โวหารอันไพเราะพรรณนาถึงธรรมชาติอันสวยงามของป่าแห่งหนึ่งที่สงบเงียบ มีแต่เพียงเสียงร้องเพลงของนกที่ผู้เขียนจินตนาการว่าเป็นเสียงนกหนุ่มสองตัวแข่งกันร้องเพลงเพื่อชิงชัยชนะความรักจากนางนกสาว

_____ . ถ้าหากว่า. พระนคร: คุคม, 2486. (รวมอยู่ในเล่มเดียวกับ "นางฟ้า")

เป็นความรำพึงในใจของนวล หญิงสาวในวัย 18 ปี ถึงวันที่เธอจะต้องไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของเพื่อนสาว เธอรำพึงว่าในงานแต่งงานนั้นเธออาจได้พบชายหนุ่มรูปงามที่คงภาคภูมิใจ และถ้าหากว่า...

_____ . นางฟ้า. พระนคร: คุคม, 2486. (รวมอยู่ในเล่มเดียวกับ "นางฟ้า")

เป็นเรื่องสั้นชุดสังเสริมวัฒนธรรมในสมัย พ.ศ. 2485 อีกเรื่องหนึ่ง เนื้อเรื่องกล่าวถึงและวิจารณ์วัฒนธรรมในการแต่งกายของหญิงชายสมัยนั้น โดยเฉพาะว่า

ด้วยเรื่องการสวมเสื้อ ผู้เขียนแทรกอารมณ์ขันด้วยการเปรียบเทียบภาพวาดของนางฟ้าเปลือยอก กับแมควัวร่างอ้วนผู้เปลือยอกและกำลังโผล่หน้าพริกอยู่ในครีว

สั้นต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). ปักเป้ากับจุฬา. พระนคร: อุกม, 2485. (รวมอยู่ในเล่มเดียวกับ "มนิธรรม")

เป็นเรื่องสั้นที่พรรณนาถึงความรู้สึกของจุฬาและปักเป้า ว่าวที่คนสมมติให้เป็นชายกับหญิง ยามที่ถูกชักขึ้นไปลอยคว้างอยู่บนท้องฟ้าาวทั้งสองตัวได้เกี่ยวพาราสักันเยี่ยงหนุ่มสาวคู่ที่กำลังตกอยู่ในห้วงรัก โดยที่คนชักและนักพนันว่าวในสนามไม่ใคร่ล่วงรู้ถึงความรู้สึกและสำนึกของว่าวทั้งสองตัวนั้นเลย นับเป็นเรื่องสั้นที่ให้ความเปรียบเทียบได้อย่างไพเราะจับใจมากเรื่องหนึ่ง

ผลของการพิมพ์ทองม้วน. พระนคร: อุกม, 2486. (รวมอยู่ในเล่มเดียวกับ "นางฟ้า")

จงจันทน์เป็นคู่หมั้นของประวิทย์ ทั้งคู่ใช้เวลาหยุดในวันอาทิตย์ช่วยกันฉีงขนมทองม้วน และคุยกันถึงปัญหาที่ว่าผู้หญิงต้องแครงกายให้คงงามเพื่อให้เป็นที่ถูกใจของผู้ชาย โดยเฉพาะชายที่เป็นคนรักหรือสามีของตนเอง มากกว่าเพื่อสาเหคุอื่นใด

เพื่อนชาย. พระนคร: คุรุสภา, 2504. (รวมอยู่ในเล่มเดียวกับ "อันเป็นที่รักแห่งหมั้นต์")

เพื่อนชายเป็นเรื่องเล่าของสุนัขตัวเมียตัวหนึ่งชื่อ ฉอเลาะ มันติดตามนายสาวไปเที่ยวเขาดินและได้พบกับสุนัขตัวผู้ชื่อคิม ซึ่งตามนายผู้ชายของมันมาเขาดินเช่นเดียวกัน ฉอเลาะได้เล่าเรื่องการรู้จัก การติดตอ และความสัมพันธ์ระหว่างนายสาวของมันกับชายที่เป็นนายของคิมด้วยคำและภาษาสำนวนที่น่ารักน่าเอ็นดู สมกับที่อ้างไว้ว่าตัวเองเป็นสุนัขที่ชนะการประกวด

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). เพ็ญเดือนสิบสอง. พระนคร: อุกม, 2486. (รวมอยู่ในเล่มเดียวกับ "นางฟ้า")

เป็นคำบรรยายความรู้สึกของหญิงสาวในวันลอยกระทงคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง เธอประคิษฏ์กระทงขึ้นเพื่อลอยลงในแม่น้ำพร้อมกับอธิษฐานถึงคนรักและความรัก เป็นเรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ไซพรรณาโวหารได้ไพเราะจับใจมาก

_____ . มาเหมียวกับตุ๊กตุ. พระนคร: ประพันธ์สาส์น, 2513. (พิมพ์ครั้งที่ 3)

เป็นชุดเรื่องสั้น 30 เรื่อง ตุ๊กตุกับมาเหมียวเป็นภรรยาและสามีกัน ทั้งคู่สนิทกันก่อนเวลาอันถึงเหตุการณ์จริง ๆ ซึ่งกำลังเกิดขึ้นและเป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไปในสังคมขณะแต่ละเรื่องถูกเขียนขึ้น ผู้เขียนเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในสังคมผ่านทางคำสนทนาโต้ตอบของสามีภรรยาในแต่ละเรื่องผู้เขียนโคลงวันที่ เดือนนี้ กำกับไว้ด้วย ซึ่งทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจภูมิหลังของแต่ละเรื่องดีขึ้น เรื่องสั้นในชุดนี้มี 30 เรื่องดังนี้คือ

1. เขานี้เที่ยง
2. หญิงสามน้ำ
3. หลอนเลือกผู้แทน
4. คนไข
5. น้องเมีย
6. แก่งสลับ
7. บักรับส่วน
8. เบื้องหน้าจิตกาธาน
9. สำคัญที่ตัว ง.
10. ตายแล้วไปไหน
11. วิธีปลุกผักกาดหัว
12. ไตเสนขนาน 38

13. ความรู้รอบตัว เรื่องถั่วดำ
14. จากฟากฟ้าสู่ราลัยสู่แดนดิน
15. อังกการ ล.ก.ป.
16. หมูเป็นลม
17. กุศลกรีกกับหลังคา
18. อันเนื่องมาแต่ไฟกับ
19. บัทรประจำตัว
20. ไซส์หลังหว่า
21. จะมึงมณี
22. อีจจากวย
23. รักเมียให้ที
24. เหตุที่ฝนตกใหญ่
25. อาคารมดุงเกียรติ
26. หยกหมึก
27. ปัญหาโลกแตก
28. กินรวบ
29. นอนสูงให้นอนคว่ำ
30. เขาวาแดง ๆ นั้นประการใจ

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). "จากทุกไทยถึงปลาอานท์" บี.อาร์ บางกอกรีดเคอร์ส,
5 (กุมภาพันธ์, 2519), 72-75.

เป็นเรื่องสั้นเรื่องสุดท้ายในชุด "มาเหมียวกับตุ๊กตุ๊ก" ผู้เขียนให้ "เขา" และ "หล่อน" คู่กันถึงเรื่องท่านทูตโกษาปานตอนที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ความสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ข้อคิดเห็นของผู้เขียนที่ว่า ท่านโกษาปานมิได้ไปพำนักในประเทศฝรั่งเศสจนกระทั่งถึง เชื้อสายเอาไว้อย่างที่เคยเข้าใจกัน ด้วยก้าวร้าวถึง เดือนและปีพุทธศักราช

ที่ทานุกออกเดินทางจากประเทศไทย เวลาที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส และ
เวลาที่กลับถึงประเทศไทย

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). รจนาเลือกคู่. พระนคร: อุกม, 2486. (รวมอยู่ในเล่มเดียวกับ "นางฟ้า")

รจนาทักสินใจไม่เลือกอุคมเป็นคู่ครอง เพราะเขาไม่ปฏิบัติตัวใหญ่โตคุณธรรม
ซึ่งเป็นประเพณีนิยมที่เคร่งครัดเพราะทางการบังคับในสมัยปี พ.ศ. 2485
เช่นเขาไม่ยื่นขึ้นเพื่อเคารพธงชาติในตอนพิธีวิทยุบรรเลงเพลงชาติเวลา -
8.00 น. เป็นเรื่องสั้นที่แสดงลักษณะสังคมบางประการในสมัยฟื้นฟูวัฒนธรรม

เรื่องสามสี่ยก. พระนคร: อุกม, 2486. (รวมอยู่ในเล่มเดียวกับ
"นางฟ้า")

เป็นเรื่องของสามีหนุ่มและภรรยาสาวที่จะเอาชนะกันทั้ง ๆ ที่ต่างฝ่ายก็รัก
และหึงหวงในกันและกัน เรื่องนี้เขียนด้วยโวหารสำนวนที่ใช้ในการกวีตามวย
เช่นเริ่มบทการทะเลาะวิวาทของสามีภรรยาคุณีว่า "เริ่มยกที่หนึ่ง" การ
เจรจาโต้ตอบ คำพูดที่เปรียบเปรย ชมชู้ หรือวาทะที่แสดงความพ่ายแพ้ถ้อย
ไม่ขึ้น ใช้สำนวนโวหารเป็นภาษาที่ใช้ในการกวีตามวยทั้งสิ้น เขาจึงให้ชื่อเรื่อง
นี้ว่าเรื่อง "เรื่องสามสี่ยก"

วันพรุ่งนี้. พระนคร: อุกม, 2485. (รวมอยู่ในเล่มเดียวกับ-
"มโนธรรม")

เป็นเรื่องที่พรรณนาถึงความในใจของหญิงสาวก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็น
วันวิวาห์ของเธอเอง

เสียงจากเขาคินวนา. พระนคร: อุกม, 2485. (รวมอยู่ในเล่มเดียวกับ
"มโนธรรม")

เพทชายและวันเพ็ญชายหนุ่มและหญิงสาวคู่หนึ่งพบกันที่เขาคินวนา ทั้งคู่อภิปราย
กันถึงปัญหาความรักและการแต่งงาน เรื่องนี้เสนอปัญหาที่ว่าเป็นการสมควร

หรือไม่ที่สตรีจะมีความสัมพันธ์กับบุรุษในฐานะคนรักตลอดไปโดยที่เห็นว่าการ
แต่งงานไม่เป็นสิ่งจำเป็น

สันต์ เทวรักษ์ (นามแฝง). ห้องที่ 69. พระนคร: ศุภสภา, 2504. (รวมอยู่ใน
เล่มเดียวกับ "อันเป็นที่รักแห่งหมันค")

เป็นเรื่องของการนัดพบที่ห้องภาพ 69 ในระเบียบโบสถ์วัดพระแก้ว ทักษิ
ณุกัมภักย์จากลุงของเขาให้แต่งงานเพื่อชีวิตของชายหนุ่มจะได้เป็นหลักฐาน
ทักษิณได้แก่งงู เรื่องยรรยงคนรักของเธอขึ้นและทำเรื่องว่าเธอนัดพบกับยรรยง
ที่หน้าห้องภาพที่ 69 ลุงของเธอได้ถามมากลัวความตองการจะศักดิ์สัมพันธ์
ระหว่างหลานชายและหญิงนั้นเสีย ในตอนสุดท้ายลุงกลับพบว่าเธอเป็นหญิงสาว
ที่มีคุณสมบัติเป็นที่พอใจ และเธอก็มีชื่อยรรยงดังที่ทักษิณได้อ้างเอาไว้แต่แรก
เธอคือมารศรีหญิงสาวที่ทักษิณได้พบที่หน้าห้องภาพดังกล่าวและแอบศึกษาเธออยู่
ข้างเคียง

เอี้ยวนาง. พระนคร: อุกม, 2485. (รวมอยู่ในเล่มเดียวกับ -
"มโนธรรม")

เป็นเรื่องที่เปรียบเทียบตัวละครในเรื่องเป็นตัวไฟทอง เช่นเรียกพระเอกว่า
เอี้ยวพระยา นางเอกเป็น เอี้ยวนาง และลูกเป็น เอี้ยวหนู เอี้ยวนาง
เข้าใจผิดว่าสามีไปติดพันหญิงอื่นเธอจึงมารวมวงเล่นไฟทองกับเพื่อน ๆ เป็น
การกลายอารมณ์ ภายหลังเธอจึงทราบว่าเขาไปทำธุระเรื่องรักให้กับน้องชาย
ของเธอเอง

L'amour et La mort. พระนคร, อุกม, 2485. (รวมอยู่ในเล่มเดียวกับ
กับ "มโนธรรม")

เป็นเรื่องสั้นที่ไซซ็อ เป็นภาษาฝรั่งเศส ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ความรัก
และความตาย เป็นเรื่องของดวงวิญญาณที่ออกจากร่างที่ตายไปแล้ว และกลับ
มาวนเวียนด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย และครอบครัวของตน

วิญญาณได้ลอยไปพบว่า ชู้รักหรือภรรยาของตนมิได้มีความซื่อสัตย์ เมื่อตาย
ไปแล้วจึงได้ทราบว่าใครบ้างที่จงรักภักดีและซื่อสัตย์อย่างแท้จริง

วรรณกรรมประเภทสารคดี

สารคดี (Non-Fiction) เป็นหนังสือเชิงวิชาการที่ให้ความรู้ด้านใดด้านหนึ่ง
โดยเฉพาะแก่ผู้อ่าน ผู้เขียนสารคดีต้องมีความรู้ในเนื้อหาของวิชานั้น ๆ มากพอสมควร
ที่จะเสนอเรื่องราวต่อผู้อ่านตามขอบเขตของเนื้อเรื่องหรือวิชาที่ตนกำหนดเอาไว้ในการ
เขียนสารคดีเรื่องหนึ่ง ๆ ดังที่ ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้กล่าวถึงลักษณะของ
สารคดีไว้ว่า

หมายถึงหนังสือที่แต่งขึ้นด้วยเจตนาที่จะให้ความรู้แก่ผู้อ่าน
และไม่เป็นหนังสือเฉพาะวิชาซึ่งคนภายในวงวิทยากรู้อยู่
กันหรือเกี่ยวเนื่องกันเท่านั้นจะอ่านได้ เป็นหนังสือที่ให้ความ
รู้แก่คนภายนอกวงวิทยากรนั้น⁵³

สารคดีอาจเขียนเป็นเรื่องยาวขนาดเล่ม หรือเป็นสารคดีเรื่องสั้น ๆ ที่ลงพิมพ์
ตามนิตยสารหรือวารสารต่าง ๆ ก็ได้ ถ้าเป็นบทความที่มีจุดประสงค์เพื่อเสนอความรู้
หรือข้อคิดบางประการของผู้เขียนต่อผู้อ่าน สารคดีขนาดสั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อของ
บทความ ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในนิตยสารและวารสารต่าง ๆ หรืออาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า
"เรียงความประเภทสารคดี" เช่นเดียวกับที่ ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กล่าวไว้
"บทความในนิตยสารต่าง ๆ เป็นสารคดีที่สำคัญในวงวรรณกรรมไทย"⁵⁴

⁵³ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, "หัวเลี้ยวของวรรณคดีไทย" วรรณไวทยากร
(เล่ม 1 ภาควรรณคดี) (พระนคร: สมาคมสังคมนิยมแห่งประเทศไทย, 2515),
หน้า 117-118.

⁵⁴เรื่องเดียวกัน, หน้า 123.

นอกจากวรรณกรรมประเภทนวนิยายแล้ว สันต์ ท.โกมลบุตร ยังได้สร้างงานประเภทสารคดีชุด มรรยาทและการสมาคม ชุดการแต่งกาย และสารคดีสั้น ๆ อีกหลายเรื่องหลายตอนด้วยกัน ในการเขียนสารคดีเขาใช้นามแฝงหลายนามด้วยกัน เช่น กฤษณา เทวรักษ์ นายภาษา ทักษ์ เวสร์คัน และสงวนลิขสิทธิ์ นอกจากนี้เขายังเขียนอัตชีวประวัติซึ่งเป็นสารคดีขนาดยาว ใช้นามแฝงว่า "สันต์ เทวรักษ์" เช่นเดียวกับที่ใช้ในการเขียนนวนิยาย

ในหัวข้อที่ว่าด้วย วรรณกรรมประเภทสารคดี ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ลักษณะทั่ว ๆ ไปในงานสารคดีของ สันต์ ท.โกมลบุตร ตามหัวข้อต่อไปนี้

1. จุดมุ่งหมายในการสร้างงานสารคดี

Robert Gorham Davis ได้กล่าวถึงลักษณะการเขียนบทความหรือสารคดีไว้ว่า "ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของบทความหรือสารคดีที่เป็นที่นิยม คืองานที่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเอง"⁵⁵

ลักษณะดังกล่าวคือคุณสมบัติของสารคดีชุดมรรยาทและการสมาคมของ สันต์ ท.โกมลบุตร สารคดีชุดนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความบันดลใจมาตั้งแต่เมื่อครั้งรับราชการเป็นล่ามภาษาฝรั่งเศส ประจำจังหวัดหนองคาย และจังหวัดพระตะบอง ระหว่างปี พ.ศ. 2481-2484 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามในสมัยดังกล่าวนอกจากทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส และภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยในการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทย และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลแห่งประเทศไทยผู้ปกครองญวน ลาว และเขมร ซึ่งรวมเรียกว่าอินโดจีนของฝรั่งเศสแล้วนั้น สันต์ ท.โกมลบุตร กล่าวไว้ว่า เขายังต้องมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกอันรวมทั้งการจัดงานเลี้ยงเจ้าหน้าที่

⁵⁵Robert Davis Gorham, "Introduction," Ten Master of the Modern Essays (New York: Harcourt Brace & World. c. 1966), p. 11.

ฝ่ายฝรั่งเศสอีกด้วย ในหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมานี้เขาจำเป็นต้องศึกษาการจัดงานเลี้ยงตามแบบธรรมเนียมนิยมฝ่ายตะวันตกอันเป็นแบบพิธีการที่ดี เป็นของสากล ซึ่งมีทั้งงานเลี้ยงคอกเทล งานเลี้ยงอาหารกลางวัน งานเลี้ยงอาหารค่ำ และงานเลี้ยงน้ำชา ทั้งยังต้องนำระเบียบวิธีการในงานเลี้ยงดังกล่าวมาสั่งสอนอบรมเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ ในงานเลี้ยง ว่าผู้ใดจะต้องปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้าง ตลอดจนวิธีการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนั้นด้วย รวมทั้งใครรับมอบหมายจากชาวหลวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นผู้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติกันตามแบบแผนที่ยึดถือปฏิบัติกันเป็นสากล ในงานเลี้ยงประเภทต่าง ๆ ตามธรรมเนียมของยุโรปหรือตะวันตก ใ้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอีกด้วย⁵⁶

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทำให้ สันต์ ท. โกลมบุตร ต้องหาความรู้ด้วยการค้นคว้าจากตำราว่าควมมรรยาทสังคม ซึ่งส่วนใหญ่ได้จากตำราภาษาฝรั่งเศส เมื่อได้ใช้ความรู้จากตำราดังกล่าวมาเป็นภาคปฏิบัติจริง ๆ ในการต้อนรับแขกเมืองแล้ว เขาได้เกิดความคิดสืบเนื่องต่อมาว่า ควรจะเขียนเป็นตำราขึ้นไว้เพื่อให้สามัญชนทั่วไปได้รู้จักปรับปรุงตนเอง เมื่อเข้าสู่สังคมที่นิยมปฏิบัติตามแบบแผนอันตั้งงามดังที่เขาได้กล่าวไว้ในคำนำ "คู่มือสังคม" ว่า

งานชิ้นนี้ ผู้เขียนมิได้มุ่งจะเสนอแก่สังคมมนุษย์เพียงเฉพาะกลุ่มชนชั้นหนึ่งใดเท่านั้น หากได้มุ่งหมายจะเสนอแก่มวลชนทุกชั้น... ควมนี้วันกำแพงแห่งสังคมอันกว้างขวางอยู่ระหว่างประชาชาติเดียวกัน จะยิ่งลดความหยาดสูงทุกที ในเมื่อชนอีกหมู่หนึ่งสามารถสร้างตัวจนอาจจะเขารวม - สวมคู่มกับอีกหมู่หนึ่งและผสมผสานกันได้ บุคคลที่ไม่เคยมีใครรู้จักหน้าตาความากอนเลยจ ๆ อาจพุ่งปรากฏขึ้นสู่ระดับสูง ๆ... ฉะนั้นผู้เขียนจึงขอเสนองานชิ้นนี้แก่มวลชนทุกชั้น แก่ผู้อยู่ในที่สูงและมีปรารถนาจะลดตัวลงสู่ระดับต่ำ และแก่ผู้ที่ยังอยู่ต่ำ หากมีความปรารถนาอันแน่วแน่ที่จะก้าวขึ้น

56 สัมภาษณ์ สันต์ ท. โกลมบุตร วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519.

สู่ระดับเทียบเท่าเทียมไหลกับเขานอื่นในสังคมมนุษย์⁵⁷

ดังนั้นจึงพอจะเห็นได้ว่า เขาเขียนเรื่องขึ้นด้วยความสำเร็จอย่างเดียวกับที่ George Bernard Shaw เคยเชื่อว่าคนชั้นต่ำในกรุงลอนดอนสามารถเข้าสู่สังคมผู้ดีได้ด้วย การแก้ไขใหญ่จักวิธีย่อเสียงตามหลัก Phonetic

ในเรื่องกฤษณาสนนองซึ่งมีเนื้อเรื่องว่าควมรรมยาทโดยทั่วไปของหญิงสาววัยรุ่น ไท้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการเขียนไว้ว่า เป็นหนังสือที่เขาเขียนขึ้นเพื่อ "แนะนำมรรยาทที่งามแห่งอารยสมัย" และเพื่อ... "หญิงผู้มีความประพฤติดี-แม้ไม่มีสกุล (ก็) ก็ยอมเป็นกุลสตรีได้"⁵⁸

ส่วนสารคดีชุด คู่มือบำรุงความงามของสตรี สันต์ ท.โกมลบุตร ไท้กล่าวไว้ในคำนำว่ามีจุดมุ่งหมายในการเขียนเพื่อ "เป็นแนวทางให้คุณได้พิจารณาปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ด้วยความไม่หลงผิด ใหญ่จักแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ไ้ด้วยตนเอง และสามารถผลิตเครื่องสำอางที่ควรใช้เป็นประจำวันไ้เองในราคาถู"⁵⁹ และเพื่อแนะนำให้ผู้อ่านที่เป็นสตรีไ้เข้าใจว่า "การบำรุงความงามของคุณไม่จำเป็นต้องใช้การบริบาลที่มีราคาแพง หรือต้องใช้เทคนิคอันสลับซับซ้อนแต่ประการใดเลย ไ้คุณจะเอาใจใส่ระมัดระวังสุขภาพอนามัยไ้ให้ดี"⁶⁰

⁵⁷ นายภาษา, "คำนำ" คู่มือสังคม (พระนคร: เสริมวิทย์บรรณาการ, 2514), หน้า

⁵⁸ กฤษณา เทวรักษ์, กฤษณาสนนอง (พระนคร: แพรวพิทยา, 2518), หน้าปกใน.

⁵⁹ กฤษณา เทวรักษ์, "คำนำ" ดอกไม้ของชาติ (พระนคร: เสริมวิทย์บรรณาการ, 2510), หน้า 3-4.

⁶⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า

ส่วนสารคดีเชิงอัตชีวประวัติเรื่อง "ความหลังในโลกหนังสือพิมพ์" ซึ่งเขาเขียนลงในนิตสายนิตยสารเดลินิวส์เมื่อ พ.ศ. 2495 นั้น เขากล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการเขียนไว้ว่า เพื่อสนองจุดประสงค์ของบรรณาธิการนิตยสารฉบับนั้นที่ว่า... "เพื่อต้องการเปิดแผนกสารคดีชีวิตของประชาชน... ว่ามีสาเหตุอันใดมาชักจูงให้บุคคลเหล่านั้นสมัครใจเลือกทางทำมาหากินอันคับแคบเช่นนั้น"⁶¹

สำหรับสารคดีสั้นเรื่องย่อย ๆ หรือบทความบางเรื่อง เขามักเขียนขึ้นเมื่อเกิดความต้องการเสนอความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้อ่าน เช่น บทความเรื่อง "พระพันวษามืออยู่ด้วยก็พระองค์" ซึ่งลงพิมพ์ในนิตยสารสยามมิตร⁶² นับว่าเป็นการเสนอความคิดเห็นตามวิธีที่ Mary Purcell and Ann Fitzgerald กล่าวถึงนักเขียนบทความหรือสารคดีว่าเป็นนักเขียนประเภทที่สร้างบทความหรือสารคดีขึ้นมาเพื่ออธิบายด้วยถ้อยคำที่หนักแน่นน่าเชื่อถือ เกี่ยวกับเรื่องราวหรือข้อคิดบางประการที่เขาเชื่อถือหรือที่เขาอนุมานจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการอ่านอย่างกว้างขวางในเนื้อหาของเรื่องที่เขาเขียนขึ้น⁶³

กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายในการเขียนสารคดีของ สันต์ ท. โกลนบุคร คือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประพฤติกฎปฏิบัติคนในสังคม และเพื่อเสนอความคิดเห็นต่อผู้อ่านเกี่ยวกับปัญหาบางประการตามหัวข้อที่เขาตั้งขึ้น

⁶¹ สันต์ เทวรักษ์, "ความหลังในโลกหนังสือพิมพ์" เดลินิวส์, 3 (มิถุนายน, 2485), 12.

⁶² สงวนลิขสิทธิ์, "พระพันวษามืออยู่ด้วยก็พระองค์" สยามมิตรรายสัปดาห์, 1 (เมษายน, 2519), ฉ. 33 - 34.

⁶³ Mary Purcell and Ann Fitzgerald, An Introduction to the Essay (California: Dickenson Publishing, 1968), p. 3.

2. ประเภทของงานสารคดี

สันต์ ท. โกลมบุตร เขียนสารคดีเพียง 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ชุक्रमรยาท และการสมาคม กับชุกการ เสริมสวยและการแต่งกาย นอกจากนั้นเป็นบทความหรือสารคดีย่อย ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เขาสนใจโดยทั่ว ๆ ไป เช่น วิธีแปลหนังสือในสมัยอยุธยา เป็นต้น

เรื่องที่มีชื่อมากในชุक्रमรยาทและการสมาคม คือ "กฤษณาสนน่อง" เป็นหนังสือที่ว่าด้วยวิธีประพฤติกฎีปฏิบัติตนของหญิงชายวัยรุ่น ตามธรรมเนียมประเพณีทั้งแบบไทยและแบบตะวันตก

"คู่มือสังคม" เป็นสารคดีอีกเล่มหนึ่งในชุक्रमรยาทและการสมาคม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประพฤติกฎีปฏิบัติของบุคคลทั่ว ๆ ไปในสังคม กล่าวถึงกฎเกณฑ์ของมรรยาทที่ยึดถือเป็นหลักสากลทั่ว ๆ ไป

ชุกการ เสริมสวยและการแต่งกายรวมพิมพ์เป็นเล่ม 2 เล่มด้วยกันคือ "คู่มือบำรุงความงามกุลสตรี" และ "ดอกไม้ของชาติ" ทั้งสองเล่มมีเนื้อหาที่อยู่ในขอบเขตของการแนะนำวิธีเสริมสวยสำหรับสุภาพสตรี และศิลปะการแต่งกาย โดยอิงจากตำราเสริมความงามของฝรั่งเศส

3. ลักษณะและท่วงท่าของการเขียนงานประเภทสารคดี

ในปัจจุบันสารคดีเกี่ยวกับมรรยาทและการสมาคมไม่นับว่าเป็นของใหม่ในวงการวิชาการวรรณกรรมและการศึกษาของประเทศไทย เพราะมีตำราที่ว่าด้วยวิชาดังกล่าวมากมายหลายเล่มด้วยกัน มีนักเขียนที่มีชื่อทางแขนงวิชานี้หลายท่าน เช่น ผกาวัต อุดโมทย์ จ.จ.ร. (นามแฝง) ทวี บุญเกตุ พรพิศ (นามแฝง) และพระยาอนุภาพไตรภพ เป็นต้น แต่จะย้อนกลับไปถึงสมัยปี พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นปีที่วังชนสามัญเริ่มต้นมีโอกาสเข้าสู่สังคมกันกว้างขวางมากขึ้น ตามความจำเป็นค่านิยมและสภาวะความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคล สามัญชนทั่ว ๆ ไปจึงได้เริ่มคุ้นเคยและเห็นความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับมรรยาทและการสมาคมตามแบบสากลนิยม

มากขึ้นทุกที สันต์ ท. โกมลบุตร เป็นนักเขียนผู้หนึ่งที่ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างตำราทางวิชาการดังกล่าว เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจในขนบธรรมเนียมนั้น ๆ เขาจึงได้เขียนตำรา "คู่มือสังคม" ขึ้นโดยแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น 2 ตอน คือ "สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล" และ "รู้ไว้ไว้ว่า ใส่บาแบบหาม" ลงพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร ไบว์แดงเมื่อปี พ.ศ. 2489 นับได้ว่าเขาเป็นผู้ริเริ่มในการเสนอสารคดีประเภทนี้ ซึ่งเป็นเหตุให้สารคดีชุดมรรยาทและการสมาคมของเขามีลักษณะเช่นเดียวกับที่ James M. McCrimmon กล่าวถึงลักษณะงานเขียนสารคดีไว้ว่า "ลักษณะงานเขียนสารคดีที่น่าสนใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องที่นำมาเขียน แต่ขึ้นอยู่กับความคิดดั้งเดิมในการที่จะเสนอเรื่องนั้น ๆ"⁶⁴

ประทีป วาทิกทินกร ได้กล่าวถึงท่วงท่าของการเขียนที่ดีว่าควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ชัดเจนแจ่มแจ้ง คืออ่านเข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้คำง่าย ๆ ทรงความหมาย ถูกประโยคและเรียบเรียงข้อความดี มีเว้นวรรคและย่อหน้าถูกต้อง
2. กระชับรัดกุม คือไม่ต้องเสียเวลาอ่านมาก หรือที่เรียกว่าไม่เยิ่นเย้อ ท่วงท่าของเขียนกระชับรัดกุมด้วยการใช้คำทุกคำให้มีความหมาย ถูกประโยคให้กระชับ และแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
3. มีน้ำหนัก คือสามารถเร้าผู้อ่านให้เกิดความรู้สึกและประทับใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใช้คำให้เหมาะ และใช้ข้อความให้มีภาพพจน์
4. มีความเหมาะสม คือเข้ากับเรื่องราวที่เขียนได้เป็นอย่างดี... ใช้คำที่สุภาพเหมาะสม และการจัดลำดับความอย่างประณีต เป็นสิ่งสำคัญของท่วงท่าของเขียนที่ดี

⁶⁴James M. McCrimmon, Writing with a Purpose (Fourth ed. Boston: Houghton Mifflin, c. 1967), p. 26.

5. มีความจริงใจ คือเขียนตามความรู้สึกจากใจจริง ไม่พยายามเสแสร้ง⁶⁵

ในการพินิจงานเขียนประเภทสารคดีของ สันต์ ท. โกลนบุตร ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์และยกตัวอย่าง เพื่อชี้ให้เห็นลักษณะและท่วงท่าของการเขียนงานสารคดีแบบของ สันต์ ท. โกลนบุตร ที่เข้ากับลักษณะและท่วงท่าของการเขียนที่ดีตามที่ได้อ้างมาแล้วแต่คนนั้น

ประเด็นที่เกี่ยวกับลักษณะงานเขียนประเภทสารคดีของ สันต์ ท. โกลนบุตร ผู้วิจัยจะได้พิจารณาถึงลักษณะเนื้อหาของสารคดีโดยเฉพาะ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงสารคดีชุดมรรยาทและการสมาคม ซึ่งมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจสำหรับบุคคลทั่ว ๆ ไปที่ประกอบอาชีพหรือดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับบุคคลประเภทต่าง ๆ มากหน้าหลายตาด้วยกัน สารคดีชุดมรรยาทและการสมาคมมีเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับเป็นคู่มือให้บุคคลก้าวเข้าสู่การสมาคมที่มีแบบแผนได้อย่างสง่างาม ไม่เคอะเขินหรือกระดากอาย อันจะเป็นวิธีที่นำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบกิจการงานอาชีพของแต่ละบุคคลได้

ความจำเป็นในการที่จะต้องเรียนรู้มรรยาทในการเข้าสมาคม เกิดมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มรวมกันตั้งเป็นชุมชนขึ้น แต่ละกลุ่มแต่ละเหล่าก็มีแบบแผนธรรมเนียมประจำท้องถิ่นหรือประจำชาติของตน แต่เมื่อความเจริญในการคมนาคมมีมากขึ้น บุคคลแต่ละท้องถิ่น แต่ละประเทศมีการติดต่อกันอย่างกว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีในการเข้าสมาคมอันเป็นแบบแผนสากลขึ้น ดังนั้นในโลกสมัยปัจจุบัน การเรียนรู้มรรยาทการเข้าสมาคมตามสากลนิยม จึงเป็นของจำเป็นสำหรับบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอยู่เฉพาะวงการทูตหรือวงการ เมืองและการปกครองเท่านั้น

สำหรับประเทศไทย เรายับอารยธรรมจากยุโรปมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 และเริ่มเรียนรู้ขนบธรรมเนียมสากล ตั้งแต่บุคคลในระดับสูงจากในพระราชวัง ออกมาถึง

⁶⁵ประทีป วาทิกทินกร, การใช้ภาษา (พระนคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2514), หน้า 60-61.

สังคมของข้าราชการ และสามัญชนทั่วไป คงจะเห็นตัวอย่างความนิยมในแบบแผน
ธรรมเนียมดังกล่าวแล้วนั้น ในนวนิยายเรื่อง "ผู้ดี" ของ "คอกไม้สด" มีฉากที่บรรยาย
ถึงการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบดินเนอร์ที่บ้านพระยาอมรรักษ์นครราชสีมา ซึ่งผู้เขียนคือ
"คอกไม้สด" ได้กล่าวไว้ว่าเป็นไปตามแบบแผนธรรมเนียมการจัดเลี้ยงอาหารค่ำแบบ
ตะวันตก... "เจ้าของบ้านเป็นผู้ดีระเบียบและชนบธรรมเนียมในการสมาคม การจัด
ที่นั่งจึงต้องถูกระเบียบด้วย"⁶⁶

นวนิยายเรื่อง "ผู้ดี" พิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2480 ในราวปี พ.ศ.
2497 "เสนีย์ เสาวพงศ์" เขียนเรื่อง "ปีศาจ" ลงพิมพ์ในนิตยสาร "สยามสมัย" ใน
นวนิยายเรื่องนี้ผู้แต่งได้บรรยายฉากการเลี้ยงอาหารค่ำแบบดินเนอร์และมรรยาทในการ
เข้าสมาคมตามธรรมเนียมสากลไว้เช่นเดียวกัน กับที่ยังได้กล่าวถึงสังคมผู้ที่วิพากษ์
ของคนที่เขาเป็นบุคคลใด ด้วยการจับตาคูว่าเขารู้จักมรรยาทในการเลี้ยงอาหารค่ำ
ที่มีแบบแผนหรือไม่ โดยกล่าวไว้ในเรื่อง "ปีศาจ" ตอนหนึ่งว่า "สายตาคอยคอยมอง
อยู่ว่าเขาใช้มีดกับช้อนเป็นหรือไม่ แต่เมื่อเขาใช้ได้โดยไม่เก้งก้างก็ถูกค่อนขวยอย่าง
หมั่นไส้ ถ้าเขาใช้ไม่เป็นก็คงถูกหัวเราะหยามหน้าหน้า"⁶⁷

นอกจากนี้ตามโรงเรียน วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาหลายแห่งก็ได้บรรจุ
หลักสูตรวิชามรรยาทและการสมาคมแบบสากลนิยมไว้ร่วมกับวิชาชีพ หรือวิชาเฉพาะอื่น ๆ
เพื่อเตรียมนักศึกษาให้ออกไป เป็นบุคคลที่มีมรรยาทงดงามเหมาะสมกับโอกาสและวาระ
ต่าง ๆ

ดังนั้นจึงพอจะสรุปได้ว่า ความรู้เรื่องมรรยาทและการสมาคมทั้งแบบไทยและ
แบบสากล เป็นสิ่งที่จำเป็นและนิยมศึกษาหาความรู้กันในหมู่อารยชนทุกหมู่เหล่า และจำเป็น

⁶⁶คอกไม้สด, ผู้ดี (พระนคร: คลังวิทยา, 2493), หน้า 52.

⁶⁷เสนีย์ เสาวพงศ์, ปีศาจ (พิมพ์ครั้งที่ 2; แนวร่วมนักศึกษาภาคเหนือ, 2517),
หน้า 374.

สำหรับผู้ที่ต้องคบหาสมาคมกับบุคคลประเภทต่าง ๆ ตามความจำเป็นในการประกอบอาชีพของแต่ละคน การที่ สันต์ ท. โกลมลบุตร เสนอสารคดีชุดมรยาตและการสมาคม จึงนับว่าเป็นการเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและจำเป็นต่อผู้อ่าน ตามหลักการเสนอสารคดีที่ดี ดังที่ James M. McCrimmon ได้ยกมาอ้างแล้วในตอนต้นนั้น

ส่วนสารคดีเรื่องสั้น ๆ ที่ว่าด้วยเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น เกร็ดจากประวัติศาสตร์และวรรณคดี เป็นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เป็นเรื่องที่น่าสนใจและติดตามคนคว่าต่อไปสำหรับผู้สนใจ สารคดีเชิงวิชาการดังกล่าว

ในส่วนที่เกี่ยวกับท่วงท่าของการเขียน จะเห็นได้ว่างานของ สันต์ ท. - โกลมลบุตร มีลักษณะท่วงท่าของการเขียนเป็นไปตามลักษณะของการเขียนสารคดีที่ดี ดังกล่าวมาแต่คนทุกประการ ตามตัวอย่างที่จะยกมาสืบสนับสนุนดังต่อไปนี้

1. มีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ เลือกใช้คำง่าย ๆ และตรงความหมาย ดังตัวอย่างในเรื่อง "กฤษณาสนนอง" ตอนที่กล่าวว่า

อารมณ์ผู้เขียนนั้นที่หมายถึงการแสดงออกซึ่งกิริยาแปลกประหลาด คุยโวโอ้อวด หรือเสียดสีเสียดแทง หรือเสียดแทงใจ หรือเสียดแทงใจ หรือเสียดแทงใจ หรือเสียดแทงใจ รอยหยับ ๆ หัวเราะแบบกำราบอยู่ในคอ ลมลมลมเสียวหรือลมคำเครื่องประดับอยู่ไม่รู้อแล้ว ยกมือขึ้นป้องปากเมื่อพูดหรือหัวเราะ ชอบแกล้งโนนเกานี้ หรือแกล้งโตะเคาะเกาอี้ ทำจิ้งหะอะไรก็ไม่ทราบ เหล่านี้เป็นต้น อันบุคคลที่ปล่อยอารมณ์ภายในให้แสดงออกควยกิริยารูจาจากภายนอก ดังนี้ ย่อมไม่สามารถจะมีมรยาตอันงามใด เพราะจะเป็นบุคคลที่มีอวการกิริยารูจาชยุกชยิก บุคคูนไหวอยู่ไม่หยุดหย่อน ยักคิ้วหลิวตา และถอนใจใหญ่อยู่รำไป⁶⁸

2. กระชับรัดกุม ตัวอย่างอีกตอนหนึ่งในเรื่องเดียวกันที่แสดงว่า สันต์ ท. - โกลมลบุตร ใช้ท่วงท่าของการเขียนที่กระชับรัดกุม ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาอ่านนาน ด้วย

⁶⁸ กฤษณา เทวรักษ์, กฤษณาสนนอง, เรื่องเดิม, หน้า 16-17.

การใช้ภาษาที่ไม่เป็นเยื่อ

มีกุลสตรีอยู่ไม่น้อยที่มีรูปร่างโสภา แต่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่
เป็น ประณีตประคองประคองประคองคาวช่ายไหวช่าย
แครงมากุเกินไป จนเห็นเป็นรุ่มรามากรากานาราคาญแหง
ซึ่งอันที่แท้จริงการแต่งกายอย่างเรียบร้อย ยังดูดีคาวกว่า
นี้แหละหนอคำโบราณท่านจึงไคกลาวไวว่า โกงงามเพราะชน
คนงามเพราะแต่ง⁶⁹

3. มีน้ำหนัก อ่านเข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ ดังเช่นในบทที่ 1 ของเรื่อง
"คู่มือสังคม" ตอนความนำก่อนขึ้นเรื่อง สันต์ ท. โทมลบุตร ได้ชักจูงผู้อ่านให้เข้าใจ
ความสำคัญที่จะต้องเรียนรู้อรรถาธิบายในการเข้าสมาคมไว้ว่า

อย่างไรก็ตาม กิริยามรรยาทอันเป็นสมบัติของผู้ดีนั้น ย่อม
เป็นสิ่งที่เรียนไค สุดแล้วแต่ความหนาบางแห่งกิลศโดย
กว่าเนคหรือโดยสิ่งแวดล้อม ฉนั้นจะทำให้บุคคลบรรลุผลสำเร็จ
ชาหรือเร็วไค ก็ตามแต่วิสัยที่คนมีอยู่⁷⁰

4. ท่วงทำนองการเขียนที่เหมาะสม เข้ากับเรื่องราวที่เขียนไคเป็นอย่างคิ
สันต์ ท. โทมลบุตร ใช้ถ้อยคำสำนวนที่ราบรื่นสละสลวย และจัดลำดับความอย่างประณีต
ดังจะเห็นไคจากตัวอย่างในเรื่อง "ดอกไม้ของชาติ" ตอนที่ว่าควย คู่มือบำรุงความงาม
ซึ่งกลาวไว้ว่า

เรื่องเอวนั้น อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
สตรีที่บุรีโลกคอาหารเร็วเกินไป ทามกลางความลุดลิดลุด
มักไม่พนที่จะไครับความทรมาณควยการมีลมในกระเพาะ

⁶⁹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 147.

⁷⁰ นายภาษา, คู่มือสังคม (พระนคร: เสริมวิทย์บรรณาการ, ม.ป.พ.), หน้า 2.

อาหาร คุยว่าเราจะมีเอวบางมิได้เลย ถ้ากระเพาะ
อาหารหย่อน⁷¹

5. ท่วงทำนองการเขียนที่แสดงความจริงใจ มีตัวอย่างเห็นได้จาก เรื่อง
"คู่มือความงามกุลสตรี" ตอนที่มิชชีว่า "ไถ่ถามเพราะชน ..."

อันความงามนั้นย่อมอยู่แต่เอื้อมของคุณโดยแท้ ขอสำคัญ
นั้นเกี่ยวกับการวางลักษณะของคุณ อย่าเสียเวลาไปค้นหา
เอากายนอกกายของคุณเลย ที่หมั้นอยู่ภายในกายของคุณ
นั่นเอง , อย่าลืมนั่นอันซาคว่า ไม่มีสตรีคนใดเลยที่จะมี
รูปร่างกายเกลี้ยคนาซัง จะมีก็แต่สตรีที่ขมขื่นและซีแพเท่านั้น
แล้ว คุยว่าความงามนั้นเป็นรัศมีเรื่องรอง หาใช่ลักษณะ
พิเศษอันจับต้องดูเปล่าใดไม⁷²

จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า ลักษณะและท่วงทำนองการเขียน
งานสารคดีของ สันต์ ท. โกลนบุตร เป็นไปตามหลักวิชาการเขียนสารคดีที่ดีทุกประการ
คือ ใ้ภาษาเหมาะสม มีความชัดเจนแจ่มแจ้ง เข้าใจง่าย และมีความจริงใจในการ
เสนอเรื่องราว

4. ความนิยมที่ได้รับจากผู้อ่าน

ตามหลักคุณค่าของวรรณกรรมประเภทสารคดีที่ได้วิเคราะห์มาแต่ต้นตามลำดับ
แล้วนั้น ปรากฏว่าสารคดีชุดมรรยาทและการสมาคม โดยเฉพาะ "คู่มือสังคม" เป็น
หนังสือที่ได้รับความนิยมสูง และได้รับการตีพิมพ์ราว 30 ครั้ง รวมทั้งการขอลิขสิทธิ์ไป

⁷¹กฤษณา เทวรักษ์, ดอกไม้ของชาติ (พระนคร: เสริมวิทย์บรรณาการ,
2510), หน้า 90.

⁷²กฤษณา เทวรักษ์, คู่มือเสริมความงามกุลสตรี (พระนคร: เสริมวิทย์-
บรรณาการ, ม.ป.พ.), หน้า 9.

เพื่อพิมพ์แจกในงานศพด้วย⁷³

สารคดีชุดนี้มีอยู่ตามห้องสมุดโรงเรียนและวิทยาลัยเกือบทุกแห่ง โดยเฉพาะวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่มีวิชา "มรรยาทและการสมาคม" อยู่ในหลักสูตร เช่นห้องสมุดวิทยาลัยทางธุรกิจทั้งของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งห้องสมุดของสถาบันการศึกษาฝ่ายวิชาการทหาร เช่นที่โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรือ-อากาศ เป็นต้น

สารคดีเรื่องที่เป็นที่นิยมในหมู่นักอ่านวัยรุ่น คือ "กฤษณาสนนอง" ซึ่งเป็นสารคดีที่ใช้กลวิธีในการเสนอเรื่องราวในรูปของจดหมายที่พี่สาวเขียนถึงน้องสาวคนเล็กผู้กำลังอยู่ในวัยรุ่น ผู้อ่านที่อยู่ในวัยเดียวกับผู้รับจดหมายในเรื่องจะเกิดความรู้สึกว่ามีพี่สาวผู้ซึ่งทั้งรักและหวังดี เขียนจดหมายอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับกิริยามรรยาทและการวางตัวในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่วัยรุ่นส่วนใหญ่พรอมอยู่แล้วที่จะแสวงหาความรู้ที่จะเป็นเครื่องช่วยพาตนเองเข้าสู่สังคมได้อย่างไม่ชักเขิน

นอกจากนี้ "กฤษณาสนนอง" ยังเป็นสารคดีที่อาจารย์ผู้สอนวิชา "มรรยาทและการสมาคม" แนะนำให้นักเรียนอ่านประกอบบทเรียนวิชาดังกล่าวด้วย⁷⁴

ส่วนสารคดีชุด "คู่มือเสริมความงาม" ที่ได้รวมพิมพ์เป็นเล่ม 2 เล่มด้วยกัน คือ "ดอกไม้ของชาติ" และ "คู่มือเสริมความงามกุลสตรี" เพิ่งจะรวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2510 นับว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายเหมือนกับชุด "มรรยาทและการสมาคม" ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเจริญก้าวหน้าในวงการเสริมสวยในปัจจุบันที่ได้จัดให้มีสถานประกอบการบริหารเพื่อความงามและร้านเสริมสวยสำหรับสตรีเกิดขึ้นมากมาย ทำให้สตรีผู้รักและเอาใจใส่ในเรื่องความงามรู้สึกสะดวกที่จะพากันไปใช้บริการของสถานเสริมความงาม

⁷³สัมภาษณ์ นายสันต์ ท. โกมลบุตร วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519.

⁷⁴สัมภาษณ์ นางสลวยเกษ เปรมกมล อาจารย์ผู้สอนวิชา "มรรยาทในสมาคม" วิทยาลัยบพิตรพิมุข. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519.

เหล่านั้น มากกว่าที่จะใช้เวลาเพื่อศึกษาจากคู่มือแล้วนำมาปฏิบัติด้วยตนเอง

ดังนั้นจึงพอจะกล่าวได้ว่า สารคดีชุด "มรรยาทและการสมาคม" และชุด "คู่มือเสริมสวย" ของ สันต์ ท.โกมลบุตร ได้รับความนิยมจากผู้อ่านพอสมควร

5. บรรณานุกรมและบรรณนิเทศน์งานสารคดี

กฤษณา เทวรักษ์ (นามแฝง). กฤษณาสอนน้อง. พระนคร: แพรวพิทยา, 2518.
(พิมพ์ครั้งที่ 4), คูบรรณนิเทศน์ที่หน้า 294.

_____ . คู่มือเสริมความงามกุลสตรี. พระนคร: เสริมวิทยบรรณาการ, ม.ป.ป.
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแนะนำวิธีเสริมความงามของสตรี เริ่มตั้งแต่วิธีการ
รักษาสุขภาพอนามัยของร่างกาย โภชนาการ เพื่อสุขภาพและความงาม และ
ศิลปะของการเสริมสวยด้วยศาสตร์การรณและเครื่องสำอาง

_____ . ดอกไม้ของชาติ. พระนคร: เสริมวิทยบรรณาการ, 2510.
เป็นคู่มือบำรุงความงามและสุขภาพอนามัยของสตรี มีเนื้อหาต่อจากเรื่อง
"คู่มือเสริมความงามกุลสตรี" กล่าวถึงลักษณะที่บกพร่องและวิธีบำรุงรักษา
ส่วนสำคัญ ๆ ของร่างกายให้คงความงามและมีสุขภาพดี มีบทที่กล่าวถึงการ
แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอาง และการประพฤติปฏิบัติทั่วไปในการเข้าสมาคมด้วย

ทักษ์ เวสรัตน์. "เขาแปลหนังสือกันอย่างไรในสมัยอยุธยา," สยามมิตร,
1 (7 มีนาคม, 2519), 6.

_____ . "เขาแปลหนังสือกันอย่างไรในสมัยอยุธยา," สยามมิตร, 1 (14 มีนาคม,
2519), 6.

_____ . "เขาแปลหนังสือกันอย่างไรในสมัยอยุธยา," สยามมิตร, 1 (21 มีนาคม,
2519), 6.

กล่าวถึงเรื่องราวที่ราชทูตฝรั่งเศส เข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์นของพระเจ้า

หุขุสที่ 14 แดสมเค็จพระนารายณ์มหาราช ใ้ขอสันนิษฐานว่าใครเป็นผู้แปล คำกราบบังคมทูลของราชทูตออก เป็นภาษาไทยตามที่มีปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารที่ว่าควยเหตุการณก่อนนี้ กล่าวถึงคำศัพท์บางคำที่มีปรากฏอยู่ในบันทึกจดหมายเหตุทั้งในฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาฝรั่งเศส ว่าควรจะมีที่มา จากคำใดบ้าง

นายภาษา (นามแฝง). คู่มือสังคม. พระนคร: เสริมวิทยบรรณาการ, 2514.
(พิมพ์ครั้งที่ 2)

สารคดีเรื่องนี้แบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น 2 ภาค ใ้ชื่อว่า "สำเนียงสอภาษา" และ "กิริยาสอสกุล" ภาคแรกว่าควยมรรยาทและการสมาคมที่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่ว ๆ ไปที่มีชีวิตทางสังคมและการงานร่วมกับผู้อื่นที่มีสถานะต่าง ๆ กัน กล่าวถึงมรรยาทที่ควรประพฤติปฏิบัติ และกิริยาที่ควรระวัง ภาคสอง ว่าควยวิธีการและมรรยาทในการจัดงานเลี้ยงแบบสากลนิยมชนิดต่าง ๆ

สงวน ลิขสิทธิ์ (นามแฝง). "ใครเป็นผู้แต่งโคลงกำสรวลศรีปราชญ์" วารสารปากไก่, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, (5 พฤษภาคม, 2518), 33-44.

เป็นบทความที่ใ้ขอสันนิษฐานถึงท่านผู้พนธโคลงกำสรวลศรีปราชญ์ ว่าน่าจะได้แก่ท่านผู้ใด ผู้เขียนโดยยกคำโคลงบางบทในวรรณคดีเรื่องนี้ขึ้นมาตีความหมายเพื่ออ้างอิงและสนับสนุนข้อวินิจฉัยของ เขาควย

_____ . คำควยของแกวกิริยา. ยังไม่ได้พิมพ์, 2519.

เป็นบทวิจารณ์วรรณคดีบางตอนจากเรื่อง "ขุนช้างขุนแผน" ที่เสนอข้อคิดที่ว่า คำควยของนางแกวกิริยามีจำนวนเท่าไรบิคาของนางจึงไม่สามารถนำมาใช้กินขุนช้างได้ ผู้เขียนยกเนื้อเรื่องทุกตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวตอนนี้ขึ้นมาเพื่อสันนิษฐานว่าควรจะเป็นจำนวนเงินเท่าไร "สิบห้าตำลึงหรือสิบห้าชั่ง"

_____ . "พระพันวษานันมีอยู่ควยกันที่พระองค์," สยามมิตร, 1 (25 เมษายน, 2519), 6.

สงวน ลิขสิทธิ์ (นามแฝง). "พระพันวษานั้นมีอยู่ด้วยกันที่พระองค์," สยามมิตร,

1 (2 พฤษภาคม, 2519), 6.

เป็นข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีเรื่อง "ขุนช้างขุนแผน" ว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่เนื้อเรื่องดำเนินอยู่นั้น พระพันวษาตัวละครที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องนี้จะได้แก่ชักรีย์พระองค์ใดบ้างในสมัยอยุธยา ผู้เขียนได้อ้างปืพุทธศักราชมาประกอบข้อสันนิษฐานด้วย

_____ . เมีย 5 แบบ ของขุนแผน. ยังไม่ได้พิมพ์, 2519.

เป็นบทความที่อธิบายถึงภรรยาทั้ง 5 คนของขุนแผน ในวรรณคดีเรื่อง "ขุนช้างขุนแผน" ว่าเป็นภรรยาประเภทใดบ้าง ผู้เขียนจัดให้นางแต่ละคนเข้าลักษณะของภรรยาประเภทต่าง ๆ ด้วยการอ้างอิงถึงกฎหมายลักษณะฉ้อฉลซึ่งตราขึ้นเมื่อ จ.ศ. 1904 ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ขึ้นมาประกอบคำอธิบายของเขาด้วย

สันต์ ท. โกมลบุตร. "บทบันทึกที่เพี้ยนกับผม," แค้น เหม เวชกร, พระนคร, อาจินต์ ปัญจพรรค์ (ผู้รวบรวม), 2512. หน้า 56-90.

เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติบางคนของ "เหม เวชกร" จิตรกรและนักเขียนมีชื่อ สันต์ ท. โกมลบุตร เล่าถึงความสนิทสนมคุ้นเคยที่เขามีต่อเหม เวชกร เรื่องราวที่น่าสนใจคือตอนที่กล่าวถึงกำเนิดและตระกูลของเหม เวชกร ซึ่งไม่เคยปรากฏมีในหนังสือเล่มใดมาก่อน สันต์ ท. โกมลบุตร ได้สันนิษฐานและอ้างหลักฐานจากงานเขียนบางชิ้นของเหม เวชกร ในการลงความเห็นเห็นว่า เหมเป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากราชสกุล "ทินกร" นับว่าเป็นสารคดีชีวประวัติของนักเขียนและจิตรกรที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง

สันต์ เทวรักษ์. "ความหลังในโลกหนังสือพิมพ์," เคลิเมล์รายเดือน,

3 (1 พฤษภาคม, 2495), 12 +

สันต์ เทวรักษ์. "ความหลังในโลกหนังสือพิมพ์," เคลิเมลร้ายเคื่อน,
3 (1 มิถุนายน, 2495), 21 +

_____ . "ความหลังในโลกหนังสือพิมพ์," เคลิเมลร้ายเคื่อน, 3 (1 กรกฎาคม,
2495), 39 +

_____ . "ความหลังในโลกหนังสือพิมพ์," เคลิเมลร้ายเคื่อน, 3 (1 สิงหาคม,
2495), 30 +

เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ กล่าวถึงประวัติส่วนตัวของผู้เขียนตั้งแต่วัย
เยาว์ จนถึงปี พ.ศ. 2495 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการเป็นนักประพันธ์
และนักหนังสือพิมพ์ของเขาเอง เป็นสารคดีที่ให้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการ
ประพันธ์และการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2470-2495.

_____ . short short story, อนุสารวรรณศิลป์, ชุมนุมวรรณศิลป์สโมสร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2506. หน้า 4-7.

อธิบายถึงวิธีการที่เขาใช้เขียนเรื่องสั้นในสมัยที่เริ่มเป็นนักเขียน และ
แนะนำวิธีการเขียนแก่ผู้เริ่มต้นเป็นนักเขียนด้วย

นามแฝงของ สันต์ ท.โกมลบุตร

1. นามแฝงที่ใช้ในการเขียนนวนิยายและเรื่องสั้น

แกน สันธยา

บ. โกมลบุตร

วราห์ วรวิทย์

สันต์ เทวรักษ์

2. นามแฝงที่ใช้ในการเขียนสารคดี

กฤษณา เทวรักษ์

ทักษ์ เวสรัตน์

นายภาษา

สงวน ลิขสิทธิ์

วรรณกรรมประเภทงานแปล

เกือบจะกล่าวได้ว่า สันต์ ท.โกมลบุตร ได้รับชื่อเสียงจากงานแปลมากกว่า ผลงานค่านนวนิยายและสารคดี อาจเป็นเพราะในปัจจุบัน (พ.ศ. 2519) เขาไม่ได้เขียนนวนิยายอีกเลย แต่ยังมีผลงานแปลออกมาอย่างสม่ำเสมอ งานแปลเล่มสุดท้ายเรื่อง "จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม ของบาทหลวงคาซาร์ค" ซึ่งกรมศิลปากรเป็นผู้จัดพิมพ์ พิมพ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 นี้เอง สำหรับตัว สันต์ ท.โกมลบุตร เขามีความเชื่อว่า ผลงานแปลของเขาจะยังคงอยู่ หลังจากที่ผลงานค่านนวนิยายหรือสารคดีได้หายไปจากวงวรรณกรรมของไทยแล้ว ทั้งนี้เป็นเพราะเขามีความเชื่อมั่นว่า งานแปลสารคดีชุดจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศในสมัยอยุธยาจะเป็นหลักฐานอ้างอิงในวิชาประวัติศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจคนควาทางวิชาการแขนงนี้ อยู่ตลอดไป⁷⁵

สิ่งที่จะสนับสนุนความเชื่อมั่นของ สันต์ ท.โกมลบุตร ได้แก่ความจริงที่ว่า เรามีหนังสืออ้างอิงวิชาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาเหลืออยู่น้อย มีหลายฉบับที่นำมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้อเท็จจริงบางประการคลุมเครือหรือคลาดเคลื่อนไปบ้าง หลักฐานที่พอจะนำมาประกอบการศึกษาและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ได้แก่นบันทึกจดหมายเหตุต่าง ๆ ที่ชาวต่างประเทศผู้เป็น พ่อค้านักการทูต หรือพระในคริสตศาสนา ได้เขียนไว้เมื่อเขาเหล่านั้นเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในสมัยดังกล่าว

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นช่วงระยะที่ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามากในการติดต่อกับประเทศทางทวีปยุโรป โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส ถึงกับเคยส่งคณะทูตไปถึงกรุงปารีสนครหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2223 และมีคณะทูตและพ่อค้าฝรั่งเศส เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาหลายคณะด้วยกัน ในบรรดาทูตฝรั่งเศส

⁷⁵สัมภาษณ์ สันต์ ท.โกมลบุตร วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เป็นพ่อค้า นักการทูต และพระในคริสตศาสนา ไคบันติกเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยในสมัยนั้นไว้มากมายหลายฉบับ ต้นฉบับเดิมที่เป็นภาษาฝรั่งเศส เพิ่งจะค้นพบในสมัยปัจจุบันก็มี เช่น "บันติกความจำของบาทหลวงเคอะ แบล เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของ ก็องสตันซ์ ฟอลคอน" ซึ่งเป็นบันติกลงวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1688-1689 เพิ่งจะค้นพบต้นฉบับที่ห้องสมุดโตโยบังโก กรุงโตเกียว เมื่อ ค.ศ. 1917 นี้เอง⁷⁶

ในการพิจารณาวิจารณ์ประเพณีงานแปลของ สันต์ ท. โกมลบุตร ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงผลงานแปลของเขาตามลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้

1. มูลเหตุจูงใจในการทำงานแปล

เมื่อย้อนกลับไปสู่วัยเด็ก เราจะพบว่า สันต์ ท. โกมลบุตร เริ่มงานเขียนด้วยการเป็นนักแปลก่อน ดังที่เขากล่าวไว้ใน "ความหลังในโลกหนังสือพิมพ์" ว่า "ข้าพเจ้าเป็นนักอ่านหนังสืออย่างฉรรจร... นี้เอง เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันข้าพเจ้าจากฐานะผู้อ่านขึ้นเป็นผู้เขียน อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ายังแต่งเองคือเขียนขึ้นเองไม่ได้ของอาศัยการแปล เป็นจุดเริ่มต้น"⁷⁷

เขาเริ่มสนใจงานแปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสที่เป็นบันติกจดหมายเหตุเกี่ยวกับประเทศไทยในสมัยอยุธยา เมื่อนายจร สุขพานิช ศาสตราจารย์ทางวิชาประวัติศาสตร์

⁷⁶โคลด เคอะ แบล, บันติกความทรงจำของบาทหลวงเคอะ แบล เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก็องสตันซ์ ฟอลคอน, แปลจาก *Mémoire Du Père De Beze. Sur la vie De Constance Phaulkon* โดย สันต์ ท. โกมลบุตร (พระนคร: อักษรสัมพันธ์, 2508), หน้า 3.

⁷⁷สันต์ เทวรักษ์, "ความหลังในโลกหนังสือพิมพ์," เคลิเมลร้ายเคื่อน, 3 (1 กรกฎาคม, 2495), 16.

นำหนังสือภาษาฝรั่งเศสเรื่อง "บันทึกความทรงจำของหลวงพ่อกะเอย แบล" มาให้ช่วยแปลเป็นภาษาไทย เฉพาะตอนที่ว่าควยชีวประวัติของคอนสแตนติน ฟอลคอน หรือ เจ้าพระยาวิไชยเณทร์ เพื่อนำไปประกอบสารคดีประวัติศาสตร์เรื่อง "ออกญาวิไชยเณทร์" ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงในวิชาประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเล่มหนึ่งที่ นายจร สุขพานิช เป็นผู้แต่งเรียบเรียง⁷⁸

หลังจากได้อ่านหนังสือเล่มดังกล่าวแล้ว เขาเกิดความต้องการที่จะอ่านเนื้อเรื่องของหนังสือทั้งเล่มให้ละเอียดและแปลออกเป็นภาษาไทย ด้วยการถอดออกมาทุกตัวอักษรและทุกข้อความที่เคียว นับว่าเป็นโชคคี่ที่เขาไปพบหนังสือเล่มนี้เข้าที่ร้าน "เฉลิมนิจ" จึงได้ซื้อมาอ่านและลงมือแปลส่งไปลงพิมพ์ในนิตยสารรายเดือน "สามทหาร" นับแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็เพิ่มความสนใจและมีความสุขในการแปลหนังสือชุดสารคดีที่เป็นบันทึกจดหมายเหตุฉบับภาษาฝรั่งเศสที่ว่าควยเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย ยิ่งแปลผ่านไปหลายเรื่อง เขาก็ยิ่งคุ้นเคยกับภาษาที่ใช้ในต้นฉบับเดิม ก็มีความรู้สึกว่าได้รับทั้งความเพลิดเพลินและการท้าทายให้ตนคว้าต่อไปอีก เมื่อนำเรื่องราวทั้งหมดหรือข้อความบางตอนจากฉบับภาษาฝรั่งเศสไปเปรียบเทียบกับเนื้อความที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ หรือพระราชพงศาวดารไทยในสมัยที่หนังสือเล่มนั้น ๆ กล่าวถึงแล้ว ปรากฏว่ามีทั้งเรื่องที่ตรงและแตกต่างกับที่กล่าวไว้ในฉบับภาษาไทย และยิ่งทำงานแปลมากขึ้นก็ยิ่งทำให้เกิดความต้องการแปลหนังสือประเภทเดียวกันนี้มากยิ่งขึ้น เขากล่าวว่า งานแปลที่ได้ทำไปแล้วนั้นยังไม่สมกับที่พึงปณิธานเอาไว้อย่างสูงสุกว่าจะใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่นี้แปลงานชุดประวัติศาสตร์จากฉบับภาษาฝรั่งเศสออกเป็นภาษาไทยให้หมดเท่าที่จะหาคนฉบับใดจากห้องสมุดใหญ่ ๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ เขาคาดว่ายังมีหนังสือภาษาฝรั่งเศสที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในสมัยอยุธยาอยู่ตามหอสมุดในต่างประเทศอีกมาก ถ้าเป็นไปได้ เขาอยากจะให้หอสมุดแห่งชาติของเราจัดถ่ายเอกสารหรือถ่ายไมโครฟิล์ม

⁷⁸สัมภาษณ์ สันต์ ท. โกมลบุตร วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2518.

หนังสือประเภทดังกล่าวเท่าที่จะหาได้ไว้ให้หมด เขาจะอุทิศชีวิตที่ยังเหลืออยู่แปลออกเป็นภาษาไทยให้สำเร็จสมบูรณ์⁷⁹

การแปลบันทึกจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศที่เข้ามาในเมืองไทยสมัยอยุธยา นั้น มีการแปลกันมากอนแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว⁸⁰ เช่น กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ โค้ทรงแปล "จดหมายเหตุลาลูแบร์" จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งนับว่าเป็นมูลเหตุจูงใจอีกอย่างหนึ่งให้เขาลงมือทำงานแปล "จดหมายเหตุลาลูแบร์ฉบับสมบูรณ์" จากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส ดังที่เขากล่าวไว้ใน "คำนำของผู้แปล" ในหนังสือเล่มเดียวกันนี้ว่า

สิ่งที่คลำใจให้ข้าพเจ้าแปลจดหมายเหตุลาลูแบร์ฉบับสมบูรณ์นี้ขึ้นก็คือ เมื่อโคอานพระนิพนธ์แปลเรื่องเดียวกันนี้ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์... เป็นจำนวน 2 เล่มติดต่อกันแล้วปรากฏว่ายังไม่จบ ทยพระอุศตฐานโคอานพระนิพนธ์แปลคงไว้ จึงบังเกิดความกระหายใครจะอ่านให้จบลงให้จงได้ ทยรู้สึกว่าจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เป็นอันมาก... อีกประการหนึ่งรู้สึกใจในกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงนิพนธ์แปลเรื่องนี้จากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า A New Historical Relation of the Kingdom of Siam by Monsieur de la Lubièr โดย A.P. Ger, R.S.S. เป็นผู้แปลจากภาษาฝรั่งเศสอีกทอดหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงพยายามค้นหาต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสอันเป็นต้นฉบับแท้มาอ่าน และคิดว่าถ้าชอบมาพากลอย่างไรก็จะไต่แปลขึ้นต่อไป⁸¹

⁷⁹ สัมภาษณ์ สันต์ ท. โกมลบุตร วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2518.

⁸⁰ วรณี ทองเคียน, "การแปลหนังสือในประเทศไทย" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515), หน้า 133.

⁸¹ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ฉบับสมบูรณ์ แปลจาก Du Royaume de Siam, 1695. โดย สันต์ ท. โกมลบุตร (พระนคร: กวางหนา, 2510), หน้า 5.

ในเรื่อง "จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม" สันต์ ท. - โกลมลบุตร ได้กล่าวถึงมูลเหตุจูงใจในการแปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสของบาทหลวง เคอ ชัว ซีย์ ไว้ว่า จดหมายเหตุรายวันเล่มนี้ได้เคยมีการแปลเป็นภาษาไทยมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่คัดลอกแปลเฉพาะตอนที่ราชทูตพักอยู่ในประเทศสยามเท่านั้น และงานแปลฉบับนี้ไม่ได้แปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสาเหตุให้ "ข้อความในที่บางแห่งและหลายแห่งได้คลาดเคลื่อนไปจากต้นฉบับเดิมเป็นอันมาก"⁸²

เมื่อ สันต์ ท. โกลมลบุตร ได้ต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสมาแล้ว เขาได้แปลเป็นภาษาไทยด้วยเหตุจูงใจดังที่กล่าวไว้ใน "คำนำของผู้แปล" ว่า

ข้าพเจ้าได้อ่านเรื่องนี้จากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสที่พิมพ์ในครั้งใหม่ เห็นว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยตลอด จึงได้จัดการแปลทั้งฉบับโดยสมบูรณ์ รวมทั้งคำนำของ ม. มอริซ การของ ผู้รวบรวมพิมพ์ ซึ่งให้ความรู้แก่เราเป็นอันมาก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของผู้เขียนคือ บาทหลวง เคอ ชัว ซีย์⁸³

นอกจากแปลสารคดีชุดประวัติศาสตร์แล้ว สันต์ ท. โกลมลบุตร ยังได้แปลนวนิยายไว้ 1 เรื่อง คือเรื่อง "พ่อแดง" จากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Pho Deng ของ P. Louis Riviere นวนิยายเรื่องนี้โด่งดังในประเทศไทยและตัวละครเป็นคนไทยในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 ทศกับต้นรัชกาลที่ 6 หรือในระหว่างปี พ.ศ. 2452 - พ.ศ. 2454 สันต์ ท. โกลมลบุตร กล่าวว่า นอกจากความน่าสนใจที่เป็นนวนิยายโด่งดังในประเทศไทยสมัยเก่าแล้ว นวนิยายเรื่องนี้มีสิ่งที่น่าสนใจชวนให้แปลเป็นภาษาไทย ตามที่เขาเขียนไว้ใน "คำนำของผู้แปล" ว่า

⁸² เคอ ชัว ซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม, แปลจาก *Journal de Siam* โดย สันต์ ท. โกลมลบุตร (พระนคร: กวางหนา, 2516), หน้า ข.

⁸³ เรื่องเดียวกัน, หน้า ค.

นอกจากจะมีรสชาติดีก็แยกออกไปจากนวนิยายทั้งหลาย
ที่เราได้อ่านกันอยู่ในยุคปัจจุบันแล้ว นวนิยายเรื่องนี้ยังได้
รวบรวมเอาชนบทธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของไทยเรา
ไว้วางเป็นอันมาก ตลอดจนภาษาและบทกวีที่กลมกล่อม ซึ่ง
ผู้แปลได้พยายามถอดคำให้ตรงกับความหมายดั้งเดิมที่สุดเท่า
ที่จะทำได้⁸⁴

กล่าวโดยสรุปแล้ว มูลเหตุจูงใจในการทำงานแปลของ สันต์ ท. โกมลบุตร คือ
เขาต้องการแปลชุดบันทึกจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ไทยให้สมบูรณ์ เพิ่มเติมจากที่ได้เคยมีผู้แปลชุดสารคดีดังกล่าวไว้แล้ว และต้องการแปล
ถ่ายทอดจากต้นฉบับเดิมในภาษาฝรั่งเศสโดยตรง กับเพื่อเสนอเรื่องราวในนวนิยายที่ใช้
ฉากและตัวละครในประเทศไทย โดยที่ผู้ประพันธ์ต้นฉบับเดิมเป็นชาวต่างประเทศ ว่ามี
เนื้อหาและโครงเรื่องแตกต่างกับนวนิยายที่คนไทยด้วยกันเขียนขึ้นอย่างไรบ้าง

2. งานแปลประเภทที่ถนัดและสนใจ

งานวรรณกรรมในภาษาฝรั่งเศสที่ สันต์ ท. โกมลบุตร สนใจมากคือ สารคดี
ประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อเรื่องว่าด้วยบันทึกหรือจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศที่เขียน
เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยในสมัยที่ผู้เขียนต้นฉบับเดิมได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย
แต่เขาสนใจเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ก่อนต้นเท่านั้น
เรื่องแปลที่มีเนื้อเรื่องใกล้เคียงปัจจุบันที่สุดคือเรื่อง "พ่อแดง" ก็มีระยะเวลาราวปลายสมัย
รัชกาลที่ 5

สันต์ ท. โกมลบุตร มีผลงานแปลประเภทบันทึกจดหมายเหตุเกี่ยวกับประเทศไทย
จากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสถึง 8 เรื่องด้วยกัน ยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่มเพียง 2 เรื่องเท่านั้น

⁸⁴ป. หลุยส์ ริวีย์แยร์, พ่อแดง แปลจาก Pho Deng โดย สันต์ ท. โกมลบุตร
(พระนคร: เสริมวิทย์บรรณาการ, 2510), หน้า 4.

นอกจากนี้ มีงานแปลนวนิยาย 1 เรื่อง เรื่องสั้น 1 เรื่อง คือเรื่อง "ระหว่างความรักและความหิว" ซึ่งแปลจากเรื่อง "Entre L'Armour et La Faim" ของ Andrée Martignon ซึ่งได้รับรางวัลการแปลยอดเยี่ยมจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2517⁸⁵

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เขาเริ่มแปลนวนิยายที่มีชื่อจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส ที่แปลเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้จัดพิมพ์คือ Comte de Monté Cristo ของ Alexandre Dumas และในปัจจุบัน (พ.ศ. 2519) เขากำลังแปลเรื่อง Les Misérables ของ Victor Hugo จากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสเช่นกัน⁸⁶

ดังนั้นพอจะเห็นได้ว่า สันต์ ท. โกมลบุตร สนใจงานแปลสารคดีทางประวัติศาสตร์และนวนิยายสมัยเก่า จากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น

3. วิธีการทำงานแปล

ในการทำงานแปล นอกจากผู้แปลจะต้องมีความรู้ภาษาไทยดีพอ และใช้ภาษาได้ถูกต้องตามความนิยมแล้ว ความรู้ในเรื่องที่แปลย่อมมีความสำคัญมาก⁸⁷ เพราะจะทำให้งานแปลขึ้นนั้นสำเร็จออกมาอย่างสมบูรณ์ คือมีความถูกต้องตามเนื้อหาของต้นฉบับเดิม และใช้ภาษาที่สละสลวยถูกต้องในฉบับแปล ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อเรื่องในงานแปลขึ้นนั้นได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของผู้เขียนต้นฉบับเดิม และของผู้แปลด้วย

ก่อนลงมือแปล สันต์ ท. โกมลบุตร จะอ่านต้นฉบับเดิมโดยตลอดจนจบ หนังสืออ้างอิงที่ใช่ประกอบในการแปลได้แก่ ชุดประวัติศาสตร์และพระราชพงศาวดารฉบับต่าง ๆ

⁸⁵ดูที่หน้า 397 - 400.

⁸⁶สัมภาษณ์ สันต์ ท. โกมลบุตร วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519.

⁸⁷ดูน ประภาวิวัฒน์, "ข้อควรคำนึงในการแปลหนังสือหรือวรรณกรรม," ภาษาและหนังสือ, ฉ. 5 (พฤศจิกายน, 2515), หน้า 44.

เช่น ชุคประวัติศาสตร์ไทย ของพระบริหารเทพธานี พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา และประชุมพงศาวดารภาคที่ว่าด้วยการติดต่อกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศทางยุโรป เป็นต้น เขากล่าวว่า การอ่านหนังสืออ้างอิงดังกล่าวเปรียบเทียบกับหลายเล่มทำให้การแปลจากต้นฉบับภาษาต่างประเทศใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้มากที่สุด นอกจากนี้เขายังมีความเห็นว่า ผู้เขียนต้นฉบับเดิมไม่ใช่คนไทย เพราะฉะนั้นจึงบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ตามที่ตนเห็นและเข้าใจ หรือตามที่ได้รับทราบบอกเล่าจากเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติพวกเดียวกัน ซึ่งเป็นเหตุให้ในการแปลบางตอนเขาต้องใช้วิธีการเดาว่า ผู้เขียนฉบับเดิมหมายความว่าอย่างไร หรือหมายความว่าอย่างไร การอ่านเหตุการณ์ค่อนข้างกันที่มีเขียนไว้ในประวัติศาสตร์ไทยจะช่วยให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดในการแปล⁸⁸

ตัวอย่างที่แสดงว่า สันต์ ท. โกมลบุตร มีความรู้ภาษาไทยดีพอที่จะใช้ได้ถูกต้อง และเข้ากับเรื่องที่แปล เห็นได้จากข้อความตอนหนึ่งในเรื่อง "จดหมายเหตุรายวันของบาทหลวง เคอ ชัวซีย์ ตอนที่กล่าวถึงพระนามของสมเด็จพระนารายณ์ เป็นคำภาษาฝรั่งเศสว่า Somdej Pra Tchao Grung Thep Pramaha Na Con Pujai เขาแปลคำว่า Pujai ในต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสออกเป็นภาษาไทยว่า "มหาราช" โดยให้เหตุผลว่า "ข้าพเจ้าคิดใจคำว่า "ผู้ใหญ่" (Pujai) นี้อยู่ สันนิษฐานเอาเองว่า น่าจะมาจากคำ Le Grand ในภาษาฝรั่งเศส หรือคำว่า The Great ในภาษาอังกฤษ ซึ่งไทยเราใช้คำว่า "มหาราช" ในกาลก่อนนั่นเอง"⁸⁹

นอกจากนี้ ในการแปลเรื่องที่เคยมีผู้แปลมาก่อนแล้ว ถ้ามีข้อความตอนที่เขาเห็นว่าผู้แปลฉบับก่อนได้อธิบายความหมายไว้ควย เขาจะยกข้อความดังกล่าวมาลงไว้ในส่วนที่เป็นเชิงอรรถเพื่อประกอบและเพิ่มคำอธิบายข้อความที่เขาแปลขึ้นใหม่ควย

⁸⁸ สัมภาษณ์ สันต์ ท. โกมลบุตร วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519.

⁸⁹ ทักษ์ เวสร์ตัน, "เขาแปลหนังสือกันอย่างไรในสมัยอยุธยา," สยามมิสร์รายสัปดาห์, 1 (28 มีนาคม, 2519), 29.

ตั้งที่เขากล่าวไว้ใน "คำนำของดูแปล" ในเรื่อง "จดหมายเหตูลาดูแบร์ ฉบับสมบูรณ์"
ว่า

ในการแปลหนังสือเล่มนี้ นอกจากข้าพเจ้าจะได้รับความ
คลุจจากพระนิพนธ์แปลของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์แล้ว ข้าพเจ้ายิ่งได้ขอร้องความหลาย
ประการในพระนิพนธ์ที่ความรู้ของข้าพเจ้ามิได้ถึงในที่หลาย
แห่งอีกด้วย⁹⁰

สันต์ ท.โกมลบุตร ยังได้กล่าวถึงการอ้างไปถึงการแปลในฉบับที่เคยแปลมา
แล้วแต่ก่อนในคำนำเรื่อง "จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม ของบาทหลวง
เคอ ชัวซีย์" ว่า "...ต่อไปนี้เมื่อมีการอ้างถึงฉบับดังกล่าว ณ ที่ใด ข้าพเจ้าจะได้ใช้
คำว่า จากฉบับแปลของกระทรวงธรรมการ"⁹¹

ในคำนำที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส สันต์ ท.โกมลบุตร มีความเห็นว่า ภาษา
ฝรั่งเศสที่ใช้ในสมัยอยุธยาไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เมื่อเทียบกับภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบัน
ตั้งที่เขากล่าวว่า "เคราะห์ดีที่ภาษาที่ใช้ในต้นฉบับนั้น แม้จะเป็นภาษาที่เขาใช้กันเมื่อ
300 ปีโน้นก็พอจะเข้าใจได้"⁹²

สันต์ ท.โกมลบุตร กล่าวอีกด้วยว่า เวลาทำงานแปลมีปัญหายุ่งเรื่องเคียว คือ
คำบางคำที่ปรากฏในต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสได้หายไปจากภาษาพูดหรือภาษาเขียนในปัจจุบัน
แล้ว ทำให้หาคำแปลไม่พบในพจนานุกรมสมัยปัจจุบัน ขณะนี้ได้กำลังสั่งซื้อพจนานุกรม
ภาษาฝรั่งเศสโบราณ ชื่อ Le Littré ซึ่งเป็นหนังสือชุดใหญ่ 4 เล่ม เพื่อนำมาใช้ใน

⁹⁰ ลาดูแบร์, จดหมายเหตูลาดูแบร์ฉบับสมบูรณ์, เรื่องเดิม, หน้า 9.

⁹¹ เคอ ชัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม, เรื่องเดิม,
หน้า ข.

⁹² ลาดูแบร์, จดหมายเหตูลาดูแบร์ฉบับสมบูรณ์, เรื่องเดิม, หน้า 9.

การแปลสารคดีชุดประวัติศาสตร์จากภาษาฝรั่งเศสโดยเฉพาะ⁹³

สำหรับหลักในการทำงานแปล สันต์ ท.โกมลบุตร ยึดถือหลักการแปลตามที่
ดร. วิทย์ ศิวศรียานนท์ กล่าวไว้ว่า

การแปลที่ดีคือการแปลที่เคารพต่อท่านองแต่ง (Style)
ตลอดจนการไต่ถ้อยคำของแต่ง ไม่ใช่เรียงเรียงของเขา
ใหม่เสียหมด อะไรยากก็คัดออก อะไรที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลง
เป็นไทย ๆ ไปเสีย ตามหลักวิชาเขาไม่นิยม⁹⁴

จากการพิจารณาแปลของ สันต์ ท.โกมลบุตร จะพบว่า เขาเคารพต้นฉบับเดิม
มากที่สุด ถ้าจะอธิบายเพิ่มเติม เขาจะยกมาลงไว้ที่ส่วนเชิงอรรถ จะไม่คัดลอกหรือตีความ
เอาเองเป็นอันขาด ทั้งนี้เนื่องจากยึดถือหลักการแปลดังกล่าวมาแล้วนั้น เขายังตั้งใจ
และเคารพในคำสั่งสอนของท่านเจ้าคุณจารย์ ฟ.ฮีแลร์ แห่งโรงเรียนอัสสัมชัญสมัยที่เขา
กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 3 ภาษาฝรั่งเศส และมีอายุได้เพียง 15 ปีกว่า ๆ เท่านั้น
ท่านผู้นี้ได้วิจารณ์งานแปลซึ่งเขาแปลจากหนังสือของท่านสำหรับเด็กภาษาฝรั่งเศส เรื่อง
Les Livres Roses ในเนื้อเรื่องที่แปลนั้นเขาได้เติมข้อความบางอย่างที่ไม่มีปรากฏ
ในฉบับเดิมลงไปด้วย ท่านฮีแลร์ได้บอกกับเขาว่า "อย่าเติมลงไปเช่นนั้นซิ ลูกเอ๋ย,
เพราะมันผิดความจริง"⁹⁵

ตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้อ่านงานแปลของ สันต์ ท.โกมลบุตร จะพบว่า
เขาเคร่งครัดต่อใจความและคำศัพท์ที่ปรากฏในต้นฉบับภาษาเดิมมาก พยานในเรื่องนี้ก็คือ

⁹³สัมภาษณ์ สันต์ ท.โกมลบุตร วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2518.

⁹⁴วิทย์ ศิวศรียานนท์, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 5; พระนคร:
แพรวพิตยา, 2518), หน้า 270.

⁹⁵สันต์ เทวรักษ์, "ความหลังในโลกหนังสือพิมพ์" เคลลีเมลล์รายเดือน,
3 (1 มิถุนายน, 2495), 16.

ผลงานแปลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2517⁹⁶

4. บรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์งานแปล

กวีชัย, คาร์ซาร์ค. จดหมายเหตุการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม. แปลจาก Voyage de Siam de Pères Jésuites โดย สันต์ ท. โกมลบุตร, พระนคร, เกษมบรรณกิจ, 2519. (พิมพ์ครั้งที่ 3)

เป็นบันทึกของบาทหลวงคาร์ซาร์คที่ส่งไปถวายพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เล่าถึงการเดินทางจากเกาะชวามาสู่ประเทศสยาม การเดินทางจากปากน้ำเมืองสมุทรปราการไปยังกรุงศรีอยุธยา และเมืองละโว้หรือลพบุรีในปัจจุบัน จบเรื่องด้วยบันทึกเล่าเรื่องการเดินทางกลับจากประเทศสยาม

_____ . จดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่ 2. แปลจาก Second Voyage du Pere Tachard et des pères Jésuites envoyés par le Roy au Royaume de Siam, โดยสันต์ ท. โกมลบุตร, พระนคร, กรมศิลปากร, 2519.

เป็นบันทึกการเดินทางมายังประเทศทางตะวันออกครั้งที่ 2 ของบาทหลวงคาร์ซาร์ค ตามพระราชโองการของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศส เล่าถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เขาได้พบเห็นในเมืองไทยสมัยนั้น เช่น การคล้องช้าง การรับแขกเมืองที่เมืองละโว้ การเผยแพร่คริสตศาสนาในประเทศไทย การส่งทูตไทยไปถวายพระราชสาส์นแก่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และพระสันตปาปาที่กรุงโรม ตลอดจนรายละเอียดในการเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งของผู้เขียนเอง

ผลงานแปลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2517⁹⁶

4. บรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์งานแปล

กรวิทย์, คาร์ซาร์ค. จดหมายเหตุการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม. แปลจาก Voyage de Siam de Pères Jésuites โดย สันต์ ท. โกมลบุตร, พระนคร, เกษมบรรณกิจ, 2519. (พิมพ์ครั้งที่ 3)

เป็นบันทึกของบาทหลวงคาร์ซาร์คที่ส่งไปถวายพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เล่าถึงการเดินทางจากเกาะชวามาสู่ประเทศสยาม การเดินทางจากปากน้ำเมืองสมุทรปราการไปยังกรุงศรีอยุธยา และเมืองละโว้หรือลพบุรีในปัจจุบัน จบเรื่องด้วยบันทึกเล่าเรื่องการเดินทางกลับจากประเทศสยาม

จดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่ 2. แปลจาก Second Voyage du Pere Tachard et des pères Jésuites envoyés par le Roy au Royaume de Siam, โดยสันต์ ท. โกมลบุตร, พระนคร, กรมศิลปากร, 2519.

เป็นบันทึกการเดินทางมายังประเทศทางตะวันตกครั้งที่ 2 ของบาทหลวงคาร์ซาร์ค ตามพระราชโองการของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศส เล่าถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เขาได้พบเห็นในเมืองไทยสมัยนั้น เช่น การคล้องช้าง การรับแขกเมืองที่เมืองละโว้ การเผยแพร่คริสตศาสนาในประเทศไทย การส่งทูตไทยไปถวายพระราชสาส์นแก่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และพระสันตปาปาที่กรุงโรม ตลอดจนรายละเอียดในการเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งของผู้เขียนเอง

กาลัวซ์, เอเตียน. ราชอาณาจักรสยามในงานแสดงศิลปหัตถกรรม ณ ชงป์ เคอ มาร์ส ใน พ.ศ. 2421 และ ณ พระราชวังแวร์ซายส์ ใน พ.ศ. 2229 กับ พระเจ้ากรุงสยามทั้งสองพระองค์, แปลจาก Le Royaume de Siam au Champ de Mars en 1878, et à la Cour de Versailles en 1688 et Deux Rois de Siam, โดย สันต์ ท.โกมลบุตร, พระนคร, กรมศิลปากร, 2514.

เป็นเรื่องที่พรรณาดังการจัดสถานที่สำหรับตั้งแสดงสิ่งของที่ร้านของประเทศไทยในงานแสดงศิลปหัตถกรรมที่ ชงป์ เคอ มาร์ส ในปี พ.ศ. 2421 และที่พระราชวังแวร์ซายส์ ในปี พ.ศ. 2229 กล่าวถึงศิลปวัตถุ หุ่นจำลอง เครื่องประดับ และตัวอย่างพืชพรรณางชนิดที่ประเทศไทยจัดนำไปแสดงในครั้งนั้น ว่าเป็นที่สนใจของชาวฝรั่งเศสและชาวยุโรปอื่น ๆ ที่ได้เข้าชมการ แสดงอย่างไบบ้าง และยังกล่าวท้วงว่าการจัดแสดงครั้งนี้ทำให้ชาวยุโรปสนใจใคร่รู้เรื่องราวของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกเป็นอันมาก ส่วนในภาคที่ว่าด้วย พระเจ้ากรุงสยามทั้งสองพระองค์ เป็นตอนที่เนื้อเรื่องกล่าวถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว นับได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนคู่มือแนะนำชาวยุโรปให้รู้จักประเทศไทยในสมัยดังกล่าว

แซรวาส, นิโกลาส์. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม.

แปลจาก Histoire Naturelle et Politique du Royaume de Siam, โดย สันต์ ท.โกมลบุตร, พระนคร, กวางหนา, 2506.

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้เขียนเป็นบุคคลหนึ่งที่รวมอยู่ในคณะทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และเขาได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยถึง 4 ปี ซึ่งเป็นเวลานานเพียงพอที่เขาจะสังเกตและศึกษาเรื่องราวของเมืองไทยในสมัยนั้น เนื้อเรื่องเป็นข้อความที่อธิบายถึง

ประเทศไทยทางค่าน ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
กฎหมาย การปกครอง ศาสนา ตลอดจนราชสำนักและพระราชวงศ์

ซัวซีย์, อับเบ เคอ. จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม. แปลจาก
Journal du Voyage de Siam, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, พระนคร,
กาหนดนา, 2516.

บาทหลวง เคอ ซัวซีย์ เป็นผู้ช่วยทูตในคณะของราชทูต เซอวาลีเออร์ เคอ
โชมองต์ ซึ่งเข้ามาถึงประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2228 เนื้อเรื่องทั้งหมดเป็น
บันทึกประจำวันเล่าถึงรายละเอียดในการเดินทางจากฝรั่งเศสมายังกรุงศรี-
อยุธยา เริ่มลำดับวันที่ เคอ และปี เริ่มตั้งแต่วันที่แรกที่ออกเดินทางจาก
ท่าเรือเมืองเบร์สต์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1685 (พ.ศ. 2228) จนถึง
วันที่เดินทางกลับถึงเมืองเบร์สต์ ในวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1686 (พ.ศ.
2229) นับเป็นบันทึกที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้บันทึกและคณะทูต
ในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งรายละเอียดในการเดินทางของเขา
ในแต่ละวันว่าใครประสบกับเหตุการณ์อะไรบ้าง ส่วนที่สำคัญและน่าสนใจ
หนังสือเล่มนี้คือ ภาคคำนำของผู้รวบรวมต้นฉบับ เคอ ซึ่ง เป็นตอนที่กล่าวถึง
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2471 กล่าวถึงประวัติบางตอนที่น่าสนใจของบาทหลวง
เคอ ซัวซีย์ และคำวิจารณ์ของผู้รวบรวมพิมพ์ที่มีต่อปฏิบัติการของรัฐบาลฝรั่งเศส
ต่อรัฐบาลไทย ทั้งในสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์

แบส, โคลด เคอะ. ชีวิตและมรดกกรรมของก้องสกังซ์ฟอลคอน. แปลจาก Memoire
du Père de Beze Sur La Vie de Constance Phulkon, โดย สันต์
ท. โกมลบุตร, พระนคร, อักษรสัมพันธ์, 2508.

เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นบันทึกความจำของบาทหลวง โคลด เคอะ แบส ซึ่ง
ผู้รวบรวมต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสสันนิษฐานว่า เป็นบันทึกที่ส่งไปถวายบาทหลวง
ฟรังซัวส์ เคอ ลา แซส พระผู้สวามีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในบันทึก

ฉบับนี้กล่าวถึงชีวประวัติของคอนสแตนตินฟอลคอน ผู้ได้รับพระราชทานยศเป็น เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เริ่มตั้งแต่กำเนิดของเขา การเข้ารับราชการและการก้าวขึ้นสู่อำนาจในราชสำนัก อิทธิพลของเขาที่มีต่อราชการและกิจการในราชสำนักสมัยนั้น จนกระทั่งถูกจับประหารชีวิต ส่วนสำคัญในหนังสือเล่มนี้คือตอนที่ว่าด้วย "คำนำของผู้เรียบเรียง" และ "เอกสาร 2 ฉบับจากหอทะเบียน" ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงหลักฐานอ้างอิงเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวไว้ในบันทึกเล่มนี้ว่ามีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด

ปาลเลอกัวซ์, อัง-บัพติสต์. เล่าเรื่องกรุงสยาม. แปลจาก Description du Royaume Thai ou Siam, โดย สันต์ ท.โกมลบุตร, พระนคร, ก้าวหน้า, 2506.

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของประเทศไทยที่ชาวต่างประเทศเป็นผู้เขียน และได้ความสมบูรณ์ถูกต้องมากกว่าฉบับอื่น ๆ ที่เป็นสารคดีประเภทเดียวกัน เพราะผู้เขียนเป็นองคส์สังฆนายก หรือที่ในปัจจุบันเรียกว่า มุขนายกมิซซังของคริสตศาสนา ผู้ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยรวม 30 ปี จึงมีความเข้าใจในเรื่องราวของประเทศไทยและคนไทยได้ดีพอสมควร เป็นหนังสือที่พรรณนาถึงประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครอง ทรัพยากร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนภาษาและวรรณกรรมของไทย จบเล่มเพียงภาคที่ 1 เท่านั้น ส่วนภาคที่ 2 ซึ่งเป็นตอนจบบริบูรณ์ แปลเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่ม

มาร์คียง, อังกฤษ. "ระหว่างความรักและความหิว, นกพิราบของปรีวิคัง" แปลจาก
Entre l'amour et la faim, Le Pigeon de Buridan, โดย สันต์
ท.โกมลบุตร ภาษาและหนังสือ, 7 (31 พฤษภาคม, 2517), 79-84.

เป็นเรื่องสั้น ๆ ที่ สันต์ ท.โกมลบุตร ชนะประกวดการแปลจากฉบับภาษา
ฝรั่งเศสของสมาคมภาษาและหนังสือ เป็นเรื่องของนกพิราบหนุ่มตัวหนึ่งที่คง
เลือกระหว่างอาหารสำหรับท้องและอาหารสำหรับใจ ว่าควรจะเลือกสิ่งใด
ก่อนถ้าบังเกิดความต้องการขึ้นมาพร้อม ๆ กัน

เรวิแอ, ป.หลุยส์. พ่อแดง. แปลจาก Pho Deng, โดย สันต์ ท.โกมลบุตร,
พระนคร, เสริมวิทย์บรรณาการ, 2510.

เป็นนวนิยายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ค่อยกกับต้นรัชกาลที่ 6
เป็นเรื่องของ "พ่อแดง" ผู้ถือกำเนิดเป็นลูกครึ่งไทย-จีน เริ่มตั้งแต่เขาเกิด
เจริญเติบโตขึ้นตามวัยและวันเวลา เขาผิดหวังในความรัก และท้ายที่สุดเข้า
อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ผู้เขียนได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ภูมิประเทศ ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีของชาวบ้านที่เป็นคนไทยสามัญ ในสมัย
เมื่อเกือบ 100 ปีล่วงมาแล้ว ไว้อย่างชัดเจนและใกล้เคียงความจริงมาก

ดูแบร์, เลอ ลา. จดหมายเหตุลาลูแบร์ ฉบับสมบูรณ์. แปลจาก Du Royaume de
Siam 1691, โดย สันต์ ท.โกมลบุตร, พระนคร, ก้าวหน้า, 2510.

เป็นบันทึกของ มร. เลอ ลา ดูแบร์ ราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่ง
ประเทศฝรั่งเศส ผู้เดินทางมาประเทศไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ในบันทึกฉบับนี้กล่าวถึงประเทศไทยสมัยปี พ.ศ. 2229-พ.ศ. 2230 ทางด้าน
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทรัพยากร เศรษฐกิจ การปกครอง วัฒนธรรมและ
ประเพณี ศาสนา ของชาวไทยในสมัยดังกล่าว นับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประเทศไทยที่มองจากสายตาของชาวต่างประเทศผู้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเพียง
3 เดือน ข้อเท็จจริงและคำวินิจฉัยบางเรื่องจึงคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง